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ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ค�ากล่าวในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
23 กรกฎาคม 2561

ภาคการเงินการธนาคารมีศักยภาพท่ีจะเป็นผู้น�าที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่สังคม
ในวงกว้าง เพราะภาคการเงินการธนาคารท�าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ 

คือ “ทรัพยากรทางการเงิน”  แม้ว่าที่ผ่านมาเราเร่ิมเห็นพัฒนาการที่ดีในหลายเร่ือง 
แต่ผมเช่ือว่ายังมีอีกหลายเร่ืองท่ีเราสามารถช่วยกันท�า และต้องท�าให้มากขึ้นด้วย 
เพื่อท่ีจะสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว 

เพื่อลดปัญหาการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ลดพฤติกรรมฉ้อฉลคอร์รัปชัน 
ร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม...น�าพาพวกเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้น 

และจะยังประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับสถาบันการเงินในหลายมิติด้วย

“
“



Editor’s 
Welcome 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายความว่าอะไร  

UN เคยให้นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่าเป็น “การพัฒนาที่ตอบโจทย์ของคนยุคปัจจุบัน 

โดยไม่ลดทอนความสามารถในการด�ารงชีวิตของคนในอนาคต” การค�านึงถึงการใช้ทรัพยากร 

อย่างรู้คุณค่าไม่เพียงจะช่วยแก้ปัญหาของส่วนรวมและน�าพาพวกเราไปสู่สังคมที่ดีข้ึนเท่านั้น แต่

เพราะ “ธรุกิจไทยชนะได้ ก็ต่อเมือ่สังคมไทยวัฒนา” การน�าหลกัคิดเร่ืองความยัง่ยนืมาประยกุต์ใช้

กับภาคธุรกิจจึงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในอีกหลายมิติ ติดตามอ่านบทสนทนาหัวข้อนี้ ระหว่าง 

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  

ผู้อ�านวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่คอลัมน์ Conversation with the Governor และ

อ่านแนวคิดของ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ในคอลัมน์ Cover Story

คอลัมน์ The Knowledge ฉบับนี้เข้มข้นไปด้วยความรู้ ตั้งแต่การเริ่มต้นท�าให้สังคมไทย

ยั่งยืนด้านการเงินในระดับจุลภาคด้วยการให้ความรู้จากโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ไปจนถึง 

ความย่ังยืนระดบัมหภาคจากรองผูว่้าการ ด้านเสถยีรภาพสถาบนัการเงนิคนใหม่ คณุรณดล นุม่นนท์ 

รวมไปถึงความส�าคัญของการสื่อสารยุคใหม่ที่จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจไทยและผู้บริโภคดีขึ้น 

อย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู ้จัดการ LINE ประเทศไทย  

กับแอปพลิเคชัน LINE ที่ต่อยอดความคิดให้ธุรกิจไทย ส่วนคอลัมน์ Alumni’s Wisdom  

คณุศริชิยั สาครรตันกลุ อดตีผู้อ�านวยการสถาบันฝึกอบรมฯ ธปท. และอดตีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม  

และแนวทางของ CSR ไทยในอนาคต

ไม่เพียงแต่ความรู้เท่าน้ัน ฉบับน้ียังเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจกับ 3 เร่ืองราวจาก 3 

บคุคลบันดาลใจทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการท�าส่ิงทีร่กัและเชือ่มัน่ ท่านแรกคอื ดร.ปรเมธ ี วมิลศริิ 

ประธานคณะกรรมการ ธปท. ท่านใหม่ กับการท�างานในสองต�าแหน่งที่ “ความถูกต้องและ 

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ” เป็นหลักการที่ส�าคัญที่สุด ในคอลัมน์ Relax @ Ruen Pae  

ท่านทีส่อง นิว้กลม นักคดิ และนักเขียนช่ือดงั ทีม่าแชร์มมุในการมอง “ความสขุ” ในแบบของเขาเอง 

ที่คอลัมน์ Inspiration ส�าหรับท่านสุดท้ายคือ อดีตบรรณาธิการวารสารพระสยามผู้ล่วงลับ  

คุณสุรพล เย็นอุรา กับการเป็นผู้ร่วมสร้างวารสารที่คน ธปท. รักมาตลอด 48 ปี ในคอลัมน์  

BOT Moments

ท้ายนี้กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเชิญชม 2 นิทรรศการเปิดใหม่ ณ  

ศนูย์การเรยีนรู้ ธปท. (1) นิทรรศการพระองค์เจ้าววัิฒนไชย น�าเสนอเร่ืองราวของผูว่้าการพระองค์

แรก ทีท่รงก่อตั้ง ธปท. ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาอธปิไตย 

ทางการเงนิไว้ได้ และ (2) นทิรรศการความรู้ทางการเงนิ (BOT Money Terminal) ซึง่ผูเ้ข้าชมสามารถ

ตรวจสุขภาพทางการเงินของตน เรียนรู้แนวทางท่ีจะบริหารจัดการเงินและสร้างความเข้มแข็ง 

ทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นรากฐานส�าคัญของความมั่นคงของชีวิต สนใจสอบถาม

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2356 7766  หรือที่ e-mail: learningcenter@bot.or.th

เจ้าของ : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : 
ดร.วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา : 
จันทวรรณ สุจริตกุล
บรรณาธิการ : 
สุรีรัตน์ ลัคนานิตย์
กองบรรณาธิการ : 
ขจร ธนะแพสย์, มณีฉาย ไชยนุวัติ, 
สุรพล ฟักทอง, รัชนี พัวศิริรัตน์สกุล, 
พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล, วันวษา ดาศรี,  
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สรุรีตัน์   ลคันานติย์
ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารการสือ่สารองค์กร
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

	หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals	-	MDGs)	ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ 
ของประชาชน	ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี	2015	นั้น	United	Nations	(UN)	จึงจัดท�าเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน	(Sustainable	Development	 
Goals	-	SDGs)	ซึง่เป็นต้นแบบทีต้่องท�าให้บรรลผุล	เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยนืของมนษุยชาต	ิการบรรลเุป้าหมายเหล่านี	้จะแก้ไขปัญหาและความท้าทาย 
ที่โลกก�าลังเผชิญอยู่	เช่น	ความยากจน	ความไม่เท่าเทียม	สภาวะโลกร้อน	การท�าลายสิ่งแวดล้อม	ความยุติธรรม	และสันติสุข	เป้าหมายเหล่านี้
เชือ่มต่อและสนบัสนนุซึง่กันและกัน	เพ่ือส่งเสรมิแนวคดิ	“ไม่เป็นการทิง้ใครไว้ข้างหลงั”	โดย	UN	ตัง้ใจทีจ่ะท�า	SDGs	ให้ส�าเรจ็ภายในปี	ค.ศ.	2030

	SDGs	ประกอบด้วยเป้าหมาย	17	ข้อ	ได้แก่

No Poverty 
ขจัดความยากจน

ทุกรูปแบบ	
ทุกสถานที่

Gender Equality 
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ	

พัฒนาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง

Industry, Innovation 
and Infrastructure 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลีย่นแปลง	ส่งเสริมการปรบัตัว	
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม

Climate Action 
ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบ

Partnerships for the Goals 
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Zero Hunger 
ขจัดความหิวโหย	บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร	ส่งเสริมเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน

Clean Water and 
Sanitation 

รับรองการมีน�้าใช้	การจัดการน�้า
และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

Reduced Inequalities 
ลดความเหลื่อมล�้า
ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

Life below Water 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล	เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

Good Health and Well-being 
รับรองการมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ในทุกช่วงอายุ

Affordable and 
Clean Energy 
รับรองการมีพลังงาน

ที่ทุกคนเข้าถึงได้	เชื่อถือได้	
ยั่งยืน	ทันสมัย

Sustainable Cities 
and Communities 

ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Life on Land 
ปกป้อง	ฟื้นฟู	และส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบกอย่างยั่งยืน

Quality Education 
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียม
และทั่วถึง	ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

Decent Work and 
Economic Growth 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน	

การจ้างงานที่มีคุณค่า

Responsible 
Consumption and 

Production 
รับรองแผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

Peace and Justice 
Strong Institutions 
ส่งเสริมสังคมสงบสุข	
ยุติธรรม	ไม่แบ่งแยก	
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.un.or.th
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ย้อนไปเมือ่หลายพนัปีทีแ่ล้ว บรรพบุรษุของเราแลกเปลีย่นสิง่ของ
กันโดยตรง จนกระทั่งเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนได้น�าเปลือกหอย 
มาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน ก่อนพัฒนาไปใช้เหรียญที่ผลิต
จากโลหะมีค่า เช่น เงิน ส�าริด และทอง เงินในรูปแบบกระดาษถูกใช้
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน เครดิตการ์ดเกิดขึ้นเมื่อ 60 กว่าป ี
ท่ีแล้ว และในวนัน้ีหลายท่านในทีน่ีใ้ช้ Mobile Banking และพร้อมเพย์
ที่สามารถโอนเงินหลักแสนหลักล้านบาทให้กันได้ง ่ายในเวลา 
ไม่กี่วินาที เช่นเดียวกัน การกู้ยืมเงินและการลงทุนที่เดิมเกิดขึ้น 
เพยีงระหว่างกลุม่คนทีใ่กล้ชิดกันในรปูแบบท่ีเรยีบง่าย ได้พัฒนาเป็น
ตลาดการเงนิระดบัโลกท่ีมคีวามหลากหลายและซบัซ้อนมากในปัจจบุนั 
เราสามารถลงทุนในตราสารท่ีออกในอีกซีกโลกหนึ่งโดยใช้เวลาเพียง
ไม่กี่วินาทีเช่นกัน 

เมือ่มองย้อนดพูฒันาการของธรุกรรมการเงนิจากอดตีถงึปัจจบัุน 

สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2561 จัดขึ้นภายใต้
หัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง” เพื่อทบทวนบทบาทและแนวทางการดำาเนินงานของธนาคารกลาง 
ที่เหมาะสมสำาหรับอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนพลวัตทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางความท้าทายของ 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ถือได้ว่าเรามาไกลมากในเร่ืองของเงิน วิวัฒนาการดังกล่าวสะท้อน
ข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) นวัตกรรมทางการเงินไม่ใช่
สิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย และ (2) ระบบ 
การเงนิทีด่มีบีทบาทส�าคญัยิง่ในการช่วยลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพ
การท�าธุรกรรมระหว่างผู้คน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว
ได้ดีและคุณภาพชีวิตของคนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

วันนี้เราก็ก�าลังอยู่ในอีกหนึ่งจุดเปล่ียนที่ส�าคัญในโลกการเงิน 
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก�าลังพลิกโฉมเร่ืองของ
เงินและระบบการเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่น่าแปลกใจนัก 
เพราะโดยแก่นแท้แล้ว การเงินคือธุรกิจแห่งความไว้วางใจ (Trust) 
ซึ่งความไว้วางใจเกิดจากการประมวลข้อมูลต่าง ๆ จ�านวนมาก ทั้ง
ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ระบบการเงินจึงเปรียบเสมือน
เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ที่รวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจ�านวนมากมาย

BO
T 

M
A

G
A

ZI
N

E 
 Sp

ec
ia

l S
co

op
  ฉบ

ับท
ี่ 5

 ป
ี 2

56
1

4



ธนาคารกลางต้องรู้ลึก มองไกล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพ่ือใช้ประเมินความน่าเชื่อถือ ความเส่ียง และผลตอบแทนที่ 
เหมาะสม เพือ่จัดสรรทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพทัง้ระหว่างบคุคล 
ข้ามช่วงเวลา หรือตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ดังน้ัน  
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท�าให้คนสามารถบริหารจัดการ  
เข้าถงึ และใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้มากขึน้ รวดเรว็ขึน้ ในต้นทุนทีต่�า่ลง 
ย่อมน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสร้างความไว้วางใจและโลก 
การเงินอย่างกว้างขวาง 

 หากมองในมุมที่กว้างขึ้นกว่าภาคการเงิน เราทราบกันดีว่า การ
ขาดข้อมูล หรือการมีข้อมูลไม่สมบูรณ์เป็นเหตุของความไม่รู้ ความ
ไม่เข้าใจ ซึ่งมักน�าไปสู่ก�าแพงหรือเส้นแบ่งระหว่างผู้คน ระหว่าง
วัฒนธรรม และระหว่างประเทศ พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูล (Information Frictions) ส่งผลให้
เส้นแบ่งพรมแดนที่เคยมีอยู่ลดความส�าคัญลง ในอย่างน้อย 3 มิติ
หลัก ได้แก่ 

 (1) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ ท้ังด้านการค้าขายสนิค้า
และบรกิาร และด้านตลาดเงนิตลาดทนุ ทุกวนันีเ้ราสามารถซือ้ขาย
สินค้าและบริการได้จากเกือบทุกประเทศท่ัวโลก โดยไม่รู้จักท้ังผู้ซื้อ
และผู ้ขายและไม่เคยเห็นสินค้าจริงมาก่อน ในแต่ละวัน มีเงิน 
ไหลเข้าออกระหว่างประเทศจ�านวนมหาศาล จนอาจกล่าวได้ว่า 
เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แบบเต็มตัว 

(2) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างบรษิทัในกระบวนการผลติ เมือ่ก่อน
สนิค้าแต่ละชิน้มกัถกูผลิตภายในบรษัิทเดยีวต้ังแต่ต้นจนจบ ตัง้แต่การ
ออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
จนถึงการท�าการตลาด แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเอื้อให้เราสามารถซอยกระบวนการผลิตให้ย่อยลง และ 
แบ่งแยกขัน้ตอนการผลติให้บริษทัต่าง ๆ  ท่ีอาจจะอยูห่่างไกลกนัหรอื
ต่างประเทศกันก็ยังได้ และ 

(3) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเภทธรุกิจ จากเดมิทีธ่รุกจิแต่ละ
ประเภทจะแยกออกจากกันอย่างชดัเจน ทุกวันนีเ้ราเห็นการผสมผสาน
ของธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกัน เช่น e-Commerce Platform ที่
ทั้งขายของ ปล่อยสินเชื่อ และเป็น Social Network ด้วย หรือธุรกิจ
โทรคมนาคมที่ทั้งผลิตอุปกรณ์สื่อสาร ให้บริการเก็บข้อมูล ผลิตเกม
และเป็นช่องทางช�าระเงินผ่าน e-Wallet 

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปและพรมแดนที่ 
เลือนรางลงน้ีก�าลังเกิดขึ้นในภาคการเงินเช่นกัน ทุกวันนี้เราเริ่ม 
เห็นการแบ่งแยกของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลายประเภทธุรกิจ
ย่อย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การโอนเงิน หรือการกู้ยืมเงิน โดย 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน  
ผู ้ ให ้บริการทางการเงินในปัจจุบันมี ท้ังบริษัทโทรคมนาคมที ่
เชื่อมโยงบริการที่หลากหลายเข้าด้วยกันบนพ้ืนฐานของเครือข่าย
โทรคมนาคมทีก่ว้างขวาง บรษิทั e-Commerce โดยอาศยัฐานลกูค้า

ขนาดใหญ่เสริมบริการทางการเงินต่อยอดจากธุรกิจเดิม และธุรกิจ
ฟินเทคที่สร้างนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งหมดน้ี จะท�าให้บทบาทและ
ความส�าคัญของตัวกลางทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  
 ความสามารถในการเก็บและประมวลข้อมูลที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า จะพลิกโฉมรูปแบบ
บริการทางการเงินจากเดิมที่เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าแต่ละราย 
หรือจาก Mass Production ไปสู่ Mass Customization การให้
บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายจะเป็นหัวใจของ
การแข่งขัน เมื่อต้นทุนของการให้บริการทางการเงินลดลง เราจะ
เห็นปริมาณธุรกรรมขนาดย่อยเพิ่มขึ้น โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องผ่าน
ตวักลางทางการเงนิ ธรุกรรมทางการเงนิดจิทิลัจะกลายเป็นส่วนหนึง่ 
ของวิถีชีวิตในโลกยุคใหม่ พัฒนาการทั้งหมดน้ีจะข้ึนอยู่กับคุณภาพ
ของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัย
ของข้อมูล กฎเกณฑ์กติกาด้านข้อมูล เช่น Data Portability หรือ
ความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบคุคลเมือ่ได้รบัความยนิยอม  
จะส�าคญัยิง่ส�าหรบัการเชือ่มโยงบรกิารของภาคการเงนิกบัธรุกจิอืน่ ๆ 
ทุกวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าในภาคการเงินนั้น การบริหารความเสี่ยง
ด้านข้อมูลมีความส�าคัญไม่น้อยกว่าการบริหารความเสี่ยงด้านอื่น ๆ 

 ส�าหรบัธนาคารกลาง กรอบการด�าเนนิงานแต่เดมิได้ถกูออกแบบ
มาส�าหรบัโลกทีม่ขีอบเขตและเส้นแบ่งทีช่ดัเจน ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน
ระหว่างประเทศ เส้นแบ่งระหว่างสถาบันการเงินแต่ละประเภท หรือ
เส้นแบ่งระหว่างผลติภณัฑ์ทางการเงนิรูปแบบต่าง ๆ  การเปลีย่นแปลง
ที่ก�าลังเกิดขึ้นในโลกที่พรมแดนเลือนหายลงเรื่อย ๆ  จึงน�ามาสู่ความ
ท้าทายต่อธนาคารกลางในหลายมิต ิ ทั้งในด้านการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกจิการเงนิในภาวะทีเ่หตกุารณ์ทีเ่กดิในอกีซกีโลกหนึง่ สามารถ
ส่งผลกระทบมาสู่ตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราได้ทันที การก�าหนด
ขอบเขตของการก�ากับดูแลภาคการเงินในโลกที่ผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงนิแบ่งแยกกนัได้ยากขึน้ และผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิไม่ได้จ�ากดั
อยู่แต่เพียงสถาบันการเงินอย่างเดียว การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ภายใต้พลวัตเงินเฟ้อที่ข้ึนอยู่กับปัจจัยในตลาดโลกมากข้ึน และการ
สื่อสารของธนาคารกลางในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงกันและ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบและช่องทางที่ต่างไปจากเดิม
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ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังพลิกโฉมภาคการเงิน
อยู่ในขณะนี้ หลายท่านไม่เพียงแต่ตั้งค�าถามว่า ในอนาคตธนาคาร
พาณชิย์จะด�ารงอยูต่่อไปหรอืไม่ แต่ยงัตัง้ค�าถามด้วยว่าธนาคารกลาง
เองนัน้ จะยงัจ�าเป็นหรอืไม่ ผมเชือ่ว่า ในโลกทีภ่มูทิศัน์ทางเศรษฐกจิ
และการเงินเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น บทบาทของ 
ผู้ดูแลเสถียรภาพด้านการเงินของประเทศยิ่งทวีความส�าคัญมากข้ึน 
ระบบการเงินของเราต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่นว่าเงินท่ีเราถืออยู่น้ันจะมีค่าและปลอดภัย ความไว้วางใจน้ี
เป็นผลของกฎเกณฑ์กติกาท่ีรอบคอบรัดกุมและการด�าเนินนโยบาย
การเงินที่ยึดมั่นผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นที่ตั้ง อาจจะกล่าวได้ว่า
ธนาคารกลางเป็นนวัตกรรมเชงิสถาบนัทีพั่ฒนาขึน้มาเพ่ือรกัษาความ
ไว้วางใจให้ระบบเศรษฐกิจก็ว่าได้ ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดา ธนาคารกลางจะยิ่งมีความส�าคัญ
ในฐานะองค์กรหลักของประเทศท่ีมีเป้าหมายหลักในการรักษา
เสถียรภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับระบบ
เศรษฐกิจการเงินโดยรวม

 ส่วนวิธีการด�าเนินงานนั้น จ�าเป็นต้องพัฒนาตามยุคสมัย
และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป หลักการส�าคัญ คือ ต้องมีกรอบการ
ด�าเนินงานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ได้อย่างคล่องตัว ธนาคารกลางต้องรู้ลึก มองไกล และ
เข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ธนาคารกลางจ�าเป็นต้องพัฒนา 
กรอบความคดิและเครือ่งมอืทางนโยบายอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถรบัมอื
กับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน และจะต้องรักษาสมดุลให้
เหมาะสมระหว่างการพัฒนาเรื่องของโลกใหม่ท่ีวิ่งไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็วกับเรื่องของโลกเก่าที่คนจ�านวนมากยังอาจปรับตัวไม่ทัน

ในด้านการด�าเนินนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับ
ต�่าในช่วงท่ีผ่านมา เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 
ท่ัวโลก ส่วนหน่ึงเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตัน์ รวมทัง้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยทีีก่ดดนัต้นทนุการผลิตให้อยูใ่นระดบัต�า่ และส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน ในสภาวะที่พลวัตเงินเฟ้อก�าลัง 
ปรับเปลี่ยนและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้น การมุ่ง
บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อต้องตระหนักถึงขีดจ�ากัดของเครื่องมือในการ 
ส่งผ่านนโยบาย และผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน
ด้านเสถียรภาพการเงิน นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะท�าให้เรา
สามารถด�าเนนินโยบายโดยค�านึงถงึสมดลุของเศรษฐกจิในหลาย ๆ 
ด้าน เราต้องตระหนักว่า การดูแลเงินเฟ้อเป็นเพียงทางผ่านที่จะ 
น�าไปสู่เป้าหมายหลกัทีส่�าคญักว่า นัน่คอืเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิใน
ระยะยาวและความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างยั่งยืนของคนไทย ดังนั้น การ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องดูแลควบคู่
ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญที่จะ

ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพอย่างย่ังยืน 
 ในยุคปัจจุบันที่ความสนใจของผู้คนสั้นลง ความสามารถใน
การอดทนรอคอยผลในระยะยาวลดลงไปเร่ือย ๆ และมักให้ความ
ส�าคัญกับประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าผลข้างเคียงและความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการ
เป็นผูด้แูลรกัษาเสถยีรภาพในระยะยาวยิง่มคีวามส�าคญัมากขึน้ และ 
ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายมากขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันและ
ความต้องการในช่วงเวลาสั้น ๆ ความเป็นอิสระในการด�าเนินงาน 
จะเป็นสิง่ทีท่�าให้ธนาคารกลางสามารถยนืหยดัดแูลรักษาเสถยีรภาพและ
ความมัน่คงของระบบเศรษฐกจิในระยะยาวได้อย่างมัน่คง ซึง่ความเป็นอสิระ 
ของธนาคารกลางน้ี ด�ารงอยูไ่ด้กต่็อเมือ่ธนาคารกลางมคีวามรับผดิชอบ  
และความโปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งใน 
ท้ายที่สุดแล้ว ความชอบธรรมของการได้รับความเป็นอิสระในการ
ด�าเนินงานนี้ ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามพนัธกจิของธนาคารกลางในการดแูลรกัษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินในระยะยาวนั่นเอง

ท่านอดีตผูว่้าการ ป๋วย อึง๊ภากรณ์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เป้าหมาย
การด�าเนินนโยบายการเงินในความรับผิดชอบของธนาคารกลางนั้น 
คือ ส่งเสริมให้การด�าเนินเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยดี มีการ 
พฒันา และรักษาเสถยีรภาพให้คู่ไปกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ” ในโลก 
ทีก่�าลงัรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บทบาทส�าคญัอกีด้านหนึง่ของธนาคารกลาง 
คือ บทบาทด้านการพัฒนา ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ด�าเนินการในหลายเร่ืองที่ส�าคัญเพื่อส่งเสริมการยกระดับระบบ 
การเงนิไทย เราได้ร่วมกนัพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของการช�าระเงนิ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นรากฐานส�าคัญของระบบการเงินของ
ประเทศในโลกยุคใหม่ เราได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
ให้ประชาชน ส่งเสริมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และการให้บริการ
ทางการเงนิอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รวมทัง้ได้ปรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ 

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
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และขั้นตอนการท�างานให้สอดคล้องและเท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนไป 
อาทิ การปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านการก�ากับ
ดูแลสถาบันการเงิน การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน และ Digital 
Banking เพือ่ให้สอดรบักบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ลดต้นทุนของสถาบนั
การเงินและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการแข่งขัน และสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชนอย่างทั่วถึง 

การด�าเนินงานเหล่านี้สะท้อนบทบาทที่ส�าคัญของภาครัฐ ที่เป็น 
ท้ังผู้ก�ากับดูแลและผู้สนับสนุนการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
กฎกติกาทีช่ดัเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง 
ที่จะท�าให้ภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสและกล้าที่จะลงทุนสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยให้การ
พัฒนาเกิดขึ้นได้เร็ว การสร้างมาตรฐานกลาง เพื่อรองรับการ
ท�างานร่วมกันของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการท�างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนบนพื้นฐานของความเข้าใจในศักยภาพ
และความเสี่ยงของเทคโนโลยีเป็นส่ิงที่จ�าเป็นยิ่ง โดยกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ต้องยืดหยุ ่นเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ในบริบทของภาคการเงินที่จะ
มีผู ้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การก�ากับดูแลอาจต้องเปลี่ยนจากการก�ากับดูแลตาม
ประเภทของผู้ให้บริการ ไปเป็นการก�ากับดูแลตามลักษณะของ
กิจกรรมทางการเงิน เพื่อสอดรับกับรูปแบบธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป  
 ทีส่�าคญั เราต้องตระหนกัว่า การส่งเสรมินวตักรรมและการพฒันา
จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีท่ีสุดส�าหรับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ในระยะยาว เพราะหากกระบวนการสร้างนวตักรรมของเราไม่เข้มแขง็
แล้ว ระบบเศรษฐกิจไทยจะพฒันาไม่ทนัโลกทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ 
จะลดลง รายได้จะขยายตวัในอตัราทีต่�า่ลงเรือ่ย ๆ น�าไปสู่ปัญหาหน้ีเสีย 
และสร้างผลลบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน 
ของประเทศในระยะยาวได้ ในประเด็นนี้ เสถียรภาพและความ
มั่นคงของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวอยู่เหนือขีดความสามารถของ 
ธนาคารกลางหรอืองค์กรใดองค์กรหนึง่ตามล�าพัง แต่จ�าเป็นต้องอาศยั
ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเพ่ือวางรากฐานทีเ่ข้มแข็งให้กบัประเทศ  
เริม่ต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีนบัวนัจะฉดุรัง้เศรษฐกจิไทย
มากขึน้เรือ่ย ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ระบบการศกึษาทียั่งไม่สอดรับกบัความ
ต้องการของโลกยุคใหม่ ทักษะแรงงานที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ที่ควร ผลิตภาพของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับต�่า กฎระเบียบท่ี 
ล้าสมัยและบ่ันทอนประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ การรับมือ 
กับการเข้าสู่สังคมสูงวัย และภาระการคลังที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
หรือความเหลื่อมล�้าในโอกาสและรายได้ท่ีทวีสูงขึ้น ปัญหาเชิง
โครงสร้างเหล่าน้ีสะสมมานาน ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ท่ีก�าลงัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และกระจายในวงกว้าง เราต้องไม่มุง่แต่จะ

รับมือกับเรื่องใหม่ ๆ จนลืมปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมหลายเรื่องที่ยัง 
ไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่าน้ีจะเป็นอุปสรรค 
ที่บั่นทอนศักยภาพและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

แม้พฒันาการทางเทคโนโลยจีะส่งผลให้เส้นแบ่งพรมแดนเลอืนราง
ลงไปเรื่อย ๆ ในหลายมิติตามที่ผมได้กล่าวข้างต้น แต่ในเรื่องของ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวแล้ว เส้นแบ่งพรมแดนของประเทศ
ยังคงชัดเจนและไม่เสื่อมคลาย เพราะท้ายที่สุดแล้ว การพัฒนา
เศรษฐกิจต้องเกิดข้ึนจากภายในประเทศ จากภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ
และความรับผิดชอบ จากภาคเอกชนที่ตื่นตัวและเข้มแข็ง และจาก
ประชาชนที่มีทักษะความรู้และวินัย ที่ส�าคัญ พรมแดนของประเทศ 
ยงัคงเป็นเส้นแบ่งทีม่ดัตวัเราในยามทีเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ความเสยีหาย
และภาระของการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน จะตก
อยูก่บัรฐับาลและประชาชนในประเทศเสมอ ดงัท่ี Mervyn King อดตี
ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “Banks are global 
in life, but national in death” หรือ “ธนาคารใช้ชีวิตในระดับโลก 
แต่ตายภายในประเทศ” วกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่ราอาจจะเผชญิในอนาคต
อาจเกิดได้จากหลายภาคเศรษฐกิจและหลายสาเหตุ ไม่ใช่จากภาค
การเงินเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างยั่งยืนของคนไทย 
เราต้องทลายก�าแพงภายในที่ปิดกั้นการร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เราต้องทลายก�าแพงที่ปิดกั้นการ 
เข้าถึงโอกาสและความก้าวหน้าของผูค้น เราต้องค�านึงถึงเร่ืองระยะยาว
มากกว่าเรือ่งเฉพาะหน้า และทีส่�าคญั เราต้องทลายก�าแพงท่ีปิดกัน้
ความคิดและทัศนคติท่ีตีกรอบการท�างานของเราในแบบเดิม ๆ  
เพียงเพราะเป็นกรอบที่เราคุ้นชินหรือได้ปฏิบัติกันมาช้านาน

นักปราชญ์ชาวกรีกท่านหน่ึงเคยกล่าวไว้ว่า “No man ever 
steps into the same river twice” หรือ “ไม่มีใครเคยเหยียบ 
ลงไปซ�า้ในแม่น�า้สายเดิม” เพราะสายน�า้ไม่เคยหยดุทีจ่ะไหล ดังโลกที่
ไม่เคยหยุดนิ่ง แม่น�้าก็ยังคงเป็นแม่น�้า กระแสของการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรมยังเกิดข้ึนโดยต่อเน่ืองตลอดเวลา ธนาคารกลางใน
ฐานะผูด้แูลเสถยีรภาพเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ จะต้องเป็น 
เสาหลักที่มองไกล ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศสืบไป 

 ในวาระครบรอบ 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงถือเป็น
โอกาสอันดีที่งานสัมมนาวิชาการในปีนี้จะได้มองย้อนกลับไป
ศึกษาบทเรียนและวิวัฒนาการของระบบการเงินและบทบาท 
ของธนาคารกลางจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมองไป
ข้างหน้าถึงความท้าทายที่ก�าลังเกิดขึ้น เพื่อทบทวนบทบาทและ
แนวทางการด�าเนินงานของธนาคารกลางที่เหมาะสมส�าหรับอนาคต  
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายการก�ากับสถาบันการเงิน

ด้วยประเด็นปัญหาและผลกระทบในมิติต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น  
ทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนและประชาชนได้
หันมาให้ความสนใจและมีความคาดหวังให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development) ทีเ่น้นการพฒันาเชงิคณุภาพมากกว่า
การเติบโตแบบก้าวกระโดดในเชิงปริมาณ และค�านึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาวและประโยชน์โดยรวมต่อสาธารณชน โดยจะเห็น 
ได้ว่า ปัจจุบนัมมุมองของนักลงทนุได้เปลีย่นไป การพจิารณาตดัสินใจ
ลงทุนในด้านต่าง ๆ ให้ความส�าคัญกับผลประกอบการในระยะยาว
มากกว่าระยะสั้น ทั้งนี้ ความสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังกล่าวมีมากขึ้นเป็นล�าดับ จนก่อให้เกิดการรวมตัวกันขององค์กร
ต่าง ๆ เพื่อการจัดตั้งเครือข่ายในเรื่องนี้ โดยมีสมาชิกจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก และมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล�้า รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Sustainable 
Banking

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เติบโต  
แต่ก็ปฏเิสธไม่ได้ว่า การพฒันาทีผ่่านมานี ้ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชงิลบในหลายมติิ เช่น ความเสยีหายต่อทรพัยากร 
ทางธรรมชาติ จากการตัดไม้ท�าลายป่า หรือการใช้พลาสติกจ�านวนมหาศาลในภาคอุตสาหกรรมจนก่อให้เกิดมลพิษ 
ทางทะเลจากขยะพลาสติก ตลอดจนปัญหาความเหลื่อมล�า้ในสังคม และปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน  โดยปัญหา 
เหล่านีอ้าจน�าไปสู่ความขดัแย้งจนอาจลกุลามไปถงึการฟ้องร้องทางกฎหมาย และท้ายสดุจะย้อนกลบัมาส่งผลกระทบต่อ 
ภาคธรุกิจ เศรษฐกิจ และสงัคม

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย 
กลุ่มใด หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน โดยภาคเอกชนจะเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการผลกัดนัการแก้ไขปัญหาในเรือ่งนี ้เนือ่งจากมคีวามพร้อมและมี
ศกัยภาพ นอกจากนี ้ด้วยมาตรฐานการก�ากบัดแูลของภาครฐัทีเ่ข้มงวด 
ความคาดหวงัของภาคประชาชนทีม่ากขึน้ และเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
ทีก้่าวหน้า จะช่วยเป็นแรงผลกัดนัให้ภาคเอกชน รวมถงึสถาบนัการเงนิ 
ให้ความส�าคัญและด�าเนินการตามแนวคิดน้ีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาค
สถาบันการเงินในฐานะท่ีเป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบ
เศรษฐกิจ อาจถูกคาดหวังจากสังคมเป็นพิเศษในการปรับเปลี่ยน
บทบาทและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานเพ่ือช่วยลดผลกระทบดังกล่าว 
จงึน�าไปสูแ่นวคดิการธนาคารเพือ่ความยัง่ยืน (Sustainable Banking) 
ที่มุ่งเน้นการปรับแนวคิดและกระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึง
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนช่วยผลักดันและจูงใจให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ มีการด�าเนินการ 
ในทิศทางที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในต่างประเทศ
แนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม

ในปี 2007 โดย International Finance Corporation (IFC) ซึ่ง
เป็นองค์กรลูกของ World Bank ได้ให้ค�านิยาม “การธนาคารเพื่อ 
ความยั่งยืน” ว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ (1) 
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินและลูกค้า (2) โครงการ
ต้องมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (3) ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
และ (4) ความยั่งยืนของสังคม  กล่าวคือ ภายใต้แนวคิดนี้ ธนาคาร
สามารถด�าเนินการให้มีผลประกอบการท่ีดีอย่างย่ังยืน มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแล
ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคม และมธีรรมาภบิาลทีด่ไีปพร้อม ๆ  กนัได้

นอกจากค�านิยามทีเ่ป็นมาตรฐานในระดบัสากล ยังมกีารผลักดนั
ผ่านกลไกตลาดทุน โดยการจัดอันดับบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึง
ถึงความยั่งยืน (Sustainability) ในแต่ละภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการ
ธนาคารด้วย เช่น Dow Jones Sustainable Index (DJSI) ซึ่งเป็น 
ดชันหีลกัทรพัย์ในการจดัอนัดบับรษิทัทีส่ามารถน�าแนวคดิการพฒันา
อย่างยัง่ยนืมาประยุกต์ใช้กบัการด�าเนนิการและก่อให้เกดิเป็นโครงการ
หรือผลติภณัฑ์ท่ีสามารถจบัต้องได้ นอกจากนี ้DJSI ยงัได้มกีารจัดอนัดับ
ประเทศทีมี่ความยัง่ยนืทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล
อีกด้วย ซึ่งช่วยผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตระหนักถึงความ
ส�าคัญและด�าเนินการต่าง ๆ ในเรื่องนี้ 

ทั้งน้ี ในหลายประเทศได้มีการด�าเนินการในเร่ืองนี้อย่างเป็น 
รปูธรรม เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่องค์กร Oxford Committee for 
Famine Relief (OXFAM) มกีารรเิริม่การออกแนวปฏบิตั ิFair Finance 
Guide ทีก่�าหนดให้สถาบันการเงนิให้ความส�าคญักบัการด�าเนินธุรกจิ 
โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ี ประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศได้มีการ
ด�าเนินการในเรื่องนี้ไปแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ สมาคมธนาคาร 
ในสิงคโปร์ (The Association of Banks in Singapore: ABS) ได้ออก 
ABS Guidelines on Responsible Financing เพื่อก�าหนดแนวทาง
การให้บรกิารทางการเงนิอย่างรบัผดิชอบร่วมกนัระหว่างสถาบันการเงนิ 
และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีออกตราสารหนี ้
สีเขียว (Sovereign Green Bond) และน�าออกขายทั่วโลก เพื่อระดม
ทุนส�าหรับโครงการของรัฐบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศไทย
กา รด� า เ นิ นกา ร เ กี่ ย ว กั บธนาคา ร เพื่ อ ค ว ามยั่ ง ยื น ให ้

ประสบความส�าเร็จ ต ้องอาศัยวัฒนธรรมองค ์กรที่ เน ้นการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนในระยะสั้น  
โดยมีการด�าเนินงานและประกอบธุรกิจอย่างส�านึกและมีส่วน
ช ่วยรับผิดชอบต ่อส่ิงแวดล ้อม สังคม และอยู ่ภายใต ้หลัก 
ธรรมาภบิาลทีด่ ี ซึง่สถาบันการเงนิในไทยบางแห่งได้มกีารด�าเนินการ 
รวมท้ังได้ส่งต่อการด�าเนินการในเรื่องนี้ออกไปยังภายนอกบ้างแล้ว 
ตัวอย่างเช่น  

•	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มีกระบวนการพิจารณา 
สินเช่ือแก่ธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิง 
ข้อก�าหนดบางส่วนแนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น  Equator 
Principle เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปล่อยสินเช่ือ และผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคาร นอกจากน้ี  
ยงัได้ให้ความส�าคญักบัการปล่อยสนิเช่ือให้กับโครงการทีเ่ป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน เช่น สินเชื่อพลังงานสะอาด ซึ่ง
เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
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•	ด้านสังคม (Social) ให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงบริการ
ทางการเงนิของลกูค้า (Financial Inclusion) โดยเฉพาะลกูค้าฐานราก 
หรือผู้ที่อยู่ในท้องถ่ินห่างไกล ประกอบกับการให้ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวินัยทาง 
การเงนิทีดี่ และให้ลกูค้าได้รบัข้อมูลทีเ่หมาะสมต่อการตดัสินใจเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับความต้องการและความสามารถ
ลูกค้า การด�าเนินการในลักษณะนี้จะส่งผลให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่
ท่ีดี สามารถสะสมความมั่งคั่งหรือขยายกิจการได้อย่างม่ันคง ใน 
ท้ายที่สุด จะส่งผลที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชน และลดการเกดิหนีเ้สียแก่ธนาคาร ซึง่จะช่วยสนับสนนุ
การเติบโตทางธุรกิจของธนาคารในระยะยาว

•	ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ส่งเสริมการด�าเนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งภายในองค์กรของสถาบันการเงินเอง
และการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน การด�าเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลด 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านชื่อเสียงจากการ
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นช่องทางการท�าธุรกรรมของผู้ที่ทุจริตหรือ
คอร์รัปชันแล้ว ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่
สถาบันการเงินด้วย

 แม้ในปัจจบุนัสถาบนัการเงนิในไทยได้ด�าเนินการภายใต้แนวคดิ
การธนาคารเพื่อความยั่งยืนไปบ้างแล้ว แต่ด้วยศักยภาพและความ
พร้อมของสถาบันการเงิน สังคมภายนอกจึงมีความคาดหวังให้
สถาบนัการเงนิด�าเนนิการในเรือ่งนีม้ากขึน้  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ในฐานะผู้ก�ากับดูแลสถาบันการเงิน สามารถมีบทบาท 
ส่งเสรมิผลกัดนัให้สถาบันการเงนิในไทยมคีวามตระหนกัและด�าเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างต่อเน่ืองมากข้ึน จึงได้ก�าหนดเป็นหน่ึงในทิศทาง 
ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ ธปท. โดยเมื่อ
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา ธปท. ได้จัดงาน Bangkok 

Sustainable Banking Forum 2018 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ประโยชน์ของการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการธนาคารเพื่อความ
ยั่งยืน เพ่ือน�าไปผลักดันอย่างต่อเน่ืองให้เกิดเป็นแนวนโยบายหรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และปลูกฝังในการด�าเนินงาน
และวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันแบบง่าย ๆ 
ว่า “Tone from the Top”  ทั้งนี้ ระดับการด�าเนินงานของสถาบัน
การเงินอาจวัดได้จากระดับการน�าแนวคิดดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนวิถี
การด�าเนินงานภายในองค์กรและการส่งผ่านการด�าเนินการดังกล่าว
ไปยงัภายนอก ในรปูแบบของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีใ่ห้แก่ลกูค้าและ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการด�าเนินการใน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง  ตัวอย่างงานศึกษาวิจัย 2 ฉบับ คือ เรื่อง “The 
Changing Environment of Banks” ของ Marcel H.A. Jeucken and 
Jan Jaap Bouma, (ปี 1999) และเรื่อง “Banking as a Vehicle for 
Socio-economic Development and Change: Case Studies of 
Socially Responsible and Green Banks” ของ Dr. Katrin Kaeufer 
(ปี 2010) ได้ก�าหนดระดับการด�าเนินงานของสถาบันการเงินในเรื่อง
การธนาคารเพื่อความยั่งยืนไว้ ดังนี้

กิจกรรมจากโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ที่ ธปท. จัดขึ้น 
เพื่อประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ที่ ธปท. จัดขึ้น
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ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันการเงินในไทยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในระดับ
ที่ 2 - 3 คือ เริ่มมีการน�าเอาหลักการด้านการธนาคารเพื่อความ
ยัง่ยนืมาปรบัใช้กับกระบวนการภายในของสถาบันการเงนิ หรือมกีาร
พัฒนาโครงการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ค�านึงถึงประเด็นด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หากสถาบันการเงินสามารถยกระดับหรือมี
บทบาทช่วยส่งต่อการด�าเนินการที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ก็จะเป็นแรงผลักดัน
ท่ีส�าคัญในการสร้างระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
สถาบันการเงินที่มีการด�าเนินการภายใต้แนวคิด “การธนาคาร

เพื่อความยั่งยืน” ได้อย่างดีและเป็นรูปธรรม จะช่วยให้ภาคธุรกิจ 
เข้มแข็งเติบโตอย่างมัน่คงภายใต้ระบบนิเวศทางเศรษฐกจิทีเ่กือ้กลูกนั
และทีส่�าคญัจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสยี 
กลุม่ต่าง ๆ  เช่น นกัลงทนุ ชมุชนโดยรอบ และองค์กรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
อันจะช่วยลดความเส่ียงและต้นทุนด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี  
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ระดบัท่ี 1 Defensive Banking:  สถาบนัการเงนิยังไม่มคีวามตระหนัก
ถงึความส�าคญัของการธนาคารเพ่ือความย่ังยืน เนือ่งจากอาจจะท�าให้
เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน

ระดับที่ 2 Preventative Banking: สถาบันการเงินเริ่มมีการน�า 
เอาหลักการด ้านการธนาคารเ พ่ือความย่ังยืนมาปรับใช ้กับ
กระบวนการภายในของสถาบันการเงิน เช่น มีการบริหารจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อม มีการประเมนิความเส่ียงด้านเครดติทีค่�านงึถงึปัจจยั
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ระดับท่ี 3 Offensive Banking: สถาบันการเงินใช้กลยุทธ์เชิงรุก 
ในการท�าการตลาดและหาลูกค้าใหม่ ๆ  รวมถึงการพัฒนาผลติภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดตั้งกองทุนส�าหรับลงทุน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับที่ 4 Sustainable Banking: สถาบันการเงินมีหลักการในการ
ด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ย่ังยืนในระยะยาวสูงสุด ไม่ใช่
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินในระยะส้ันสูงสุด โดยผู้ถือหุ้น 
ของสถาบันการเงินต่างมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

“The Changing Environment of Banks”
“Banking as a Vehicle for Socio-economic 
Development and Change: Case Studies 

of Socially Responsible and Green Banks”

ระดับที่ 1 Unfocused Corporate Activities: สถาบันการเงิน 
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ธุรกิจหลักของสถาบันการเงิน

ระดบัท่ี 2 Isolated Business Projects or Business Practices: สถาบัน
การเงนิมกีารพฒันาโครงการหรอืผลติภณัฑ์ทีไ่ด้ค�านงึถงึประเดน็ด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สาธารณชนมมีมุมองต่อสถาบนัการเงนิ
ทีด่ขึีน้ แต่ยงัคงเป็นส่วนน้อย และแยกจากธุรกิจหลกัของสถาบนัการเงนิ 

ระดับที่ 3 Systemic Business Practices: สถาบันการเงินได้ผนวก
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาในทุกกิจกรรม และ
กระบวนการท�างานและผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ของสถาบันการเงนิ  โดย
มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการด�าเนินการในเรื่องนี้

ระดับที่ 4 Strategic Ecosystem Innovation: 
สถาบันการเงินมีกลยุทธ์ท่ีจะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
นอกเหนือจากลูกค้า เช่น การสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิด
ระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับแรงผลักดัน
จากภายนอก (เช่น นักลงทุน ผู้ก�ากับดูแล)

ระดับที่ 5 Intentional (Purpose-driven) Ecosystem Innovation: 
สถาบันการเงินมีจุดมุ ่งหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศ 11
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การพฒันาในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมา ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตและเกิดความเจรญิในหลายด้าน แต่การพฒันา
ที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั่วโลกจึงต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน 
ตระหนกัดว่ีา สถาบนัการเงนิเป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ ควรมบีทบาทในการขบัเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสูค่วามยัง่ยืน จึงได้พยายามส่งเสรมิและผลกัดนัสถาบันการเงินไทยให้ตระหนักถึงหลักการของการด�าเนนิ 
“ธุรกิจอย่างยั่งยืน”  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งระบบสถาบันการเงินและสังคมไทยในระยะยาว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

	BOT	พระสยาม	MAGAZINE	ฉบบันี	้ได้รบัเกยีรตจิาก	คณุเพญ็ศรี  
สุธรีศานต์ ผูอ้�านวยการสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย	 มาร่วมพดูคยุ
ในเรื่องความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ	 กับ ดร.วิรไท สันติประภพ  
ผูว่้าการ ธปท. พร้อมทัง้ฉายภาพพฒันาการของแนวคดิเรือ่งการพฒันา 
อย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการเงินของไทย		

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ภาคธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 คณุเพญ็ศรี :	เมือ่พูดถงึความยัง่ยนื	คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่า 

เป็นเรือ่งทีไ่ม่น่าเกีย่วกบัภาคธรุกจิ	ไม่ทราบว่าท่านผูว่้าการ	มคีวามเห็น
เกี่ยวกับภาคธุรกิจกับความยั่งยืนอย่างไร?

 ผู้ว่าการวริไท :	ช่วงหลังนี	้เราได้ยนิเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 
ผู้อ�านวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ  
ผู้ว่าการ ธปท.
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ฉะนั้น	 ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการน�าหลัก 
ความยั่งยืนและการปฏิบัติดีต่อสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกอบธุรกิจ	 ธุรกิจไหนตระหนักเรื่องนี้และปรับตัวได้ก่อน	 ก็จะ 
ได้เปรยีบและกลายเป็น	“ผูน้�า”	ในการก�าหนดมาตรฐานใหม่	ส่วนธุรกจิ
ที่ยังท�าแบบเดิม	ๆ	ไม่สนใจประเด็นเหล่านี้	 เมื่อถึงเวลาที่กฎเกณฑ์
หรอืพฤตกิรรมผู้บรโิภคเปลีย่น	กจ็ะตกอยูใ่นฝ่ายตัง้รบัเป็นความเสีย่ง
เชิงกลยุทธ์ในอนาคต

ธุรกิจชนะ สังคมก็วัฒนา
 คุณเพ็ญศรี :	 เมื่อพูดถึงการท�าธุรกิจโดยค�านึงถึงความยั่งยืน	

หลายคนคดิว่าอาจจะท�าให้ต้นทนุในการท�าธุรกจิเพิม่ข้ึน	ท่านผู้ว่าการ
มีความเห็นอย่างไร?	มันจะคุ้มกันไหม?

 ผู้ว่าการวิรไท :	ผมมองกลับกัน	คือถ้าธุรกิจไม่ให้ความส�าคัญ
ในเร่ืองความยั่งยืน	 ธุรกิจจะมีต้นทุนแฝงที่ต้องเผชิญ	 ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัด	 ย้อนไปในช่วง	10	 ปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยมีปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมอืง	สาเหตสุ�าคญัมาจากปัญหาความเหลือ่มล�า้	 
การที่เราไม่ได้มองปัญหาของประชาชนในภาพใหญ่	 ในที่สุด 
ความเหลื่อมล�้าก็กลายมาเป็นปัญหาการเมืองเป็นอุปสรรคของ
การท�าธุรกิจ	 และเป็นต้นทุนในการท�าธุรกิจ	 เพราะพอมีการชุมนุม
ประท้วง	 ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ	 กระทบกับรายได้จาก
การท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด	 ธุรกิจหลายประเภท
หยุดชะงัก	 พนักงานไม่สามารถมาท�างานได้	 เกิดต้นทุนกับทุกคน	
ดังน้ัน	 ความยั่งยืนจึงต้องเร่ิมจากการมองไกล	 มองให้ยาว	 และ
มองอย่างเข้าใจองค์รวมว่า	 ทุกอย่างที่เราท�าเชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืนๆ	 
ทั้งในปัจจุบัน	และในอนาคต	ซึ่งถ้าเรามองไกล	ก็จะเห็นว่ากิจกรรม
เร่ืองความยัง่ยนืทีเ่ราอาจคดิว่าเป็นต้นทนุทีส่งูข้ึนในวนัน้ี	ถ้าไม่บรหิาร
จดัการให้ด	ีไม่รบีแก้ไข	กจ็ะกลายเป็นต้นทนุของเราในอนาคต	ไม่ว่า
ต้นทุนทางตรงหรือต้นทุนแฝง	

การที่ภาคธุรกิจค�านึงถึงความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อการท�า
ธุรกิจด้วย	ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น	ส�าหรับประเทศไทย	
เรือ่งน้ีอาจยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น	แต่ในระบบการเงนิโลกจะมกีารจดัสรร
เงินทุนผ่านกองทุน	 ซึ่งก�าหนดให้ลงทุนได้เฉพาะในบริษัทที่ใส่ใจ
เรื่องความยั่งยืน	 จนน�าไปสู่การออกกฎให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
หลายแห่ง	 ต้องเปิดเผยข้อมลูการท�าธุรกิจทีม่ผีลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมด้วย	 	 ซึง่แนวทางน้ีจะออกมาเพ่ิมขึน้เร่ือย	 ๆ	 นอกจากนี	้
ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจ	 ซึ่งเร่ิมมีผลกับบริษัทไทยบ้างแล้ว	 คือ	 
การหาผูบ้รหิารรุน่ใหม่เข้ามาร่วมงานกบัองค์กร	คนเหล่านีไ้ม่ได้ดแูค่
ผลตอบแทน	แต่จะดูด้วยว่าวิธีการท�าธุรกิจของบริษัทส่งผลต่อสังคม
อย่างไร	ผู้บริหารรุ่นใหม่นิยมเลือกท�างานกับบริษัทที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
กับสังคม	และสอดคล้องกับหลักการเรื่องความยั่งยืน	

เร่ืองของการปฏิบัติดีต่อสังคมของภาคธุรกิจมาไกลมากกว่าแค่
เรือ่ง	CSR	หรอืการท�าการกุศลมาก	หากแต่ตอ้งอยูใ่นวถิีการท�าธุรกิจ	

บ่อยขึ้น	สหประชาชาติ	(UN)	ก็ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 ทุกประเทศได้ตกลง 
ร ่วมกันที่จะน�าไปปฏิบัติให ้บรรลุเป ้าหมายดังกล่าว	 ส�าหรับ
ประเทศไทย	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นมานานแล้ว	 	 ผมคิดว่า
คนไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ได้ทรงงาน
เป็นตัวอย่างในหลายมิติที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ถ้าดูหลักคิดของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ	 จะ
หมายถึงการพฒันาทีต้่องไม่ไปก้าวล่วงทรพัยากรและความอยูด่กีนิดี
ของคนรุ่นต่อไป	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	คือ	การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
เป็นการพฒันาทีม่องไกล	ไม่เบียดเบียนคนรุน่ต่อไป	ซึง่ตรงกบั	“หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 ที่ในหลวงรัชกาลที่	9	 ได้พระราชทาน 
ให้คนไทยมาหลายสิบปีแล้ว	หัวใจส�าคัญ	คือ	การพัฒนาหรือการใช้
ชีวิตบนหลักของความพอประมาณ	 ความสมเหตุสมผล	 และการมี
ภูมคิุม้กนัทีด่	ีทัง้หมดน้ีจะน�าไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่ไปเบยีดเบียนคนอืน่	
โดยเฉพาะคนรุ่นต่อไป	รวมถึงการไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ส�าคัญมากในปัจจุบัน	เพราะ
โลกก�าลงัเผชญิการเปล่ียนแปลงหลายด้าน	โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน
และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการ
พัฒนาทีค่�านึงแค่ผลตอบแทนระยะสัน้	 โดยไม่ค�านงึถงึผลในระยะยาว	
เหตุผลท่ีภาคธุรกิจต้องสนใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ก็เพราะ
ภาคธุรกิจเป็นกลไกส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ	 และปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ผลข้างเคยีงต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ส่วนหนึง่มาจากการประกอบธรุกจิ	ภาคธรุกจิ
เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาที่ส่งผลต่อความยั่งยืน	 ขณะท่ีอีกด้านหนึ่ง	
การแก้ปัญหาที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องอาศัยทุน	ทรัพยากร	
ความรู้	 และทักษะในการบริหารจัดการ	 ซึ่งภาคธุรกิจมีศักยภาพสูง	
มีกลุ่มคนที่มีความพร้อมและเก่งกว่าบุคลากรในภาคอื่นของสังคม		

แต่เดิมเมื่อพูดถึงภาคธุรกิจกับเรื่องสังคม	 คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	
CSR)	 ซึ่งมักออกมาในรูปของการบริจาคหรือการกุศล	 ขณะที่การ
ด�าเนินธุรกิจยังสร้างผลข้างเคียงให้กับสังคมตามเดิม	 การท�า	CSR	
ถอืเป็นจดุเริม่ต้น	 สิง่ทีส่�าคญักว่า	 คอื	 การน�าหลกัคดิเรือ่งการปฏิบติัดี
ต่อสังคมเข้ามาอยู่ในวิถีของการท�าธุรกิจ	 อยู่ใน	DNA	 และอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กร

ในทางกลับกัน	ถ้าภาคธุรกิจไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้	จะเป็น
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร	(Strategic	Risk)	 และความเสี่ยง 
ในการปฏบัิตกิารขององค์กร	(Operational	Risk)	เพราะในโลกปัจจบุนั
ทีค่นตืน่ตวักนัมากในเรือ่งความรบัผิดชอบต่อสังคม	มาตรฐานการท�า
ธุรกิจจะสูงขึ้นเรื่อยๆ	ตามความคาดหวังของลูกค้าและสังคม	ไม่ใช่
ภาคธุรกิจจะสนใจแค่มาตรฐานตามเกณฑ์หรือกฎหมาย	 การได้รับ
การยอมรบัจากสงัคมเป็นเหมอืนใบอนญุาตในการท�าธรุกจิ	(License	
to	Operate)	ในโลกยคุใหม่	ใบอนญุาตนีไ้ม่ได้มาจากหน่วยงานภาครฐั	
แต่มาจากการยอมรับของสังคม
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วัฒนธรรม	 และกลยุทธ์ขององค์กร	 เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินธุรกิจ
ปกติตั้งอยู่บนหลักการความยั่งยืน	ซึ่งถ้าคิดแบบนี้ได้	ก็จะไม่มองว่า
นี่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นเรื่องที่ต้องท�าตามกฎหมายเท่านั้น	แต่
เป็นการ	“ชนะไปด้วยกนั	(Win-Win)”	นัน่คือ	ธรุกจิก็จะชนะ	สงัคมก็
วัฒนา	อันเป็นหัวใจของ	“การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”		

ธปท. กับการขับเคลื่อนการธนาคาร 
เพื่อความยั่งยืน

 คุณเพ็ญศรี :	 ตอนนี้อีกค�าที่พูดกันเยอะคือ	 “Responsible	
Business”	ธปท.	ในฐานะธนาคารกลางที่ก�ากับดูแลภาคการธนาคาร
มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร?

 ผู้ว่าการวริไท :	 เราตระหนักว่าสถาบันการเงินในประเทศไทย	 
อาจยงัไม่คุน้กบัหลกัคดิเรือ่งความย่ังยืนมากนกั	 และอาจจะยังไม่ได้ 
น�าเรือ่งนีม้าใช้ในการท�าธรุกจิ	 เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา	 ธปท.	 จดังาน	
“การธนาคารเพือ่ความย่ังยนื	(Bangkok	Sustainable	Banking)”	 ขึน้ 
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย	 ในโลกทีม่าตรฐานการท�าธรุกจิตลอดจน 
กฎเกณฑ์กตกิาของสงัคมจะปรบัสงูขึน้	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถาบนัการเงนิ
จะต้องน�าเรื่องความยั่งยืนเข้ามาอยู่ในหลักคิด	 วิธีการท�างาน	 และ
หลักการบริหารความเสี่ยง

ทีผ่่านมา	 มโีครงการทีข่อสินเชือ่ขนาดใหญ่หลายโครงการด�าเนนิการ
โดยละเลย	 ไม่ค�านึงถงึสิง่แวดล้อม	 พอเริม่ก่อสร้างหรอืเริม่ด�าเนนิการ 
ก็เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และท้ายที่สุดก็ต้องหยุด	 ไม่ว่าจะ 
หยุดโดยหน่วยงานภาครัฐ	 หรือเพราะประชาชนที่อยู ่รอบข้าง 
ไม่ประสงค์ให้ด�าเนินงานต่อ	 กลายเป็นความเสีย่งด้านสนิเชือ่กลบัมา 
กระทบสถาบันการเงนิ	 ซึง่จรงิ	 ๆ	 แล้ว	 ธนาคารพาณชิย์ในฐานะเป็น 
ผู้จัดสรรเงินทุน	 มีบทบาทที่สามารถจะก�าหนดมาตรฐานที่ควรจะ
เป็นในการท�าธุรกิจของผู้กู้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 เร่ืองนี้
สถาบันการเงินชั้นน�าของโลกหลายแห่งถึงกับจ้างวิศวกรส่ิงแวดล้อม
มาก�าหนดมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมของโครงการใหญ่	 ๆ	 ทีม่าขอกู้	
และท�างานร่วมกับลูกหนี้เพื่อปิดความเสี่ยงตรงนี้	 นี่เป็นตัวอย่างที่

ชัดเจนว่า	 ธนาคารพาณิชย์สามารถมีบทบาทท่ีจะช่วยให้ธุรกิจของ
ลูกหนี้ดีขึ้นได้	 ขณะที่ความเสี่ยงทางธุรกิจของธนาคารก็ลดลง	 และ
สังคมก็ดีขึ้นด้วย	

ส�าหรับการก�าหนดแนวปฏบิตัเิร่ืองการท�าธุรกจิด้วยความรับผดิชอบ	
(Responsible	Business)	 ให้กับธนาคารพาณิชย์นั้น	 ธปท.	 เริ่มจาก
เร่ืองที่เป็นปัญหาสะสมมานาน	 และเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างตกผลึก
ทางความคิด	 เช่น	การปล่อยกู้ด้วยความรับผิดชอบ	“Responsible	
Lending”	 ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดคือ	 ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ 
ประเทศไทยทีอ่ยูใ่นระดบัสงู	คนไทยเป็นหนีเ้รว็ต้ังแต่อายไุม่มาก	และ
แม้จะใกล้เกษียณอายุก็ยังมีหนี้สูง	ขณะที่อัตราการเป็นหนี้เสีย	(NPL)	
กส็งูด้วย	เร่ืองน้ีเป็นปัญหาความยัง่ยนืในระดบัครัวเรือน	ซึง่กระทบกบั
ความยั่งยืนของสังคมไทยในระยะยาว	ธปท.	จึงได้หารือกับธนาคาร
พาณิชย์	 เพื่อทบทวนเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเชื่อ
บัตรเครดิตใหม่	 ให้มีความระมัดระวังและมีความโปร่งใสมากขึ้น	
นอกจากนี	้ ได้จดัท�าแนวทางการขายผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงิน 
เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองและการดูแลอย่าง
เหมาะสม	(Market	Conduct)	ควบคูก่บัการสร้างความรู้และการวางแผน
ทางการเงินที่ถูกต้องแก่ประชาชน	(Financial	Literacy)

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาคมธนาคารไทยเห็นความส�าคัญใน
เรื่องเหล่านี้	และได้ร่วมมือกับ	ธปท.	ในหลายโครงการ	เช่น	การแก้
ปัญหาหนี้ครัวเรือน	 อันเป็นเหตุผลส�าคัญเรื่องหนึ่งที่น�าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล�้า	 ธปท.	 ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยจัดตั้ง	 “คลินิก
แก้หนี้”	ขึ้นมา	เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่มีหนี้บัตรเครดิตกับหลายธนาคาร
ซึ่งปกติจะเจรจายาก	ให้มีโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้	ในวันนี้มี
ลกูหน้ีกว่า	700	รายท่ีปรบัโครงสร้างหน้ีเสรจ็แล้ว	และสามารถกลบัไป
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เรื่องน้ีเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถท�างาน
ร่วมกับภาคธุรกิจแล้วสามารถหาทางออกที่ทุกฝ่ายสามารถ	 “ชนะ
ไปด้วยกัน”	ได้		

ภาคการเงินกับการลดปัญหาคอร์รัปชัน
 คุณเพ็ญศรี :	 หน่ึงในปัญหาส�าคัญที่สร้างความเสียหายกับ

สังคมไทยอย่างมาก	 คือ	 ปัญหาคอร์รัปชัน	 ตรงน้ี	 สถาบันการเงิน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลดหรือแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง?

 ผู้ว่าการวิรไท :	ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สะสมมานานใน
สงัคมไทย	และปฏเิสธไม่ได้ว่าเส้นทางการเงนิของการคอร์รัปชันกจ่็าย
ผ่านระบบสถาบันการเงนิ	นบัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดทีีส่ถาบนัการเงินไทย
กเ็หน็ความส�าคญัของเรือ่งน้ี	และพยายามพฒันาระบบตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินของบัญชีที่น่าสงสัย	 หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบมาพากล	
ตลอดจนเพิม่กลไกการควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัไม่ให้สถาบนัการเงนิ
กลายเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดการคอร์รัปชัน	

ตัวอย่างกรณีการโกงเงินสวัสดิการที่ให้กับประชาชนรายได้น้อย	
ซึ่งในอดีตได้จ่ายเงินให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วจ�านวนไม่น้อยใน 
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เรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมของภาคธุรกิจ...
ต้องอยู่ในวิถีการท�าธุรกิจ วัฒนธรรม 

และกลยุทธ์ขององค์กร ...ถ้าคิดแบบนี้ได้ 
...เป็นการ ‘ชนะไปด้วยกัน (Win-Win)’ 

นั่นคือ ธุรกิจก็จะชนะ สังคมก็วัฒนา 
อันเป็นหัวใจของ ‘การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน’

แต่ละเดอืน	เน่ืองจากการจ่ายเป็นเงนิสด	ท�าให้ตรวจสอบได้ยาก	ร่ัวไหล
ได้ง่าย	 ธปท.	 และสมาคมธนาคารไทยจึงร่วมมือพัฒนาระบบการ
ช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Payment)	อย่างพร้อมเพย์	(PromptPay)	
ข้ึน	 ขณะที่กระทรวงการคลังก็ร่วมกับธนาคารของรัฐท�ากระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Wallet)	ให้กับประชาชนฐานราก	ท�าให้สวัสดิการ
ทัง้หมดสามารถวิง่ตรงไปเข้าบญัชขีองประชาชนได้ทนัที	เป็นตวัอย่าง
ที่แสดงให้เห็นว่า	 สถาบันการเงินสามารถเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนา
โครงสร้างระบบการเงนิของประเทศ	 เพ่ือให้เข้าถงึประชาชนรายย่อย	
เป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันได้	 เพราะเมื่อระบบการ
ช�าระเงินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหล
จะลดน้อยลง	นอกจากนี้	ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังตอบโจทย์
ประชาชนในด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินและต้นทุนการท�า
ธุรกรรมที่ลดลง	ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดการใช้กระดาษ	ซึ่งช่วยลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย	

ในการพัฒนาระบบการช�าระเงินนี้	ถ้ามองแค่ช่วงสั้น	ๆ	สถาบัน
การเงินก็อาจมองว่าต้องสูญเสียรายได้ปีละเป็นหมื่นล้านบาทจาก 
ค่าธรรมเนียมที่หายไป	แต่ถ้ามองไปในระยะยาว	มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	
กจ็ะเหน็ว่าการท�าธรุกรรมด้วยเงินสดมต้ีนทนุสงูมาก	และเป็นต้นทนุ
ส�าหรับทุกคน	 ซึ่งระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์	 ไม่เพียงช่วยแก้
ปัญหาโครงสร้างต้นทุน	 แต่ยังสามารถใช้ต่อยอดไปสู่บริการใหม่	 ๆ	 
	ทีจ่ะช่วยเพิม่ศักยภาพของเศรษฐกจิไทยได้อีกมาก	เช่น	ผูป้ระกอบการ	 
SME	 เมื่อใช้ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์	 จ�านวนพนักงานบัญชี 
ก็ลดลงได้	 เพราะไม่ต้องมานับเงินสด	 ท�าบัญชี	 กระทบยอด	 ฯลฯ	
เนื่องจากการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้รู ้ว ่าคนไหน 
จ่ายเข้ามาเมื่อไหร่	 เชื่อมโยงกับบิลหรือใบแจ้งหนี้ใบไหน	 ฯลฯ	 
ขณะทีส่ถาบันการเงนิกส็ามารถต่อยอดบรกิารต่าง	ๆ 	เช่น	Bill	Payment	
หรือ	Pay	Alert	เป็นต้น	เพื่อช่วยภาคธุรกิจผ่านทางระบบพร้อมเพย์	
ช่วยให้ต้นทุนของภาคธุรกิจลดลง	

อกีเรือ่งทีอ่าจดเูป็นเรือ่งเลก็	แต่จะสร้างผลดต่ีอประเทศอย่างมาก	
คอื	โครงการ	e-Donation	หนึง่ในช่องทางการรัว่ไหลของภาษท่ีีผ่านมา	
ก็คือ	 ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จปลอมที่ถูกน�าไปลดหย่อนภาษ	ี
เพราะเราไม่มรีะบบกลางของประเทศและไม่มคีนตรวจสอบ	หรอืเมือ่
เราหยอดเงนิในตู้บรจิาคตามวดัหรอืโรงพยาบาล	เรากไ็ม่แน่ใจว่าเงนิ
จะไปถึงหน่วยงานการกศุลทีเ่ราต้องการช่วยเหลอืจรงิหรอืไม่	โครงการ	 
e-Donation	ที่	ธปท.	ท�าขึ้นร่วมกับสถาบันการเงิน	กรมสรรพากร	
และอีกหลายหน่วยงาน	 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสาธารณสุข	 โรงเรียน	
วัด	ฯลฯ	จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้	เพราะเมื่อเราใช้	Mobile	Banking	
สแกน	QR	Code	 เพื่อบริจาคเงิน	 เงินเหล่าน้ันจะวิ่งเข้าบัญชีของ
องค์กรสาธารณกุศลที่เราบริจาคโดยตรง	 ขณะเดียวกันข้อมูลก็จะ
วิ่งไปที่กรมสรรพากรด้วย	 พอสิ้นปี	 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลเพื่อ
น�ามาใช้ลดหย่อนภาษีได้	 นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงว่าในระยะสั้น	
การพัฒนาระบบอาจมีต้นทุนสูง	 แต่ถ้าเรามองไกล	 มองไปให้ถึง 

สิง่ท่ีเราอยากจะเหน็	 และปัญหาสงัคมท่ีอยากจะแก้	 และมองแบบเป็น
องค์รวมเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 แล้วเดินหน้าไปร่วมกัน	 
ก็จะท�าให้สังคมสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน	 ในลักษณะที	่
“ธุรกิจก็ชนะ	สังคมก็วัฒนา”		

ผมคดิว่า	ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีธ่รุกจิไทยสามารถเป็น	“ผูน้�า”	และ
ท�างานร่วมกบัภาคส่วนอืน่เพือ่ขบัเคลือ่นเรือ่ง	“ความยัง่ยนื”		ให้เกดิขึน้
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
ของตนแล้ว	จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยดีขึ้นด้วย		

 
คณุเพญ็ศร ีสุธรีศานต์ 

ผู้คร�่าหวอดในแวดวงตลาดทุน	 และมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา 
ตลาดทุน	 บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญ	 คือ	 การด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งตลอด	12	 ปีที่ผ่านมา	 คุณเพ็ญศรี 
ได้ขบัเคลือ่นในเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยืนในตลาดทนุไทย

สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบคลิปวิดีโอ
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Glancing Back, Looking Forward

ในหัวข้อ “75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง  
แลหน้า” ผศ. ดร.พงศ์ศกัดิ ์เหลอืงอร่าม อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้แบ่งยคุของ ธปท. ออกเป็น 5 ช่วงส�ำคญั 
ได้แก่ ยุคแรก (ปี 2485 - 2498) เป็นช่วงปฐมบทของ ธปท. ใน 
ช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ยคุทีส่อง (ปี 2498 - 2514) รำกฐำนแห่งควำม
มั่นคงและกำรพัฒนำ ยุคที่สำม (ปี 2514 - 2533) ยืนหยัดท่ำมกลำง
ควำมแปรปรวน ยุคที่สี่ (ปี 2533 - 2541) ฝ่ำคลื่นลมมรสุมเศรษฐกิจ 
และยุคที่ห้ำ (ปี 2541 - ปัจจุบัน) ธปท. ยุคใหม่ 

เมือ่มองไปข้ำงหน้ำ ผศ. ดร.พงศ์ศกัดิ ์ เน้นถงึควำมจ�ำเป็นในกำร
ประสำนนโยบำยระหว่ำง ธปท. กบัรฐับำลเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยร่วมกนั 
รวมถึงได้เสนอแนะบทบำทของ ธปท. ในระยะต่อไป ได้แก่ (1)
ธปท. เป็นองค์กรที่พ่ึงพำได้ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจของไทยและต่ำงประเทศอย่ำงลึกซึง้ และมกีำรคุม้ครองดแูล
ผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน (2) เป็นองค์กรที่พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลง 
โดยเตรียมควำมพร้อมเศรษฐกิจไทยเพื่อรับมือกับกระแสควำม
เปล่ียนแปลงในอนำคต รวมท้ังพัฒนำระบบกำรช�ำระเงินให้มี
ประสิทธิภำพ และ (3) เป็นองค์กรที่เข้ำถึงผู้คนในไทยทุกภำคส่วน  
โดยสือ่สำรให้คนท่ัวไปเข้ำใจได้ง่ำย พบปะผู้ประกอบกำรทัง้ส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค รวมทั้งให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินกับประชำชนรำยย่อย

ทำงด้ำน ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการ ธปท. ได้อภิปรำย
เสริมถึงควำมส�ำคัญของบทบำทของ ธปท. ในด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ เช่น กำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคโดยให้ธนำคำร
พำณิชย์เปิดสำขำในเมืองควบคู ่ไปกับสำขำในชนบท กำรวำง
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทัง้ด้ำนตลำดเงิน ตลำดทนุ และระบบกำรช�ำระเงนิ 
เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงกฎหมำยของ ธปท. และกฎหมำย
สถำบันกำรเงนิใหม่ ก็ช่วยสร้ำงควำมเป็นอสิระของธนำคำรกลำงและ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินมำกขึ้น

ดร.ธาริษา วัฒนเกส 
อดีตผู้ว่าการ ธปท.

ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม  
อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Journey to Less-cash Society
 ในหัวข้อ “เส้นทางสู ่สังคมไร้เงินสด” คุณอัจจนา ล�่าซ�า  

ดร.จารย์ี ป่ินทอง และคณุชนกานต์ ฤทธนินท์ จากสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิ
ป๋วย อึง๊ภากรณ์ คณุอณยิา ฉมิน้อย และคณุภรูวิฒัน์ ตราเกยีรตกิลุ จาก 
ธปท. ได้น�ำเสนอว่ำ จดุเปลีย่นส�ำคญัท่ีท�ำให้คนไทยหันมำใช้ e-Payment 
เพิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด คอื กำรพฒันำระบบกำรช�ำระเงนิกลำงใหม่ 
“พร้อมเพย์” และบริกำรต่อยอดท่ีหลำกหลำย รวมถึงกำรประกำศ
ยกเลกิค่ำธรรมเนยีมกำรท�ำธรุกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของธนำคำร
พำณชิย์ โดยกำรก้ำวสู่สงัคมไร้เงนิสดของไทยยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้นและ
ยังมีควำมท้ำทำยหลำยประกำร เช่น ควำมไม่เท่ำเทียมกันในกำร 
เข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน กำรขำดควำมรู้ทำงเงินและควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์   

BOT Symposium 2018
The Future of Money, Finance, and Central Banking

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำาปี 2561 (BOT Symposium 2018 ภายใต้หัวข้อ 
“The Future of Money, Finance, and Central Banking...สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง”  
โดย BOT Symposium เป็นงานที่ จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที วิชาการที่กระตุ้น 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินนโยบายของประเทศอย่างเปิดกว้างบนพ้ืนฐานของ 
งานวจิยั โดยในปนีีแ้บง่ออกเปน็ 7 ชว่ง ครอบคลมุทัง้เรือ่งบทบาทของ ธปท. นโยบายการเงนิ การเงนิใหมใ่นเศรษฐกิจดจิทิลั 
เงินเฟ้อ สังคมไร้เงินสด และการสื่อสารของธนาคารกลาง
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ข้อสรปุของงำนศกึษำแสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยอำจจะยงัไม่ได้
เข้ำสูส่งัคมไร้เงนิสดอย่ำงเตม็รปูแบบในเรว็วนั แต่ก�ำลังอยู่บนเส้นทำง
ทีมุ่ง่สูส่งัคม (ก่ึง) ไร้เงนิสด กล่ำวคอื “เงนิสดจะยงัอยู ่แต่ e-Payment 
จะเพิ่มขึ้น” ซ่ึงเส้นทำงดังกล่ำวต้องอำศัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรบรหิำรจดักำรเงินสด เช่น กำรยุบรวมตู้ ATM ทุกธนำคำรมำเป็น 
ตู้สีขำว หรือกำรปรับโมเดลธุรกิจของศูนย์เงินสด ควบคู ่ไปกับ
กำรส่งเสริมกำรใช้ e-Payment โดยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ
กำรแข่งขัน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรช�ำระเงินและ
วำงระบบให้รองรับต่อกำรเชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ ตลอดจนกำร 
ยกระดับกำรก�ำกับดูแลผู้ให้บริกำร และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้กับผู้ใช้บริกำร

ไขปริศนาเงินเฟ้อตำ่า
 ในหัวข้อ “ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่าด้วยราคาสินค้าออนไลน์และ 

ออฟไลน์” ดร.พมิ มโนพโิมกษ์ คณุวรดา ลิม้เจรญิรตัน์ ดร.อัครพชัร์  
เจริญพานิช และคุณชนกานต์ ฤทธินนท์ จากสถาบันวิจัย 
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้น�ำเสนอว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ เงินเฟ้อ
ของประเทศไทยถือได้ว่ำอยู่ในระดับต�่ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยค่ำเฉลี่ย
อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปรำยไตรมำสตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ อยู่ที่ร้อยละ 
0.6 ประกอบกับปรำกฏกำรณ์ท่ีเงินเฟ้อไม่ตอบสนองต่อกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกจิ ซึง่หลำย ๆ ประเทศท่ัวโลกก็เผชญิกับสภำวะเงนิเฟ้อต�ำ่นี้
เช่นกัน

 กำรศึกษำจำกข้อมูลออฟไลน์พบว่ำ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมำ 
หลังจำกมีกำรใช้กรอบเป้ำหมำยเงินเฟ้อ ระดับค่ำเฉล่ียและควำม
ผันผวนของอัตรำเงินเฟ้อต�่ำลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกสำมำรถรักษำ
เสถียรภำพของแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่อัตรำเงินเฟ้อของไทยถูก 
ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อระยะยำว (Trend) 
เป็นหลักได้ ขณะที่ระดับและควำมผันผวนของอัตรำเงินเฟ้อท่ีลดลง

(จากซ้ายไปขวา) คุณธนา โพธิก�าจร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด 
ดร.ปิติ ดิษยทัต สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.จารีย์ ปิ่นทอง 
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคุณอณิยา ฉิมน้อย ธปท.
หัวข้อ The Journey to Less-cash Society

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นผลมำจำกปัจจัย Cycle ที่ลดต�่ำลง มิใช่เรื่องปัจจัย 
เชิงโครงสร้ำงดังเช่นในอดีต

 ขณะที่กำรศึกษำผ่ำนข้อมูลออนไลน์ได้เจำะจงไปที่สินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เน่ืองจำกมีชื่อรุ่นระบุชัดเจนท�ำให้สำมำรถ
เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรตั้งรำคำของร้ำนค้ำชนิดต่ำง ๆ ในสินค้ำ
ชนิดเดียวกันได้ ผลกำรศึกษำพบว่ำ โดยเฉลี่ยแล้วมีกำรปรับรำคำ 
ทัง้ปรบัขึน้และปรบัลดในสดัส่วนใกล้เคยีงกนั โดยควำมถ่ีเฉลีย่ในกำร
ปรับรำคำจะอยู่ระหว่ำง 1 - 3 เดือน นอกจำกนั้น ยังไม่พบพฤติกรรม
กำรปรับรำคำเข้ำสู ่ระดับรำคำเดียวกันของสินค้ำชนิดเดียวกัน  
ขณะที่กำรกระจำยของรำคำสินค้ำมีอยู่ในระดับสูง ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของร้ำนค้ำ

 ส�ำหรับสินค้ำที่มีช่องทำงจ�ำหน่ำยทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
พบว่ำในช่องทำงออนไลน์จะมีรำคำที่ถูกกว่ำ มีกำรปรับรำคำที่ดีกว่ำ

Mapping Thailand’s Financial Landscape
ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงและการส่งผ่านความเสี่ยงในระบบการ

เงนิไทยผ่านข้อมลูงบดลุ” ดร.สกักะภพ พนัธ์ยานกุลู และคณุบดนิทร์ 
ศวิลิยั จาก ธปท. รศ. ดร.ไทยศริิ เวทไว จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ได้น�ำเสนอว่ำ ระบบกำรเงินยุคใหม่
มีควำมซับซ้อนกว่ำในอดีตค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกปัจจุบันมีผู้เล่น 
ที่หลำกหลำยและเชื่อมโยงกันหลำยมิติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่ำน
ตัวกลำงทั้งภำคธนำคำรและภำคสถำบันกำรเงินอื่น ควำมเชื่อมโยง
ของผูเ้ล่นในระบบกำรเงนิทีซ่บัซ้อนขึน้น้ันจงึสำมำรถส่งผ่ำนระหว่ำงกนั
และก่อให้เกิดควำมเสี่ยงเชิงระบบได้ ซึ่งกำรใช้ข้อมูลงบดุลจะเป็น
กุญแจที่ช่วยอธิบำยกำรถือสินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เล่นแต่ละรำย 
และเข้ำใจควำมเชือ่มโยงระหว่ำงผูเ้ล่นท้ังระบบผ่ำนกำรสร้ำงเครอืข่ำย
ของงบดุล

(จากซ้ายไปขวา) ดร.อมรเทพ จาวะลา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ดร.เชาว์ เก่งชน บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด ดร.สุรัช แทนบุญ ธปท. และ 
ดร.พิม มโนพิโมกษ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ อภิปรายในหัวข้อ  
ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่าด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
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กำรศึกษำพบว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธนำคำรและครัวเรือน
ยังเป็นข้อต่อท่ีส�ำคัญท่ีสุดในระบบ แต่ในระยะหลังกลับพบว่ำ ภำค
สถำบันกำรเงินอื่น ท้ังกองทุนรวมและบริษัทประกันภัยเริ่มมีควำม
ส�ำคญัมำกขึน้ตำมล�ำดบั ซึง่อำจท�ำให้ปัจจยักระทบ (Shock) ในระบบ
กระจำยในวงกว้ำงได้เร็วขึ้น

ผู้ก�ำกับดูแลเสถียรภำพระบบกำรเงิน ควรออกนโยบำยที่ตรงจุด
และเท่ำทันสภำพแวดล้อมทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ (1)  
มองให้ครอบคลุมและค�ำนึงถึง Market-based Financing เนื่องจำก
เสถยีรภำพระบบกำรเงนิมขีอบเขตกว้ำงกว่ำเสถยีรภำพระบบธนำคำร 
(2) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแล โดยต้องมีกลไก 
ท่ีเหมำะสมในกำรดูแลระบบร่วมกัน (3) ลดกำรหำประโยชน์จำก 
ควำมแตกต่ำงในกำรก�ำกับดูแลระหว่ำงธนำคำรและผู้ให้บริกำร
ทำงกำรเงินที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน และ (4) ออกนโยบำยที่สอดคล้อง
กับนโยบำยอื่นโดยเฉพำะนโยบำยกำรเงิน

มิติใหม่ของนโยบายการเงิน
 ในห้วข้อ “มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพ

ระบบการเงิน” ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา คุณบวรวิชญ์ จินดารักษ์  
ดร.โสภณ ธัญญาเวชกิจ คุณชุติภา คลังจตุรเวทย์ และดร.นุวัต  
หนขูวัญ จาก ธปท. ได้น�ำเสนอว่ำ หลงัจำกช่วงวกิฤติเศรษฐกจิปี 2551 
แนวคดิของธนำคำรกลำงและนกัเศรษฐศำสตร์ทัว่โลกมองว่ำ กำรเน้น
รักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถตอบโจทย์ 
กำรดแูลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงย่ังยืนได้ ในทำงกลับกนั นโยบำยกำรเงนิ
ท่ีผ่อนคลำยอย่ำงยำวนำนสำมำรถน�ำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพ
ของระบบกำรเงนิและเสถียรภำพด้ำนรำคำในทีส่ดุ ดงันัน้ กำรด�ำเนนิ
นโยบำยกำรเงนิจะต้องให้ควำมส�ำคัญต่อเสถยีรภำพระบบกำรเงนิด้วย

 งำนศึกษำน้ีได้พัฒนำแบบจ�ำลองเศรษฐกิจ (Model Platform)  
ทีเ่ชือ่มโยงแบบจ�ำลองย่อยและเครือ่งมอืวเิครำะห์ทีห่ลำกหลำยเข้ำด้วยกนั 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่ำ กำรใช้นโยบำย Macroprudential ไปพร้อม ๆ กับ
นโยบำยกำรเงิน ส่งผลให้กำรดูแลเสถียรภำพด้ำนรำคำมีประสิทธิผล
สงูกว่ำ และสร้ำงต้นทนุต่อระบบเศรษฐกิจน้อยกว่ำกำรด�ำเนินนโยบำย
กำรเงินเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ กำรด�ำเนินนโยบำยดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจและภำวะกำรเงิน 
ในขณะนัน้ด้วย Model Platform นีจ้ะช่วยให้ผูด้�ำเนนินโยบำยกำรเงนิ
มีข้อมูลส�ำหรับเลือกใช้เครื่องมือทำงนโยบำยในกำรดูแลกำรเติบโต 
ทำงเศรษฐกจิ ควบคูก่บักำรรกัษำเสถยีรภำพระบบกำรเงนิอย่ำงเหมำะสม
มำกขึน้

(จากซ้ายไปขวา) ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ดอน นาครทรรพ ธปท. 
คุณบดินทร์ ศิวิลัย ธปท. และ รศ. ดร.ไทยศิริ เวทไว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิปรายเรื่อง Mapping Thailand’s Financial Landscape

(จากซ้ายไปขวา) คุณบวรวิชญ์ จินดารักษ์ และ ดร.นุวัต หนูขวัญ ธปท. 
ในช่วง มิติใหม่ของนโยบายการเงิน
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การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล
 ในหัวข้อ “การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล”  

คุณทศพล อภัยทาน และคุณฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ จากสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ ์ได้น�ำเสนอว่ำ กำรสื่อสำรของ ธปท. มีกำร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลำในช่วง 20 ปีท่ีผ่ำนมำ ท้ังในแง่ของปรมิำณและ
ควำมโปร่งใสทีเ่พิม่ขึน้ กำรให้น�ำ้หนักของหวัข้อในแต่ละเอกสำร และ
ควำมเชือ่มโยงกนัระหว่ำงประเดน็ท่ีต้องกำรสือ่สำร ปัจจยัส�ำคญัทีเ่ป็น
ตวัก�ำหนดกำรสือ่สำรผ่ำนกำรแถลงข่ำวนโยบำยกำรเงนิอำจมำได้จำก 
2 ส่วน คอื ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะเศรษฐกจิ เช่น กำรเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจไทย และปัจจัยที่นอกเหนือจำกภำวะเศรษฐกิจ เช่น  
องค์ประกอบของ กนง.  

กำรศึกษำควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรส่ือสำรและกำรตัดสิน
นโยบำยของ ธปท. พบว่ำ น�้ำหนักของหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องกำร
สื่อสำร โทนของสำรว่ำเป็นบวกหรือลบ กำรส่งสัญญำณผ่ำนถ้อยค�ำ
ท่ีสื่อถึงกำรปรับนโยบำย รวมไปถึงโทนของข่ำวสำรที่ปรำกฏใน 
ส่ือสิง่พมิพ์ สำมำรถใช้เพิม่ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ทศิทำงกำร
ด�ำเนินนโยบำยกำรเงนิได้ว่ำ อัตรำดอกเบีย้จะลดลง คงที ่หรอืเพิม่ขึน้  

นอกจำกนี้ สำธำรณชนสำมำรถเชื่อมโยง ธปท. เข้ำกับบทบำท
ในภำคกำรเงินได้มำกกว่ำด้ำนอื่น ในขณะที่บำงเรื่อง ซ่ึงแม้จะม ี
ควำมส�ำคัญในกำรสื่อสำรของ ธปท. แต่สำธำรณชนจะเชื่อมโยงกับ
องค์กรอืน่ได้มำกกว่ำ เช่น เชือ่มโยงเรือ่งเงนิเฟ้อกบักระทรวงพำณชิย์ 
เป็นต้น ผลกำรศกึษำแสดงให้เหน็ว่ำกำรสือ่สำรของ ธปท. ยังมช่ีองว่ำง 
และมีบำงหัวข้อที่ ธปท. ให้ควำมส�ำคัญ แต่ยังไม่ได้อยู่ในกำรรับรู้ 
ของสำธำรณชนมำกเท่ำที่ควร

The Future of Central Banking
 ในกำรเสวนำหัวข้อ “The Future of Money, Finance,  

(จากซ้ายไปขวา) คุณบรรยง พงษ์พานิช ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
คณุปรดี ีดาวฉาย ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) ดร.เศรษฐพฒุ ิสทุธวิาทนฤพฒุิ 
บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ�ากัด และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ธปท. 
เสวนาในหัวข้อ The Future of Money, Finance and Central Banking

คุณทศพล อภัยทาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
น�าเสนอในหัวข้อ การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล

and Central Banking” มีผู ้อภิปรำยประกอบด้วย คุณบรรยง  
พงษ์พานชิ จากธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ�ากดั (มหาชน) คณุปรดีี ดาวฉาย  
จากธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) และดร.เศรษฐพุฒิ  
สุทธิวาทนฤพุฒิ จากบริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ�ากัด โดยมี ดร.ชญาวดี 
ชัยอนันต์ จาก ธปท. เป็นผู้ด�ำเนินกำรเสวนำ

 ดร.เศรษฐพุฒิ กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ จำก 20 ปีที่แล้วตั้งแต่วิกฤติ 
ครัง้สดุท้ำย อย่ำงน้อย 20 ปีทีผ่่ำนมำไม่ระเบิด แต่ถำมว่ำเรำควรอุ่นใจ
แค่ไหน มีประโยคหนึ่งที่พูดว่ำ Generals are always fighting the 
last war นำยพลจะรบสงครำมครั้งสุดท้ำยเสมอ น�ำบทเรียนจำก
สงครำมครั้งสุดท้ำยมำใช้ “ผมคิดว่ำมี Analogy อันหนึ่งส�ำหรับกำร
ก�ำกับดูแล คือ Regulator หรือ Policy maker are always fighting 
the last crisis คือ เรำซึมซับบทเรียนจำกวิกฤติเมื่อปี 2540 ได้ดีมำก 
กำรก�ำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์จึงแข็งแรง แบงก์ของไทย ถ้ำเทียบ 
Liquidity และ Capital ไม่แพ้ต่ำงชำต ิควำมอุน่ใจในเรือ่งของปัญหำ
ในระบบธนำคำรพำณชิย์ในกำรจะสร้ำงปัญหำในระบบกำรเงนิ ถอืว่ำ
ต�่ำมำก แต่วิกฤติรอบหน้ำคงไม่ใช่มำจำกธนำคำรพำณิชย์ คงไม่มำ
เหมือนรอบที่แล้ว มันก็จะมำจำกของใหม่ ๆ ที่โตและโตเร็ว”

 คุณเศรษฐพุฒิ กล่ำวว่ำ ไม่ใช่กำรแนะหรือเตือน แต่เป็น 
ข้อสังเกตว่ำ ส่ิงท่ีโตเร็วในช่วงที่ผ่ำนมำ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มี 
Credit Growth ที่โต หรือบริษัทกองทุนรวม Mutual Fund ที่โต  
ตอนนี้เรำมี Player ใหม่ที่มีน�้ำหนักและ Footprint ในระบบกำรเงิน
ที่สูง แต่กำรก�ำกับดูแลไม่ได้อยู่กับ ธปท. จึงสะท้อนว่ำรูปแบบในกำร
ก�ำกับดูแลเหมำะสมกับบริบทหรือไม่

ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธปท.
หรือสแกน QR Code
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คุณรณดล นุ่มนนท์ 
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย



	คุณรณดล	นุ่มนนท์	รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน 
ธปท. ที่เข้ามารับต�าแหน่งในยุคท่ีทุกอย่างต้องวิ่งตามเทคโนโลยี 
ยังยอมรับว่านี่คือยุคที่การท�างานมีความซับซ้อนมากข้ึน บริบท
ท่ีเปลี่ยนไปส่งผลให้งานของ ธปท. นับจากนี้กว้างขึ้น ยากขึ้น
และต้องท�าให้เร็วข้ึน จึงต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ที่เคยวางไว้ 
ซึ่งงานด้านเสถียรภาพทางการเงินเป็นเรื่องส�าคัญอันดับแรก 
เลยทีเดียว โดยได้วางแนวนโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านเสถียรภาพทาง 
การเงิน เสถียรภาพระบบการเงิน เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน 
และเสถียรภาพระบบการช�าระเงิน ก็ล้วนต้องมีการปรับเปลี่ยน

ปรบั 3 ด้านเพือ่การก�ากับดแูลสถาบนัการเงนิในยคุดจิทิลั
ในแผนการท�างานของ ธปท. ได้ให้ความส�าคญักับ 3 องค์ประกอบ 

นั่นคือ คน	กระบวนการท�างาน และเครื่องมือในการท�างาน
 เริม่ต้นจากปรบัเรือ่ง “คน” ทีค่ณุรณดลคดิว่าเป็นเรือ่งส�าคญัทีส่ดุ 

สิ่งแรกที่ต้องท�า คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรเป็นคนที่
อยากเรียนรู้และรอบรู้

 “ระบบการเงนิจะปรบัเปลีย่นไปในหลายรปูแบบ ถ้าเราอยากเหน็
การปรบัเปลีย่นอะไรกต้็องเท่าทันกบัสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป อย่างน้อย 
ต้องเท่าทัน เรามีคนสองเจเนอเรชัน ทั้งรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะ 
ที่จะมาแชร์ได้ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นเทคโนโลยีในสถาบันการเงิน 
ระบบการช�าระเงนิในรปูแบบใหม่ ซ่ึงเราจะท�าให้คนสองกลุ่มน้ีท�างาน
ร่วมกนัและเกดิการเรยีนรูไ้ปด้วยกนั ขณะเดยีวกนั การเรยีนรูร่้วมกนั 

ในองค์กรยงัไม่เพยีงพอ แต่ต้องไปเรยีนรูจ้ากข้างนอกรัว้ ธปท. ด้วยว่า 
ข้างนอกนัน้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไร สถาบันการเงนิต่าง ๆ  ให้บรกิาร 
รูปแบบใด มเีทคโนโลยรูีปแบบไหน การเรียนรู้ รอบรู้กไ็ม่ได้อยู่ระหว่าง 
คนในองค์กร แต่ก็ต้องยื่นมือไปข้างนอก อาจจะเป็นการส่งคน 
ไปปฏิบัติงาน ไปท�างานกับองค์กรข้างนอกให้มากขึ้น การพัฒนาคน 
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การหมุนเวียนคนที่ปฏิบัติงานไปในสายงานอ่ืน
เพราะหากอยูใ่นหน้างานเดมิ ๆ  เรากจ็ะคดิแบบเดมิ การปรบัเปลีย่น
ถ้าได้เห็นหน้างานใหม่ก็เป็นวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง”

 ที่กล่าวมาคือ การพัฒนาในด้านทักษะ ความรู้ แต่สิ่งส�าคัญอีก
เรื่องหนึ่ง คือ การปรับ Mindset ของคน ธปท. ให้เปิดใจยอมรับ 
สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพราะหากมีความรู้แต่ไม่อยากเปลี่ยน 
ไม่อยากปรับตามวิถีของเทคโนโลยีหรือระบบการเงินใหม่ ๆ ก็ยาก 
ที่จะเปลี่ยนแปลงการท�างานได้

 เรือ่งทีส่องทีต้่องปรับคอื “กระบวนการท�างาน” ทีต้่องท�าให้เรว็ขึน้ 
ยืดหยุ่นข้ึน และต้องใช้ประสบการณ์จากหลายฝ่ายงานมากขึ้น แต ่
การจะท�างานจากฝ่ายหนึง่ไปอกีฝ่ายหน่ึงใช้เวลามาก ดงันัน้ จึงอยากให้
กระบวนการท�างานคล่องตวัและว่องไว จงึต้องปรับลกัษณะการท�างาน
จากเดมิทีท่�าทลีะฝ่ายส่งต่อกนั มาเป็นการตัง้กลุม่งานเฉพาะกจิขึน้มา 
น�าคนที่เกี่ยวข้องกับงาน อาทิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือฝ่าย 
ต่าง ๆ มาร่วมกันท�างานให้ผลงานออกมาในเวลาที่เหมาะสม

 “กระบวนการที่เราท�าในปัจจุบัน แนวทางที่เราท�าใน ธปท. 
เราก็มักจะออกเป็นประกาศ เป็นกฎเกณฑ์ เป็นหลักเกณฑ์ ส่ิงที่

ยุทธศาสตร์ ธปท. 
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เพ่ือเสถียรภาพสถาบันการเงินไทย
ในยุคดิจิทัล

หนึง่ในบทบาทส�าคัญของธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) คือ การเสริมสรา้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงิน 
ที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วถึง โดยก�ากับดูแลให้สถาบันการเงินในยุคที่โลกการเงินก�าลัง
เปลี่ยนแปลงจากแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความมั่นคง และสามารถให้บริการทางการเงิน
แก่ประชาชนได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และต่อเนื่อง



เราจะต้องมาดูคือเรื่อง Regulatory Impact Assessment (RIA)  
ซึ่งเมื่อเราอยากจะออกกฎเกณฑ์หรือแนวทางอะไร ก็ควรจะมีการ 
สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพิจารณาก่อนว่า การออกกฎเกณฑ ์
ตอบโจทย์ไหม บางทีอาจจะไม่จ�าเป็นต้องออกกฎเกณฑ์ก็ได้  
แค่วางแนวทางไว้ก็พอ ธปท. ในอดตีอาจมคีวามจ�าเป็นท่ีจะออกประกาศ 
กฎเกณฑ์เป็น Rule Base แต่อาจจะเป็นในเรื่องของ Principle 
Base ก็ได้ หลักการกว้าง ๆ เพราะไม่เช่นนั้น เรื่องของนวัตกรรมก ็
อาจจะยากที่จะเกิดถ้าเราไปตั้งกฎเกณฑ์ ผมว่านี่ก็เป็นกระบวนการ
ปรับ Mindset อันหนึ่งที่ต้องผลักดันและขับเคลื่อนไป”

 เรื่องที่สาม คือ “การปรับเครื่องมือในการท�างาน” เพื่อให้การ
ตดัสนิใจมคีวามคล่องตวั ดงันัน้ เครือ่งมอืจงึส�าคญั เช่น เรือ่ง Big Data  
โดยน�าเอาข้อมลูมาใช้ประกอบการพจิารณา การออกกฎเกณฑ์การก�ากบั 
ดูแลที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ทันกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยง
ที่มากับเทคโนโลยี เช่น Cyber Risk เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงยังอยู่
ในระดับที่รองรับได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ เป็นต้น

การก�ากับ Bank และ Non-bank ที่เท่าเทียม
 ในอดีตบทบาทของสถาบันการเงินคือ รับเงินฝาก ปล่อยกู้ - ยืม 

แต่ปัจจุบันบทบาทของสถาบันการเงินมีมากขึ้น ทั้งในแง่การลงทุน 
การให้บริการช�าระเงิน มีการแข่งขันมากขึ้น ไม่ได้แข่งขันเฉพาะกับ

ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียว แต่แข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) ที่ไม่ได้รับฝากเงินก็เข้ามาให้บริการด้านการ
ช�าระเงิน ท�าให้ระบบการช�าระเงินพลิกโฉมไปเร็วกว่าที่คิด มีเร่ือง
ของ e-Money หรอื e-Wallet ทีผู่บ้รโิภคต้องเตมิเงนิล่วงหน้าในบตัร  
ก็ต้องมีแนวทางบริหารจัดการว่าเขาจะน�าเงินไปท�าอะไรได้บ้าง

“กฎหมายในการดูแลสถาบันการเงินและ Non-bank แตกต่าง
กันอยู่แล้ว อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. คนละฉบับ แต่การดูแลต้องท�าอย่าง 
เสมอภาค และต้องให้ค�าตอบในทุกการก�ากบัดูแลให้ชดัเจน แต่ส่ิงหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือ Non-bank สิ่งท่ีชัดเจนก็คือ เรื่องของ 
การดูแลผู้บริโภค ท้ังเร่ืองของสิทธิส่วนบุคคลต่าง ๆ ว่าผู้ให้บริการ
จะน�าข้อมูลไปใช้ ผู ้บริโภคควรมีสิทธิยินยอมและรับรู ้ว ่าข้อมูล 
เหล่านั้นน�าไปท�าเพื่ออะไร นั่นเป็นเรื่องแรก

“เรือ่งทีส่อง คอื ประชาชนต้องไม่ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากสถาบนั
การเงนิ เช่น การบงัคบัขาย การให้ข้อมลูเพือ่ซือ้-ขายผลติภณัฑ์อะไร  
ทีอ่าจจะไม่ถูกต้อง ค่าธรรมเนยีมทีอ่าจจะสงูเกนิควร โดย ธปท. มุง่เน้น 
ให้สถาบันการเงินค�านึงถึงวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรและการ 
ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม 
ผ่านการก�ากับดูแลในหลายด้าน ซึ่งสถาบันการเงินต้องสามารถ 
ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์  สิ่งเหล่าน้ี เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลในบริบท
นี้ด้วย”

ระบบการเงินจะปรับเปลี่ยนไป
ในหลายรูปแบบ 

ถ้าเราอยากเห็นการปรับเปลี่ยนอะไร
ก็ต้องเท่าทันกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างน้อยต้องเท่าทัน

BO
T 

M
A

G
A

ZI
N

E 
 Th

e 
Kn

ow
le

d
g

e 
 ฉบ

ับท
ี่ 5

 ป
ี 2

56
1

22



สิ่งเหล่านี้ท�าให้ความสลับซับซ้อนของโครงสร้างระบบการเงิน
ของไทยมากยิ่งขึ้น จึงท�าให้เกิดความยากในการก�ากับดูแลมาก 
ตามไปด้วย สิ่งที่เป็นความท้าทายมี 3	มิต ิคือ ความมั่นคง	ผู้บริโภค
และการพฒันา จะท�าอย่างไรให้ 3 เรือ่งนีข้บัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกัน

 “ถ้าเราดูตามความเป็นจริงถ้าเราอยากให้สถาบันการเงิน 
เข้มแข็งก็ต้องมีรายได้เยอะ ๆ ก็อาจน�าไปสู่การเอาเปรียบผู้บริโภค 
ขณะเดียวกนั ถ้าเราควบคมุสถาบนัการเงนิไม่ให้ท�าโน่นท�านี ่เรือ่งของ 
การพฒันาก็จะไม่เกดิ เช่น ห้ามลงทนุ หรอืห้ามท�าผลติภณัฑ์การเงนิ
ใหม่ ๆ นวัตกรรมการเงินก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเรากลัวว่าธนาคาร
จะเป็นอะไรไป ก็จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการพัฒนา และไอเดีย 
ทีว่่าอยากจะให้มัน่คงมาก ๆ  กอ็าจเป็นอปุสรรคของการดแูลผูบ้รโิภค 
เพราะเขาต้องมรีายได้ ซึง่อาจมาจากการขึน้ค่าธรรมเนยีม ขึน้ดอกเบีย้”

 สถาบันการเงินเป็นตัวกลางที่ส�าคัญ ส่วนใหญ่ของการระดม
เงินก็มาจากการกู้ยืม สถาบันการเงินจึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจึงต้องพัฒนาในแง่ของข้อมูล พัฒนาในเรื่องของการดูแล
ลูกค้า เพราะปัจจุบันถ้าจะพูดถึงคนที่รู้สึกว่าจะเข้าไม่ถึงเงินทุนได้
อย่างทั่วถึง ก็คงจะเป็น SMEs ดังนั้น จะท�าอย่างไรให้สถาบันการเงิน
มคีวามสบายใจทีจ่ะปล่อยกู ้ซึง่ SMEs เหล่านัน้อาจจะขาดข้อมลูท่ีจะ
ใช้ในการประกอบการขอสินเชื่อ เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินอะไร
มากนัก มีเพียงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า-ประปา วิธีการจับจ่ายใช้สอย
ในออนไลน์ ก็ต้องหา Alternative Data ที่มาท�าให้สถาบันการเงิน 
มีวิธีการ แนวทาง สร้างเครื่องไม้เครื่องมือในการปล่อยสินเชื่อให้ดี 
ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สถาบันการเงินจะพัฒนาเครื่องมือมาให้บริการ

เทคโนโลยีมาพร้อมกับความเสี่ยง
 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในยุคดิจิทัลก�าลัง 

ปรับเปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสะดวก รวดเร็ว 
และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ซึ่ง Financial Technology หรือที่เราเรียก
ติดปากกันว่า FinTech ก�าลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
สถาบันการเงินน�ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นจากแนวโน้มการเติบโตด้าน
อินเทอร์เน็ต

“FinTech ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมาเร็วและแรง 
เป็นบริบทท่ีเกดิข้ึนพร้อม ๆ  กบัพร้อมเพย์ บลอ็กเชน บติคอยน์ ผมว่า 
สิ่งแรกท่ีเราเห็น คือ เทคโนโลยีเหล่านี้น�ามาสู่การเข้าถึงทางการเงิน 
ของผูบ้รโิภคได้ดขีึน้ ไม่จ�าเป็นต้องไปทีส่าขา แต่ต้องแน่ใจว่า FinTech 
ตอบโจทย์เพือ่ทีเ่ราจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ และไม่ใช่
เป็นอะไรทีท่�าเพือ่เป็นโจทย์สัน้ ๆ  ต้องให้เป็นความย่ังยืน บรษิทั FinTech 
หลาย ๆ  แห่งกร็ูแ้ล้วว่าการท่ีจะแข่งขนัหรอืจะไปได้อย่างย่ังยนื การที่ 
จะไปร่วมทนุพฒันาร่วมกบัสถาบนัการเงนิ กบัธนาคารพาณชิย์อาจจะ 
เป็นสิง่ท่ีตอบโจทย์ในระยะยาวได้ เพราะล�าพังตวัเองทีจ่ะไปให้บรกิาร
เทียบกับสถาบันการเงินก็อาจจะไม่ได้แข่งขันได้ดีนัก การรวมตัว

เป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงินก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่า ทั้งในแง่ของ
เสถียรภาพ ลูกค้า ความเช่ือมั่นและความเช่ือถือต่อสถาบันการเงิน 
และแบรนด์ดิ้งก็เป็นเรื่องส�าคัญ”

 แต่ลมืไม่ได้ว่า เทคโนโลยมีาพร้อมกบัความเสีย่งหลาย ๆ  ด้าน ไม่ใช่
เรือ่งของความปลอดภยัเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเรือ่งของความเชือ่มัน่ 
ในระบบด้วย เพราะถ้าจะโปรโมทเรื่องพร้อมเพย์หรือการโอนเงิน 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของระบบ 

“มหีลาย ๆ  เรือ่งทีเ่ราท�าได้ในเร่ืองของความปลอดภยัทางไซเบอร์ 
อย่างเหตุการณ์ระบบโมบายแบงก์กิ้งที่ติดขัดก็บอกเราว่าความเสี่ยง
เร่ืองน้ีใกล้ตัวมาก เกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ เพราะฉะน้ัน ต้องหาวิธีบริหาร
จัดการ ถึงแม้เราจะมีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือป้องกัน เหตุการณ์ก็ยัง 
เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ความส�าคัญจึงอยู่ที่การตอบสนองและแก้ไข 
ให้ทันเวลา ต้องยอมรับว่า เรื่องของความรู้ทางการเงินของคน ธปท. 
ก็ยังมีระดับที่ต้องก้าวข้ามไป ไม่อยากจะให้ประชาชนได้ข้อมูลที ่
ผดิพลาด บางทอีาจจะโดนหลอกให้หลงเชือ่ในหลาย ๆ  เรือ่ง แล้วไป
ลงทุนหรือใช้บริการในอะไรที่ผิดพลาด เราก็ต้องให้ความรู้กับคนให ้
ชัดข้ึนว่า อะไรคอืสิง่ทีใ่ช่ อะไรคอืสิง่ทีไ่ม่ใช่ เพราะการคมุน้ัน เราคมุท่ี 
ต้นน�า้ไม่ได้ทัง้หมด เพราะว่าบรษิทัเหล่านีเ้ข้ามาในรปูแบบโซเชยีลมีเดยี 
อย่างเฟซบุ๊กหรือไลน์ส่วนตัว แต่สิ่งที่เราพอจะท�าได้คือ ท�าให้คน 
รับรู้ว่าอะไรคือส่ิงที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่ แต่เมื่อมีการถูกหลอกเราต้อง 
รีแอคทันที หยุดยั้งไม่ให้ลามไป ต้องหาวิธีการที่เร็ว

“เร่ืองเทคโนโลยีไซเบอร์ไม่ใช่แค่แบงก์ใดแบงก์หน่ึงดูแล แต่เป็น 
การท�างานร่วมกัน มีการสื่อสารแชร์ข้อมูลร่วมกัน และงานอย่างน้ี 
ถ้าท�าเป็นทมี ผลลพัธ์ก็จะเกิดข้ึนเร็ว แทนทีเ่ราจะน่ังท�ากันเป็นปีสองปี 
ผลที่ออกมาก็น่าจะได้เร็วขึ้น”
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เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

แนวนโยบายการก�ากับดูแล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ทำอะไร?

?รคใยวช รไะอยวชะจ้ีนรากรตาม

?ำทงอตมไำท

(Real Demand)
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*ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ยัศาอูยอ่ีทนอผ
 นักมอรพ งัลห 2

ยัศาอูยอ่ีทนอผ นักมอรพ
ปไนหลังข�้ 3 ตแง้ัต

22%

 )ดโนอค นาบ( ยัศาอูยอ่ีทนอผ่ีทนคนวสดัส

มหใูกูผงอข %
ปะลตแนใ

2556
0%
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25%

2557 2558 2559 2560 H1/2561

นักมอรพ ดมหมไนอกงัลหนอผงัย่ีทยดโ ปไงข�้นัลห 2 ตแง้ัต

จ�านวนคนท่ีผ่อนบ้าน คอนโด 
พร้อมกันหลายหลัง เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง

ถ้าจะกู้ซื้อบ้าน คอนโด 
แต่ละประเทศ ต้องวางดาวน์เท่าไหร่?

รู้หรือไม่?

รู้หรือไม่?



ธปท. หนุนใช้เงินสกุลท้องถ่ิน

การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อลดความผันผวน
 ดร.วริไท สนัตปิระภพ ผูว่้าการ ธปท. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี 

ใจความตอนหนึ่งว่า การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ 
ธปท. ได้ผลักดันมาโดยตลอด โดย ธปท. ต้องการให้ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น โดยตลอดสิบปีท่ีผ่านมา จากวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกในปี 2550 - 2551 ธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลักได้

ด�าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างไม่ปกติ (Unconventional 
Monetary Policy) ซึง่สร้างความผนัผวนให้ตลาดเงนิตลาดทนุโลกมา 
อย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัธนาคารกลางเหล่านัน้ได้เริม่ท�านโยบายการเงนิ 
ให้กลับเป็นปกติมากขึ้น (Normalization of Monetary Policy)  
ซึ่งก็ท�าให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนขึ้นมาอีก “เรื่อง
ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน อาจจะเป็นภาวะปกติที่เรา 
ต้องเผชิญ และมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูงต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น จึง 
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รับมืออัตราแลกเปลี่ยนผันผวน
ธปท. จัดงานสัมมนาการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถ่ิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ 
ของการใช้เงินสกุลท้องถ่ิน เพ่ือเป็นทางเลือกนอกจากเงินสกุลหลักให้กับผู้ประกอบการนำาไปใช้ ในการกำาหนดราคา
และการชำาระธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งานสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
และสถาบนัการเงนิ กวา่ 300 คน โดยภายในงานมกีารแลกเปลีย่นมมุมองของผูแ้ทนภาคเอกชนและสถาบนัการเงนิ เก่ียว
กับการใชเ้งนิสกุลทอ้งถ่ินในการช่วยลดต้นทนุการชำาระธุรกรรมระหว่างประเทศ  รวมถึงประโยชนท์ี่ไดรั้บจากการใชเ้งนิ
สกุลท้องถิ่นในการทำาธุรกิจ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

งานสัมมนาการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น 
ธปท. ร่วมกับผู้แทนธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการ



จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคธุรกิจไทยจะต้องมีความสามารถที่จะบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเท่าทัน” ดร.วิรไท กล่าว

 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน มีหลากหลาย 
เครื่องมือ อาทิ การท�าธุรกรรม Forward การเปิดบัญชีเงินฝาก 
เงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) การซื้อขาย 
FX Option และการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช�าระธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ ซึง่ ธปท. ได้สนับสนนุให้ภาคธรุกจิใช้เงนิสกลุท้องถิน่ 
มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวน เน่ืองจาก 
เงินสกุลท้องถิ่นมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินบาท

 ดร.วิรไท กล่าวว่า ในปี 2560 ไทยค้าขายกับตลาดในภูมิภาค 
เป็นส่วนใหญ่ โดยตลาดอาเซยีน จีน และญีปุ่น่ คิดเป็นมลูค่ามากกว่า
ครึ่งหน่ึงของมูลค่าการค้าของไทยทั้งหมด ในขณะที่ไทยค้าขายกับ
สหรัฐอเมริกาเพียงร้อยละ 9 ของการส่งออกท้ังหมด แต่สกุลเงิน 
ทีใ่ช้ในการตกลงราคา (Invoicing Currency) และสกุลเงินทีใ่ช้ในการ
ช�าระราคา (Settlement Currency) เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับ 
สูงถึงร้อยละ 80 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ควรจะเริ่มต้นจากเรื่องที่อาจจะเรียกว่าง่ายที่สุดก่อน คือการก�าหนด
สกุลเงินที่ใช้ในการตกลงราคาสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจ 
ของท่านและคู่ค้าของท่าน

ทัง้นี ้ธปท. ได้ด�าเนนิการตามนโยบายการส่งเสรมิการใช้เงนิสกลุ
ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว อาทิเช่น การจัดตั้งกลไกการช�าระเงิน
สกลุท้องถ่ินกบัมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี การก�าหนดอตัราแลกเปลีย่น
โดยตรงระหว่างเงนิบาทกับเงนิหยวน และระหว่างเงินบาทกบัเงนิเยน 
และการสนับสนุนการใช้ QR Code เพือ่ความสะดวกในการช�าระเงนิ
รายย่อยระหว่างไทย-กัมพูชา และ ไทย-ลาว เป็นต้น

ดร.วิรไท กล่าวว่า “การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นทางเลือกที่จะเป็น
ประโยชน์ และส�าคัญมากขึ้นในช่วงเวลาท่ีเงินสกุลหลักของโลกม ี
แนวโน้มที่จะผันผวนสูง”

การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
 ล�าดับถัดมา คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย

ยทุธศาสตร์และความสมัพนัธ์องค์กร ธปท. ได้กล่าวบรรยายในหวัข้อ 
“ทิศทางเศรษฐกจิโลกและแนวโน้มการส่งเสรมิการใช้เงนิสกลุท้องถิน่
ของประเทศต่าง ๆ”

 คุณจันทวรรณ กล่าวว่า ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีการเตรียม
รับมือในยุคที่ค่าเงินมีความผันผวนสูง ซึ่งประกอบด้วย (1) การใช้
เครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward Contract หรือ Option (2) การ
ใช้ทางเลือกอื่น ๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 
การบริหารรายได้กับรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้อง
กัน (Natural Hedge) และ (3) เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
บาท - ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับ
เงินสกุลท้องถิ่น ซ่ึงค่าเงินในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกันมากกว่า การรับหรือจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินบาทหรือ
เงินสกุลท้องถิ่นของประเทศคู่ค้าจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีผู้ประกอบการ
สามารถน�ามาใช้ในการบริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นได้ ทัง้นี้  
การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ถูกก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ด้านการพัฒนาการเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ

 “คูค้่าทีใ่หญ่ท่ีสดุของไทยคอืจนี ท่ีเราค้าขายด้วยทกุวนันี ้คดิเป็น 
ร้อยละ 16 ของการค้ารวม คงเป็นธรรมดาที่ถ้าจะเริ่มส่งเสริมเงิน
สกุลท้องถิ่นก็น่าจะเริ่มด้วยเงินหยวน เพราะมีพื้นฐานของการค้า 
การลงทนุหนุนหลงัอยูแ่ล้ว แล้วกล็ดหลัน่กนัไป เช่น ญีปุ่น่ รวมถงึประเทศ 

การใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นทางเลือก
ที่ส�าคัญมากขึ้นในช่วงเวลาที่เงินสกุลหลักของโลก

มีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
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เพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ก็มีปริมาณการค้าประมาณ
ร้อยละ 3 ถึง 4 จึงเป็นที่มาว่าท�าไมถึงได้เลือกกลุ่มสกุลเงินเหล่าน้ี” 
คุณจันทวรรณ กล่าว

 อย่างไรกต็าม คณุจนัทวรรณ กล่าวเสรมิว่า การใช้เงินสกลุท้องถิน่ 
คงใช้ไม่ได้กับทุกกรณี เพราะบางธุรกิจมีห่วงโซ่การผลิตที่ต้องน�าไป 
ผลิตต่อเป็นขั้นตอนต่าง ๆ การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเดียว
อาจจะคล่องตัวมากกว่า แต่ถ้าการค้าของท่านจบอยู่ในกลุ่มสินค้า
ที่เบ็ดเสร็จไปเลยแต่ละครั้ง ก็ลองพิจารณาใช้เงินสกุลท้องถิ่นของ
ประเทศคู่ค้าหรือเงินบาท เพราะจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจลงไปได้

เงินสกุลท้องถิ่น ช่วยลดต้นทุนในการซื้อขาย
 ส�าหรบัการอภปิรายในช่วงทีส่อง หัวข้อ “เงนิสกลุท้องถิน่ ช่วยลด 

ต้นทุนในการซือ้ขายระหว่างประเทศได้อย่างไร” ผูเ้ข้าร่วมเสวนาจาก
ภาคเอกชน1 เห็นว่าประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 
(CLMV) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนไทย
อย่างมาก ตามศักยภาพทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิทีส่งู ทว่าสกลุเงินท่ีใช้ใน CLMVT โดยเฉล่ียแล้ว 
ประมาณร้อยละ 80 เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ หากเงินสกุล
ท้องถิ่นเป็นท่ียอมรับใน CLMVT ก็จะช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมระหว่างกันมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้มูลค่าการค้า 
บริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยมองว่าบทบาทการใช้ 
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มลดลง  

ตามความผนัผวนของเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ขณะทีเ่งนิหยวนและเงนิบาท 
เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนใน CLMV ตามการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
รวมถึงเสถียรภาพของค่าเงินดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าและการลงทุนในอนาคต

ส�าหรับปัจจัยหลักของผู้ประกอบการในการพิจารณาเลือกใช ้
เงินสกุลท้องถ่ิน คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากค่าเงินดอลลาร์
สหรฐัฯ ทีม่คีวามผนัผวนตามผลกระทบจากสงครามการค้า และเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและคู่ค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
ขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการบริหารค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ต้องการช�าระหรือรับช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลท้องถ่ิน ซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มบริษัทที่มีศูนย์บริหารเงินในการบริหารจัดการสภาพคล่อง
จากอัตราแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการ
ช�าระเงินแล้ว

ผู้แทนธนาคารพาณิชย์เห็นว่า การจัดตั้งโครงการ Appointed 
Cross Currency Dealer (ACCD) ซึ่งผ่อนคลายกฎเกณฑ์ให้ธนาคาร
พาณิชย์ สามารถท�าธุรกรรมด้วยสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและรูเปียห์
อินโดนีเซียได้สะดวกมากข้ึน เช่น การกู้ยืมเป็นสกุลเงินริงกิตและ 
รเูปีย การเปิดบัญชเีป็นสกุลเงนิริงกติและรเูปีย และการเข้าถงึเครือ่งมอื 
ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ประมาณการแทนการ
แสดงเอกสารหลักฐาน ณ วันท�าสัญญา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ�านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนในการท�าธุรกรรม

อย่างไรกด็ ีผู้แทนธนาคารพาณิชย์เหน็ว่า ความท้าทายของการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ความไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์ในการใช้เงนิสกลุท้องถิน่ของแต่ละประเทศ ทัง้ธนาคาร
พาณิชย์และผู้ประกอบการ (2) ข้อก�าหนดที่แตกต่างกันของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งลดแรงจูงใจในการใช้เงินสกุลท้องถ่ิน (3) กระบวนการ
ท�าธุรกรรมด้วยเงินสกุลท้องถิ่นที่ไม่สะดวก ทั้งเร่ืองเอกสารทาง
บัญชีและภาษี นอกจากนี้ เสนอว่าควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้
เงินสกุลท้องถิ่นให้ครอบคลุมเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และอาจ
พจิารณาขยายการท�าธุรกรรมด้วยสกลุเงนิท้องถิน่กบัประเทศคูค้่าหลกั  
10 อันดับแรกของไทย

มุมมองธุรกิจการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
 การอภิปรายในช่วงที่สาม หัวข้อ “Success Stories: เปิดมุมมอง

ธรุกจิการใช้เงนิสกลุท้องถิน่” ผูเ้ข้าร่วมเสวนาจากภาคเอกชน2 ให้ความ
เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผนัผวนสงู กอปรกบัต้นทนุวตัถดุบิมรีาคาไม่คงท่ี ซึง่ส่งผลกระทบ 

1 ประกอบด้วย รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณตรรก บุนนาค ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) และคณุวมิลรตัน์ เสรนียิม ผูบ้รหิารกลุ่มธรุกจิงานขายผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) โดยคณุณฏัฐ์ ลมุพิกานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและก�ากบั
การแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท.
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ต่อรายรับรายจ่ายของบริษัท นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบ
ราคากับคู่แข่งได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การก�าหนดราคาและอัตราก�าไร 
ลดลง ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงต้องหันมาสนใจกับปัจจัยอ่ืน ๆ มากข้ึน 
รวมถึงใส่ใจกับป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย บมจ.  
ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ ใช้การก�าหนดราคาสนิค้าเป็นเงนิบาทเพือ่ค้าขาย
กับบริษัทในเวียดนาม ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ 
รักษาความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เครื่องมืออื่นๆ เช่น การเก็บ
เงนิตราต่างประเทศไว้ในบัญชเีงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) กม็ ี
ข้อจ�ากัดท่ีดอกเบ้ียต�า่และคดิค่าธรรมเนยีมการฝากและถอน หรือการท�า 
Natural Hedge และ Forward ก็ท�าได้ยาก เนื่องจากต้องประมาณ
การกระแสเงนิสดและคาดคะเนการซือ้ขาย ในขณะท่ี บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) ใช้สกุลเงินที่หลากหลายในการรับและช�าระค่าสินค้าแล้วแต่
การตกลงกับลูกค้าในเร่ืองของราคาและสกุลเงินส�าหรับช�าระสินค้า 
ท้ังนี้บริษัทจะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ซึ่งใน
กรณีที่รับช�าระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือโอนกลับมายัง
ไทยก็จะท�า Forward เพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย 
ส�าหรับการค้าขายสนิค้าเป็นสกลุท้องถิน่นัน้ จะท�าการเปิดบญัชีรับเงิน
เป็น Non-resident Account ซึ่งสามารถน�าไปช�าระค่าใช้จ่ายด้าน 
การตลาดในประเทศนั้น ๆ ได้ด้วย

ด้านกลุม่มติรผล เหน็ว่าการใช้เงนิสกลุท้องถ่ินจะท�าให้การลงทนุ 
มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทมีการระดมทุนด้วยการออก
พันธบัตรเป็นสกุลเงินหยวนในไทยเพื่อน�าไปลงทุนในจีน ซึ่งท�าได้
สะดวกและมีดอกเบี้ยถูกกว่าการระดมทุนในจีน ท้ังนี้กลุ่มมิตรผล
เห็นว่าโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทมีความส�าคัญต่อ
การเลือกใช้สกุลเงินตามแต่ละประเภทของธุรกรรมและการระดมทุน

ผู้แทนภาคเอกชนเห็นว่า ปัจจัยที่จะต้องค�านึงถึงต่อไปในการใช้
สกุลเงินท้องถิ่น คือ (1) ปริมาณการค้า และการท�า Trade Finance 
ในภูมิภาค (2) การเลือกสกุลเงินในการระดมทุน (Supply Chain 
Finance) ซึ่งข้ึนอยู่กับต้นทุนและความเสี่ยงของสกุลเงินนั้น ๆ (3) 
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนช�าระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น (4) ความ
รวดเร็วในการรับโอนเงิน ซึ่งการใช้เงินสกุลท้องถิ่นค่อนข้างรวดเร็ว 
(5) กฎระเบยีบและกระบวนการขอกูย้มืเงนิของแต่ละประเทศ ดงันัน้ 
กฎระเบียบจ�าเป็นต้องปรับให้เท่าทันกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนี้ บริษัทควรเข้าใจโครงสร้างการค้าขายทั้งการน�าเข้าและ 
ส่งออกของบริษัทเพื่อพิจารณาใช้เงินสกุลท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

ความท้าทายที่ส�าคัญประกอบด้วยเรื่องกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศทีม่คีวามยดืหยุน่แตกต่างกนั และเงนิสกลุท้องถิน่มสีภาพคล่อง 
ไม่มากเท่าดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอให้หน่วยงาน 
ก�ากบัดูแลภาคการเงินผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพือ่ให้ ธพ. สามารถโอนเงนิ 
ของลูกค้าระหว่าง ธพ. ได้ และลดเอกสารให้สะดวกมากขึ้น รวมถึง
ขยายการจัดท�ากลไกการช�าระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ควรผลักดันให้ ธพ. มีการก�าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนที่มี Spread แคบลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการท�า
ธุรกรรมของภาคเอกชนลงได้อีก 

ดังนั้น แบงก์ชาติจึงต้องด�าเนินการผลักดันต่อไป เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เงินสกุลท้องถิ่นได้สะดวกขึ้น  
นอกเหนือจากการใช้เงินสกุลหลัก ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการค้าขายระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นให้กบัผูป้ระกอบการทัง้ในไทยและในภมูภิาคได้มากยิง่ขึน้

2 ประกอบด้วย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดร่วม ธุรกิจขนาดใหญ่  
และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน), คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มมิตรผล, คุณราเกส ซิงห์  
ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน), คุณวัชเรนท์ นิสากรเสน ผู้อ�านวยการกลุ่มสายงานสนับสนุนและผู้อ�านวยการกลุ่มงานขายและการตลาด 
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน) โดยมีคุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธปท. เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

(จากซ้ายไปขวา) คุณอลิศรา มหาสันทนะ ธปท. คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
คุณศรายุธ แสงจันทร์ กลุ่มมิตรผล คุณราเกส ซิงห์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) และคุณวัชเรนทร์ นิสากรเสน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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คุณอริยะ พนมยงค์ 
กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย
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ไม่เพียงแพลตฟอร์มส�ำหรับสนทนำที่ LINE ได้เข้ำมำมีบทบำท 
ในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีและรูปแบบกำรสื่อสำรให้ง่ำยขึ้น แต่วันนี้ LINE 
ยังมีบริกำรอีกหลำกหลำยที่อ�ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ�ำวันให้
กับผู้บริโภคชำวไทย เรียกได้ว่ำ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตคนไทยมำกที่สุดแห่งหนึ่ง

BOT พระสยำม MAGAZINE ฉบับนี้ได้รับเกียรติจำก คุณอริยะ 
พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย มำพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกีย่วกบัมมุมอง “Technology Disruption” ตลอดจนกำรต่อยอดธุรกจิ
ของ LINE ในประเทศไทย รวมถงึ “กญุแจ” ทีท่�ำให้ LINE ประสบควำม
ส�ำเร็จ จนเรียกได้ว่ำเป็น “Super App” เฉกเช่นวันนี้

จากบทบาทด้านการสื่อสาร...สู่หลากหลายบริการใหม่
LINE เข้ำมำประเทศไทยเมื่อปี 2011 ในฐำนะแอปฯ เพื่อกำร 

สนทนำบนโมบำยแพลตฟอร์ม ที่นอกจำกควำมง่ำยในเรื่องของกำร 
ใช้งำน LINE Chat ยังมลีกูเล่นโดดเด่นท่ีถกูใจผู้ใช้อย่ำง LINE STICKERS 
ทีช่่วยท�ำให้ LINE ขึน้อันดบัหนึง่แพลตฟอร์มท่ีครองใจมหำชนชำวไทย
ได้อย่ำงง่ำยดำย

“ถ้ำเรำดวูถิกีำรใช้ชวีติของคนทกุวนันี ้ ทกุกลุ่ม ทกุอำยุ จะเหน็ว่ำ
เทคโนโลยกีำรสือ่สำรกลำยเป็นเรือ่งธรรมชำตท่ีิแฝงอยูใ่นชวีติประจ�ำวนั
ของเรำ จนมีค�ำพูดที่ว่ำ ‘สังคมก้มหน้ำ’ เพรำะมัวแต่ดูมือถือ แต ่
ในอกีมุมหน่ึง เทคโนโลยีเหล่ำนีก้ท็�ำให้เรำคุยกนัมำกขึน้ บ่อยข้ึน และ
สะดวกขึ้น โดยเฉพำะ LINE ที่เรำใช้คุยกันทุกเรื่อง คุยตั้งแต่เช้ำจรด
เย็น ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แม้แต่ผู้สูงอำยุก็ยังนิยมใช้ LINE Chat คุย
กับเพื่อนฝูงและลูกหลำน”

คุณอริยะยกตัวอย่ำง ข้อควำมยำมเช้ำของทุกวัน ตั้งแต่ “สวัสดี
วนัจนัทร์” ไปจนถงึ “สวสัดวีนัอำทติย์” ซึง่มกัมำพร้อมกบัภำพดอกไม้
หรือภำพพระพุทธรูป ที่ผู้ใหญ่ในบ้ำนมักส่งให้ลูกหลำน หลำยคน 
อำจมองเป็น “เรื่องเล่น ๆ” แต่ส�ำหรับทีมงำน LINE นี่คือ “เรื่องน่ำ
อมยิ้ม” ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ LINE Chat ในกำรพำผู้สูงอำย ุ
ก้ำวข้ำมอปุสรรคทำงด้ำนเทคโนโลยแีละช่องว่ำงระหว่ำงวยักบัลกูหลำน

LINE 
กับการต่อยอดสู่บริการเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

คงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าคนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟน น้อยคนที่ไม่รู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อ LINE เพราะความเป็นเทคโนโลย ี
การสื่อสารที่ใช้งานง่าย จึงสามารถเข้าถึงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา LINE กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดจากคนไทย ด้วยตัวเลขผู้ ใช้งานสูงถึง 45 ล้านคน และมีการใช้งานเฉลี่ยต่อคนสูงถึง 60 - 70 นาทีต่อวัน

ไม่เพียง LINE Chat ปัจจบุนั LINE ประเทศไทย ยงัมกีำรต่อยอด
แพลตฟอร์มไปสู่ธุรกิจด้ำนอื่น ได้แก่ LINE MAN ธุรกิจแบบ O2O 
(Offline-to-Online) ท่ีมถึีง 5 บริกำรย่อย ประกอบด้วย ส่งอำหำร
แมสเซนเจอร์ ส่งพัสดุ ซื้อสินค้ำร้ำนสะดวกซื้อ และบริกำรเรียก
แท็กซี่ นอกจำกน้ียังมีธุรกิจเกม (LINE GAME) ธุรกิจคอนเทนต์ 
(LINE TV, LINE TODAY, LINE STICKERS) ธุรกิจโซลูชั่นส�ำหรับองค์กร 
(LINE Official Account) และธุรกิจเพย์เมนท์  (Rabbit LINE Pay)  
โดย LINE ยังทยอยออกบริกำรใหม่เรื่อย ๆ เช่น LINE JOBS เป็นต้น

“ถ้ำคิดว่ำเรำมฐีำนลกูค้ำ 42 ล้ำนคน เรำสบำยแล้ว คดิอย่ำงนีค้อื 
ไม่รอดแน่ เพรำะในเวลำไม่กีปี่ เด๋ียวกม็คีนท�ำได้ดกีว่ำ มันต้องคิดว่ำ
ถ้ำเรำอยู่นิ่ง จะกลำยเป็นเป้ำน่ิง แต่ถ้ำเรำสร้ำงนวัตกรรมต่อเนื่อง  
นัน่คอื เรำก�ำลงัสร้ำงโอกำสใหม่ ๆ  สร้ำงสิง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นกำรเตบิโต
ขององค์กรและธุรกิจอีกรอบ ผมจะคุยกับทีมเสมอว่ำ ปีหน้ำสิ่งที่เรำ
ต้องท�ำคือ ท�ำสิ่งท่ีเรำยังไม่เคยท�ำในปีนี้ เพรำะถ้ำยังท�ำเหมือนเดิม 
ก็เท่ำกับไม่ได้เติบโตแตกต่ำงจำกเดิม แต่ถ้ำต้องกำรเติบโตแบบก้ำว
กระโดด มันก็ต้องท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำมำก่อน”

ในกำรแตกหน่อต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ คุณอริยะกล่ำวว่ำมีหลักคิด
ง่ำย ๆ คือค�ำว่ำ “Smart Portal” หรือ “กำรเป็นศูนย์รวมของบริกำร
ทีม่ปีระโยชน์ในชวีติประจ�ำวนั” โดยบรกิำรนัน้ต้องสำมำรถตอบโจทย์
ฐำนลูกค้ำ 42 ล้ำนคนในมือให้ได้อย่ำงน้อยเป็นหลักสิบล้ำนคนขึ้นไป 
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมำยคือ กำรเป็น “ผู้น�ำ” ในทุกบริกำร

 
ใช้จ่ายผ่าน LINE Platform จบที่ Rabbit LINE Pay

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำนบน LINE Platform ต่ำง ๆ 
ในส่วนของบรกิำรทีม่ค่ีำใช้จ่ำย อำท ิซือ้สติก๊เกอร์ ซือ้เกม ซือ้ตัว๋หนงั 
จ่ำย/เติมเงินโทรศัพท์มือถือ AIS เติมเงินบัตรทำงด่วน สั่งซื้ออำหำร 
ซื้อสินค้ำร้ำนสะดวกซื้อ ส่งพัสดุ หรือเรียกแท็กซี่ ฯลฯ LINE จึงได้
ขยำยเข้ำสู่ธุรกิจเพย์เมนท์ โดยเพิ่มบริกำรกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Wallet) ใช้ชื่อ Rabbit LINE Pay ซึ่งเป็นบริกำรที่จะช่วยให้ลูกค้ำ
จ่ำยจบในที่เดียว โดยไม่ต้องไปเข้ำแอปพลิเคชันใหม่
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ



“จุดเด่น e-Wallet ของเรำคือ มันอยู่ในแอปฯ LINE ซึ่งเรำใช้อยู่
ทุกวัน ขณะที่ e-Wallet หลำยแห่งเป็นแอปฯ แยก ยิ่งเรำอยู่ในยุคที่
คนไม่ได้มคีวำมกระตอืรอืร้นในกำรดำวน์โหลดแอปฯ เหมอืนสมยัก่อน 
ทุกวันนี้ เรำใช้แอปฯ หลัก ๆ ไม่เกิน 5 แอปฯ ที่เหลือก็ลบทิ้งเพรำะ
มนักนิเน้ือที ่LINE จงึไม่ต้องกงัวลเรือ่งนี ้ขณะทีฐ่ำนลกูค้ำเรำกม็ถีงึ 42 
ล้ำนคน นั่นหมำยถึงโอกำสเข้ำถึงลูกค้ำก็มีเยอะ” 

ส�ำหรับกลยุทธ์หลักในธุรกิจเพย์เมนท์ของ LINE คุณอริยะเชื่อว่ำ 
คงไม่ต่ำงจำกรำยอ่ืนนัก น่ันคือ กำรผลักดันให้ Rabbit LINE Pay 
สำมำรถน�ำไปใช้ซ้ือสินค้ำและบรกิำรได้อย่ำงกว้ำงขวำงท้ังในโลก LINE 
ออฟไลน์และออนไลน์ ขณะทีใ่นส่วนของกำรเตมิเงนิ ปัจจบัุน Rabbit 
LINE Pay เชือ่มต่อกบัทัง้บัตรเครดติ บญัชีเงนิฝำก และสำมำรถเตมิเงนิ
ได้ที่ AIS Shop ทุกสำขำ

“สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ e-Wallet นั้นจะสำมำรถใช้ได้ที่ไหนบ้ำง ถ้ำ 
ผูบ้รโิภคนึกไม่ออกว่ำของคุณใช้ได้ทีไ่หนบ้ำง นัน่คอืคณุไม่เกดิ ส่วนใคร
จะเป็น ‘ผู้ชนะ’ ขึ้นอยู่กับว่ำใครสร้ำงจุดใช้งำน ที่ตอบโจทย์ลูกค้ำได้
ครบครันและได้เร็วที่สุด ซึ่งล่ำสุด สิ่งที่เรำก�ำลังท�ำแล้วคนฮือฮำมำก
เพรำะมันแก้ปัญหำได้จริง ๆ คือ กำรเชื่อมกับบัตร BTS ท�ำให้ไม่ต้อง
เสียเวลำไปต่อคิวแลกเหรียญ หยอดเหรียญ”

คุณอริยะให้มุมมองในภำพรวมของธุรกิจเพย์เมนท์ว่ำ เนื่องจำก
ยังมีคนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่เข้ำไม่ถึงบริกำรทำงกำรเงิน หรือเข้ำถึง
แต่กด้็วยต้นทนุทีส่งูมำก เนือ่งจำกธนำคำรไม่มข้ีอมูลทำงกำรเงนิของ
ลูกค้ำกลุ่มนั้นไปใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท�ำให้ลูกค้ำไปพึ่งเงินกู้
นอกระบบ แต่ในโลกกำรเงินสมัยใหม่ ต้นตอของปัญหำน้ีสำมำรถ 
แก้ได้โดยใช้ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีอยู่บนแพลตฟอร์ม 
ต่ำง ๆ แล้วน�ำมำวิเครำะห์เพื่อสร้ำงเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(Credit Scoring Model) แบบใหม่ ซึง่ LINE เองกอ็ยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ที่จะน�ำข้อมูลบนแพลตฟอร์มมำต่อยอดสู่บริกำรนี้

“ธปท. ถือว่ำมีบทบำทส�ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ให้เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำในส่วนที่เกี่ยวกับบริกำรทำงกำรเงิน ผมเชื่อ
ว่ำ มีคนที่พร้อมจะเข้ำมำช่วยแก้ไขตรงนี้ เพรำะมันจะท�ำให้ชีวิต 
คนไทยดีขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำ ผมว่ำกรอบกติกำต่ำง ๆ ของ ธปท. ก ็
ไม่ได้เป็นอุปสรรคนัก แต่ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำกให้ ‘ลื่นไหล’ กว่ำนี้ 
เพรำะเทคโนโลย ีถ้ำน�ำไปใช้ในทำงทีถ่กู มนัจะช่วยแก้ปัญหำให้คนไทย 
ได้อีกเยอะ โดยเฉพำะปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงบริกำรทำงกำรเงิน และ
ปัญหำหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหำระดับชำติ” ผู้บริหำร LINE ย�้ำ 

นิยาม Technology Disruption ในมุมผู้บริหาร LINE
“Disruption เป็นค�ำหน่ึงท่ีอำจจะถกูใช้บ่อยเกนิไปในหลำยโอกำส 

จรงิ ๆ  เวลำพดูถงึ Disruption (ควำมเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็) ต้องดู
ก่อนว่ำเรำ ‘Disrupt’ ใครและคนนัน้สมควรจะถูก ‘Disrupt’ หรอืเปล่ำ 
ซึง่จรงิ ๆ  แล้ว เทคโนโลยไีม่มหีน้ำทีแ่ค่ ‘Disrupt’ แต่เทคโนโลยีมพีลงั

ที่จะท�ำให้ชีวิตคนเรำดีขึ้น ดังนั้น สุดท้ำยแล้วจุดหมำยปลำยทำงของ 
Technology Disruption ก็เพื่อจะท�ำให้ดีขึ้น”

คุณอริยะยกตัวอย่ำง บริกำรส่งอำหำร 1 ใน 5 บริกำรที่อยู่ 
ภำยใต้บริกำร LINE MAN โดยเขำมองว่ำบริกำรสัง่อำหำรผ่ำน LINE MAN 
ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่แตกต่ำงไปคือ นอกจำกเชนร้ำนอำหำร หรือ
ร้ำนหรูตำมห้ำงแล้ว LINE MAN ยังขยำยไปจับตลำดที่เป็นกลุ่มร้ำน
อำหำรข้ำงทำง ร้ำนดงั ร้ำนเล็ก ร้ำนส้มต�ำ หรือร้ำนก๋วยเตีย๋ว ตลอดจน
ร้ำนอำหำรที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคท่ัวไป ซึ่งยังไม่เคยม ี
ผู้ให้บริกำรรำยใดให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มน้ี เพรำะมองว่ำมักมีขนำด 
ค�ำสั่งซื้อ (Basket Size) ค่อนข้ำงเล็ก

“ถำมว่ำเรำ ‘Disrupt’ ใคร ในมุมผู้บริโภค เขำสำมำรถได้อำหำร
อร่อยทีอ่ยำกทำนจำกร้ำนอำหำรในระบบกว่ำ 4 หมืน่ร้ำน โดยไม่ต้อง
นั่งรถไปซื้อเอง ไม่ต้องไปต่อคิวเอง ในมุมผู้ประกอบกำร ร้ำนอำหำร
ที่อยู่ในระบบของเรำไม่ต้องเปลี่ยนวิถีกำรด�ำเนินธุรกิจ ยังท�ำอำหำร
ของเขำเหมือนเดิม เพียงแค่มีออเดอร์วิ่งเข้ำไปหำเขำมำกขึ้น แล้ว 
เรำกไ็ม่ได้เกบ็ค่ำใช้จ่ำยอะไรจำกร้ำนอำหำร ฉะนัน้ สิง่ท่ีเรำ ‘Disrupt’ 
คือ วงกำร Food Delivery แต่เรำช่วยทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร” 

ควำมท้ำทำยของธุรกิจเทคโนโลยีท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็ คณุอรยิะมองว่ำ “ปัญหำ” ต่ำง ๆ  ล้วนถอืเป็น “โอกำส” ทีจ่ะ
น�ำเทคโนโลยเีข้ำมำใช้แก้ปัญหำ ขณะทีค่วำมท้ำทำยของธรุกจิคอื ไม่
สำมำรถรอให้ผู้บริโภคมีควำมพร้อมที่จะเข้ำถึงและใช้งำนเทคโนโลยี
นั้นได้ แต่ธุรกิจจะต้องเข้ำหำผู ้บริโภคและท�ำให้เทคโนโลยีน้ัน 
เข้ำถึงผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำงให้ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยกุญแจส�ำคัญ คือ  
ต้องง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกที่สุด 

“กุญแจข้อแรก คือ เทคโนโลยียำก ๆ ไม่มีคนใช้ ถ้ำต้องกำรให้
คนส่วนใหญ่ใช้เยอะ ๆ ก็ต้องท�ำให้มันง่ำยที่สุด ยิ่งถ้ำเป็นอะไรที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมคน ถ้ำยำกจนต้องอ่ำนคู่มือ เทคโนโลยีนั้นไม่มีทำง
เกิด ขณะที่กุญแจอีกข้อ คือ บทบำทของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ท�ำให้คนท�ำในสิ่งที่เคยท�ำไม่ได้ในอดีต”

“ลุ่มหลงการเปลี่ยนแปลง” คือเคล็ดลับความสำาเร็จ
ร่วม 20 ปีที่คลุกคลีอยู่แวดวงเทคโนโลยี โดยเริ่มจำกกำรท�ำงำน

ที ่True Corporation จำกนัน้จงึย้ำยไปบกุเบกิธรุกจิและออฟฟิศให้กบั 
Google ประเทศไทย มำนำนกว่ำ 4 ปี ก่อนจะข้ำมมำรับต�ำแหน่ง 
เอ็มดีคนแรกของ LINE ประเทศไทย 

“ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่ Google เหมือนเรำได้ไปยกระดับตัวเอง 
เหมือนเรียน MBA เพรำะได้เรียนรู้เยอะมำก ยิ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี
ต่ำงชำติ เขำจะมีวิธีคิดและระบบกำรท�ำงำนที่ดี เพรำะเป็นบริษัทที่
เน้นผลงำน (High Performance) ซึ่งผมก็ได้เอำมำใช้กับตัวเอง และ
น�ำมำสร้ำงทีมงำนให้เป็นทีมที่มี High Performance รวมถึงน�ำมำใช้
ท�ำงำนเพื่อให้บริษัทเติบโตแบบก้ำวกระโดด”  
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ควำมน่ำสนใจของ LINE ในมมุมองของอดตีผูบ้รหิำร Google คอื 
ธุรกิจของ LINE เกือบทั้งหมดอยู่บนโมบำยแพลตฟอร์ม อันสอดคล้อง
ชีวิตประจ�ำวันและแนวโน้มพฤติกรรมของคนในโลกยุคนี้ และเป็น
บริษัทท่ีแม้จะมีอำยุไม่มำก แต่กลับเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีบทบำท 
อย่ำงมำกในกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ�ำวันของคน 

“เรำเป็นบริษัทที่เกิดมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ฉะนั้น กำร
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องธรรมดำมำกส�ำหรับเรำ ยิ่งไปกว่ำนั้น เรำอยู่
ในวงกำรทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรวดเรว็ ขณะเดยีวกันกม็คีวำมกดดนัจำก
คู่แข่งที่วิ่งเร็วเท่ำ ๆ กับเรำ และต่ำงคนต่ำงก็ต้องกำรวิ่งให้เร็วที่สุด 
ฉะน้ัน กุญแจควำมส�ำเร็จในวงกำรนี้ก็ไม่มีอะไรมำก อย่ำงแรกคือ 
ต้องมี Passion ต้องมคีวำมชอบในกำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว และต้อง
พร้อมที่จะวิ่งเร็วตลอดเวลำ” 

ส�ำหรับกุญแจควำมส�ำเร็จข้อส�ำคัญของ LINE คุณอริยะมองว่ำ  
มำจำกทีมงำนท่ีพร้อมจะวิง่เรว็และวิง่ให้ทนัเขำ ซึง่ช่วยให้เขำสำมำรถ 
ปล่อยมือ และวำงใจจำกบำงงำนที่ได้มอบหมำยให้ทีมงำน เพื่อเขำ
จะได้มีเวลำเต็มที่ในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง
และควำมเสี่ยงใหม่ ๆ ที่(จะ)เกิดขึ้น พร้อมทั้งมองหำเทรนด์ ควำม
ท้ำทำย และโอกำสใหม่ ๆ เพื่อน�ำมำต่อยอดเป็นธุรกิจ 

“โอกำสใหม่ ๆ ส่วนหนึง่ได้มำจำกกำรตำมข่ำวทีไ่ม่ใช่แค่เมอืงไทย 
มีข้อคิดที่น่ำสนใจคือ คนไทยยังยึดติดที่จะหำเนื้อหำภำษำไทย  
ซึ่งจริง ๆ แล้วคลังข้อมูลที่มหำศำลส่วนใหญ่จะเป็นภำษำอังกฤษ  

ทุกธุรกิจที่คุณคิดได้ในวันนี้ โดยเฉพำะในวงกำรเทคโนโลยี ผมเชื่อว่ำ
มีไม่ต�่ำกว่ำ 10 บริษัทที่ท�ำคล้ำย ๆ  กันในต่ำงประเทศ ดังนั้น จริง ๆ  
แล้วเรำไปเรียนรู้จำกเขำได้ ถ้ำเรำอ่ำนจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ เรำ
ก็มีโอกำสที่จะคิดล�้ำหน้ำคู่แข่ง”

สุดท้ำย คุณอริยะให้ข้อคิดเกี่ยวกับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์  
โดยเฉพำะเรื่องของข่ำว/ข้อมูลปลอม (Fake Data) และข้อมูลควำม
เป็นส่วนตัว (Data Privacy) ว่ำหลักกำรง่ำย ๆ ในกำรป้องกันกำร 
ส่งต่อหรอืเพิม่ยอดให้กบั Fake Data คอื กำรอ่ำนและใช้วจิำรณญำณ
ก่อนกดไลค์ คอมเมนต์ และแชร์ข่ำวนั้น ๆ ขณะที่เรื่องของ Data 
Privacy เขำย�้ำว่ำแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ เกือบทุกแห่ง ไม่น่ำจะกล้ำที่
จะเอำแบรนด์ ควำมน่ำเชือ่ถอื และรำคำหุ้น/มลูค่ำกจิกำร ไปแลกกบั
กำรละเมิด Data Privacy ของผู้ใช้

เทคโนโลยีไม่ได้มีหน้าที่แค่ ‘Disrupt’  
แต่เทคโนโลยีมีพลังที่จะท�าให้ชีวิตคนเราดีขึ้น  

สุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางของ 
Technology Disruption ก็เพื่อจะท�าให้ดีขึ้น
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หากเปรียบเทียบการหาปลากับการบริหารจัดการเงิน การให้แห 
อวน พร้อมทั้งสอนวิธีการจับปลาท่ีรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีปลากินได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  
การบริหารเงินก็เช่นกัน เพื่อให้ไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
ทางการเงิน ต้องเริ่มจากตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจทางการเงินที่มี
ภูมิคุ้มกันหรือทักษะทางการเงินที่ดี สามารถวางแผนทางการเงิน 
อย่างเหมาะสม และลงมอืท�าอย่างจรงิจงั จงึจะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 
ในชีวิตตามที่มุ่งหวัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบัศนูย์สถานศกึษาพอเพยีง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ของครูและนักศึกษาอาชีวะ ภายใต้ชื่อโครงการ “Fin. ดี We can 

do!!!” เพื่อให้คนอาชีวะได้ทดลองคิด ทดลองท�า ในการน�าความรู้ 
ทางการเงินมาใช้แก้ปัญหา และพัฒนาสังคมหรือชุมชนท่ีตนอยู่  
ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพความเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ของคนอาชีวะ
ออกมาให้ประจักษ์สู่วงกว้าง และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการส่งต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่เครือข่ายชาวอาชีวะ ตลอดจนถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นต่อไป

โครงการน้ีมุ ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชีวะเน่ืองจากเยาวชนกลุ่มนี้จะ
เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต หากเรา
สามารถบ่มเพาะภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้แก่พวกเขาตั้งแต่ต้น 
ก็จะช่วยให้พวกเขามพีฤติกรรมทางการเงินท่ีด ีสามารถบริหารจดัการ
เงินได้อย่างเหมาะสม และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมก้าว 

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

Fin. ดี We Can Do!!! 
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เวทีแสดงพลังของคนอาชีวะ ที่จะน�าไปสู่ความย่ังยืนทางการเงิน
“เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า”

พระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทโครงงานของนักศึกษา



เข้าสู่โลกแห่งการท�างานและรับผิดชอบดูแลครอบครัวอย่างเต็มตัว  
จึงเป็นที่มาของช่ือโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ซึ่ง ค�าว่า Fin.  
ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Finance ท่ีแปลว่าการเงิน และ เมื่อ 
รวมกับค�าว่า ดี จึงแปลว่า มีการเงินที่ดี ส่วน We Can Do น้ัน  
แปลว่า พวกเรา (ชาวอาชีวะ) สามารถท�าได้ นั่นเอง

การประกวดผลงานภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!!  
มุง่เน้นให้น�าความรูท่ี้ส�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ การเงินส่วนบุคคล การเงนิ 
ธุรกิจ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละสถานศึกษา โดยแบ่ง
ประเภทผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) นวัตกรรมการสอนของคร ู
ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือการสอนที่น�าความรู้ทางการเงินไป 
บูรณาการกับวิชาเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ และ (2) โครงงานของ
นักศึกษา ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกิจกรรมที่น�าความรู้ด้าน
การเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือต่อยอดไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจ โดยมีการคัดเลือกข้อเสนอผลงานเพ่ือมอบเงินทุนสนับสนุน 
ให้ไปด�าเนินงานจรงิ และมพีีเ่ล้ียงจาก ธปท. ศนูย์สถานศกึษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสมาคมธนาคารไทย ให้ค�าแนะน�าตลอดระยะ
เวลากว่า 8 เดือน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ทั้งการวิเคราะห์โจทย์ วางแผน ลงมือท�า แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ติดตามผล และน�าเสนอผลลัพธ์

จาก 59 ข้อเสนอผลงานของสถาบันอาชีวศึกษาจากทุกภูมิภาค 
ได้มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากแวดวงการ
ศึกษาและการเงนิเพือ่มอบเงนิทนุสนบัสนนุให้ด�าเนนิการ ประเภทละ 
8 ผลงาน ซึง่ต่อมาได้มกีารตัดสินรอบชงิชนะเลิศในวันท่ี 31 สงิหาคม 
2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทีมที่ชนะเลิศ
ในแต่ละประเภท ได้แก่

(1) นวัตกรรมการสอน “ฝันให้ไกล ไปให้ถึงด้วยการออม”  
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่  

ซึง่ส่งเสรมิความรู ้ผ่านวชิา Skill for Life เพือ่ปลกูฝังทกัษะทางการเงนิ 
แก่นักศึกษาโดยให้นักศึกษาแกนน�าออกแบบและเลือกกิจกรรมให้
เหมาะกับกลุ่มเพื่อน ควบคู่กับการประกวดกิจกรรมการออม

(2) โครงงาน “ทวีทรัพย์รักษ์การออม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการออมเงินเพ่ือ
เป็นทนุส�าหรบัสร้างสิง่ประดษิฐ์ในวชิาโครงการ โดยการให้ความรูแ้ละ
แต่งตั้งเหรัญญิกประจ�ากลุ่มเพื่อรวบรวมเงินออม ติดตามผล และให้
ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด

การจัดประกวดคร้ังน้ี ถือเป็นเพียงก้าวเลก็ ๆ  บนเส้นทางแห่งการ 
เสริมสร้างทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่คนไทย เพราะหัวใจส�าคัญที่สุด
ของโครงการนี ้มใิช่การประกาศผลรางวลั หากแต่เป็นการน�าบทเรยีน 
และประสบการณ์จากทุกผลงานมาร้อยเรียงและพัฒนาต่อยอด 
เป็นรูปแบบการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่โดนใจเยาวชนอาชีวะ 
Gen Y เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือให้สถาบันอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ  
น�าไปถ่ายทอดขยายผลในการบ่มเพาะภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่คน
อาชีวะอย่างย่ังยนื ซ่ึงเป็นภารกจิอนัยิง่ใหญ่ทีย่งัรออยู ่และแม้ว่าหนทาง 
แห่งความส�าเร็จข้างหน้าจะอีกยาวไกลแค่ไหน แต่ความภาคภูมิใจ 
และประทับใจในคร้ังน้ีจะเป็นเชื้อไฟจุดประกายให้เราก้าวต่อไปเพ่ือ
ความยั่งยืนทางการเงินของคนไทยทั้งประเทศ

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการสอนของครู

รางวัล Fin.ดี We can do!!! 
รางวัลแห่งความยั่งยืนทางการเงิน

บรรยากาศขณะครูอาชีวะ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
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ความประทับใจ จากโครงการ
ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือน ท่ีฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินและส�านักงานภาคทั้ง 3 แห่งร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นพี่เล้ียงให้แก่วิทยาลัยท่ีส่ง 

ผลงานจากทัง้ 4 ภมูภิาค นบัเป็นเวลาอนัมค่ีาทีท่�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปด้วยกนั ประสบการณ์จากภาคสนามในครัง้นีถ้อืเป็นก้าวส�าคญั 
ที่ชาว ธปท. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากชีวิตจริง ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท�างานเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลท่ีต้องอาศัย 
ความละเอียดอ่อนและมุมท่ีรอบด้าน โดย 4 ตัวแทนพี่เลี้ยงจาก 4 ภาคจะมาบอกเล่าเร่ืองราวความประทับใจที่ได้จากโครงการ “Fin. ดี  
We Can Do!!!” ในครั้งนี้

คุณวริษฐา ก้อนนาค 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

“ท�าไมต้องเป็นเด็กอาชีวะ? น่ีคือค�าถามแรกหลังจากได้มารับผิดชอบงานน้ี หลายคนอาจเห็นข่าว 
ด้านลบของนกัเรยีนอาชวีะโดยเฉพาะเรือ่งการใช้ความรนุแรง จนเกดิภาพจ�าทีไ่ม่ดใีนสงัคม แต่เมือ่ได้มา
สัมผัสน้อง ๆ อาชีวะอย่างใกล้ชิดแล้ว ความคิดเหล่านี้ก็เปลี่ยนไป เพราะเด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพมากกว่า 
ทีเ่ราคิด นบัตัง้แต่วนัแรกท่ีเริม่โครงการจนกระทัง่วนันี ้เราเหน็ถงึความมุง่มัน่ทุม่เทของผูบ้รหิาร อาจารย์ 
และนักศึกษาที่ถึงจะมีภารกิจมากมาย ต่างก็สละเวลามาท�าผลงานเพื่อมุ่งหวังให้ลูกศิษย์ หรือเพื่อน
นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องการเงิน

“แม้ระหว่างทางจะมอีปุสรรคจากข้อจ�ากดัท้ังด้านเวลาและด้านเทคนคิ ท�าให้ไม่สามารถผลติสือ่หรอื
จัดกิจกรรมได้ตามที่ตั้งใจ หรือไม่สามารถชักชวนให้เพื่อนนักศึกษาออมเงินได้ตามเป้าหมาย แต่เมื่อได้
รบัก�าลังใจและค�าแนะน�าไป เราพบว่า อาจารย์และน้อง ๆ  สามารถน�าค�าแนะน�าดงักล่าวไปปรบัปรงุและ
พฒันาได้เป็นอย่างด ีและสร้างความประหลาดใจให้พวกเราเพราะผลงานออกมาดกีว่าทีเ่ราคดิไว้ด้วยซ�า้ 

“ผลการแข่งขันไม่ส�าคัญไปกว่าความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับอาจารย์และน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนท่ีได้
สร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนอาชีวะ และขณะเดียวกันก็ท�าให้พวกเราได้เรียนรู้และได้รับ 
พลังบวกในการท�างานส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อไป”

คุณสาคร ศรีสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน 
สำานักงานภาคเหนือ

“ผมได้เห็นความมุ่งมั่นทุ่มเท การท�างานเป็นทีม ความเป็นนักสู้ การน�าศักยภาพและความรู้ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกศิษย์หรือเพื่อน ๆ มีความรู้ทาง 
การเงนิ เกิดภมูคิุม้กัน และตระหนกัรูใ้นการวางแผนการออมและใช้ชีวติทางการเงนิอย่างระมดัระวงั มสีติ

“ความมุ่งมั่นและพลังของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ส่งผ่านความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้ร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัด ในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปในวิทยาลัยของตนเอง นอกจากนี้ ยังสร้างพลังให้กับทีมพี่เลี้ยงที่จะมุ่งมั่นท�างาน
สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง 
และผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหากสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ  พจิารณาน�าผลงานของหลาย ๆ  ทมีในโครงการฯ 
ปีนี้ ไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาของตนเอง จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับนักศึกษาและ
ประเทศในวงกว้าง”
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คุณนาฏน้อย แก้วมีจีน 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน
สำานักงานภาคใต้

“วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาในภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ซึง่นกัเรยีนและนักศกึษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทีไ่ม่ได้อยูใ่นเขตเมอืง และมรีายได้ไม่สงูนกั 
จากการได้ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการท�ากิจกรรม ท�าให้ทีมงานได้เห็นถึงความตั้งใจและ 
ความมุ่งมั่นของทั้งครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงงาน ที่พยายามตอบโจทย์ปัญหาของ
นกัเรยีนในวทิยาลยัทีต้่องการมรีายได้เสรมิในระหว่างเรยีน ขณะเดยีวกนักส็ามารถสร้างนสิยั 
การจดบันทึกรับจ่ายและเก็บออม ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเติมเต็ม
ความฝันของน้อง ๆ ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก ๆ ภายหลังเรียนจบอีกด้วย 

“อีกหนึ่งความประทับใจของทีมงาน คือ การได้เรียนรู้และรู้จักค�าว่า ‘ครูผู้ให้’ อย่าง
แท้จริง ให้โดยไม่มีเง่ือนไข ไม่มีขอบเขต ไม่จ�ากัดเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในความดูแลเท่านั้น 
แต่เมื่อมีโอกาส ครูผู้ให้จะมองไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้าม เช่น 
ผู้ต้องขังในเรือนจ�าหรือผู้ถูกคุมประพฤติในสถานพินิจ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางการเงินให้กับคนดีที่จะกลับเข้าสู่สังคมต่อไป”

คุณกรวิทย์ ตันศร ี
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ ใช้บริการทางการเงิน 
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ตลอดระยะเวลาที่ท�าโครงการ เราได้รับรู้และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน 
ทั้งผู้บริหารวิทยาลัยท่ีให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้น�าเน้ือหาของโครงการเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน เหน็พลงัและความมุง่มัน่ของอาจารย์และน้อง ๆ  ทีแ่ม้
จะมีอุปสรรคแต่ก็เรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันเพ่ือผลักดันโครงการให้ส�าเร็จ 
เห็นน้อง ๆ ที่กล้าก้าวข้ามเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หันมาสนใจเรื่องการออมและ
การใช้จ่าย ลดค่าเหล้า ลดจ�านวนครั้งที่ไปทานบุฟเฟ่ต์ น้องที่ไม่เคยออมเงินกลับเป็น 
แกนน�าในการชกัชวนกลุ่มเพ่ือนไปซือ้กระปุกออมสินเพ่ือเก็บออม รวมถงึการมจีติอาสา
ท่ีจะสานต่อโครงการจากรุน่สูรุ่่น ซึง่ล้วนแต่เป็นก้าวแรกของการเร่ิมต้นทีม่ัน่คงและเป็น
พื้นฐานส�าคัญที่จะก้าวผ่านไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ 

“โจทย์ท่ีท้าทายในการด�าเนินโครงการในระยะต่อไปคือ การขยายผล และการ
สือ่สารให้วทิยาลยัทัว่ประเทศไดรู้จ้ัก เขา้ใจ และสนใจทีจ่ะสง่ผลงานเข้ารว่มโครงการ
ในโอกาสต่อไป เพื่อให้โครงการนี้เป็นเวทีแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคน 
รุน่ใหม่ รวมทัง้จดุประกายการมส่ีวนร่วมในการฉดีวคัซนี เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัทางการเงิน 
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้า และน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต”
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ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
และประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.)
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หน่ึงในบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในกำรก�ำหนดกรอบของทั้งสอง 
แผนส�ำคัญของประเทศ ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการ
สภาพัฒน์ ที่ปัจจุบัน ท่ำนได้น�ำควำมรู ้และประสบกำรณ์ตลอด
กว่ำ 30 ปีในสภำพัฒน์ เข้ำมำรับสองต�ำแหน่งใหม่ท่ีมีควำมส�ำคัญ 
ต่อประเทศ ด้ำนหน่ึงคือกำรเป็นผู้ก�ำหนดนโยบำยทำงสังคมเพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล�้ำและรองรับกำรพัฒนำของประเทศ ในฐำนะ 
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  
ขณะทีบ่ทบำทอกีด้ำนเกีย่วข้องกบักำรรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ 
ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย (กกธ.)

 BOT พระสยำม MAGAZINE ได้รับเกียรติจำก ดร.ปรเมธี  
วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และประธำน กกธ. มำบอกเล่ำถึง 
หลักคิดในกำรท�ำงำนรับใช้ประเทศ พร้อมทั้งเคล็ดลับควำมส�ำเร็จ 
และกำรรกัษำสมดลุชีวติท่ำมกลำงบทบำทท่ีท้ำทำย ในสไตล์ของท่ำน 

กว่า 30 ปี ชีวิตข้าราชการในรั้วสภาพัฒน์
 ดร.ปรเมธี เป็นเลขำธกิำรสภำพฒัน์ ทีเ่รยีกได้ว่ำเป็น “ลกูหม้อ” 

ของสภำพัฒน์อย่ำงแท้จริง เพรำะท่ำนเริ่มต้นชีวิตกำรท�ำงำน 
ท่ีสภำพัฒน์ต้ังแต่ปี 2526 หลังจำกจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยเริ่ม 
งำนในสำยงำนเศรษฐกิจมหภำค ที่กองวำงแผนส่วนรวม ก่อนได้รับ 
ทนุศกึษำต่อปรญิญำเอก ด้ำนเศรษฐกิจกำรเงินและกำรคลัง ท่ีประเทศ
แคนำดำ 

หลังจำกจบปริญญำเอก ดร.ปรเมธี กลับมำเริ่มงำนในฐำนะ 
เจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์นโยบำยและแผน จำกนัน้ก็ก้ำวขึน้เป็นผู้อ�ำนวยกำร  
ท่ีปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน รองเลขำธิกำรสภำพัฒน์  
จนก้ำวขึ้นมำเป็น “เบอร์หนึ่ง” ของสภำพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 
2558 ก่อนจะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวง พม. เมื่อวันที่ 10 
พฤษภำคม 2561 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เมื่อพันธกิจด้านสังคมกับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
มาบรรจบในมือ “ดร.ปรเมธี วิมลศิริ”

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างย่ังยืน ไม่เพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญ แต่ยัง 
ต้องขับเคล่ือนให้มีการพัฒนาทางสังคม เพ่ือให้คนอยู่ดีมีสุข โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ซ่ึงการนำาพาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ “สภาพัฒน์” นับว่าเป็นหนึ่ง
ในหน่วยงานสำาคัญที่วางทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและรากฐานทางสังคม ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ตลอด 31 ปีที่สภำพัฒน์ ไม่ว่ำอยู่ในต�ำแหน่งใด ดร.ปรเมธี  
สนุกที่ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำที่เป็น “มันสมอง”  
ของประเทศเพื่อหำข้อมูล คิดทฤษฎี วำงแนวทำงปฏิบัติ และ 
ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ โดยในช่วงแรกที่เริ่มงำน สภำพัฒน์ 
อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)  
ซึ่งวันน้ันท่ำนอำจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมำกนัก แต่บทบำทของท่ำน 
กเ็พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  จนได้นัง่เป็น “หัวเรอืใหญ่” ในกำรวำงแผนพฒันำฯ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีควำมเปลี่ยนแปลงส�ำคัญคือ มีกรอบ
เป้ำหมำย 20 ปี ยึดโยงเป็นกรอบใหญ่ระยะยำว โดยทิศทำงของแผน
ต้องสอดคล้องกับ “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)” ใน
ลักษณะของกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่แผนปฏิบัติในช่วง  
5 ปี เพื่อให้สอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรอบด้ำน 
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ รวมถึงสอดรับกับกระแส 
กำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปประเทศในแทบทุกด้ำน

ส�ำหรับผลงำนส่งท้ำยที่ ดร.ปรเมธี มอบให้แก่สภำพัฒน์ คือ  
กำรริเริ่มกระบวนกำรปฏิรูปสภำพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภำพให้พร้อม
รับภำรกิจใหม่ในกำรเป็นส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ชำติ และกำรปฏิรูป
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้เข้มแข็ง กำรปรับ 
พ.ร.บ. สภำพัฒน์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี หรือกำร 
จัดตั้งส�ำนักวิจัยเพื่อติด “อำวุธทำงสมอง” ให้องค์กร 

“สิ่งที่อยำกฝำกคนสภำพัฒน์ คือ อยำกให้ช่วยกันรักษำสิ่งที่เป็น
รำกฐำน เป็น “ค่ำนิยม” ที่คนรุ่นเก่ำ ๆ  ถือปฏิบัติจนท�ำให้สภำพัฒน์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมำถึงทุกวันนี้ ไม่ว่ำจะเป็น ควำมน่ำเช่ือถือ  
ควำมโปร่งใส คุณธรรม หลักกำรท�ำงำนโดยยึดข้อเท็จจริง ควำม 
ถูกต้อง และผลประโยชน์ของประเทศชำติ รวมถึงกำรท�ำงำนเป็นทีม  
สิ่งเหล่ำนี้ต้องอยู่คู่กับองค์กร”  
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ภารกิจท้าทายในฐานะ “ปลัดกระทรวง พม.”
ท่ำมกลำงกำรจับตำของกระแสสังคมจำกกรณีกำรทุจริต 

งบประมำณอุดหนุนช ่วยเหลือคนไร ้ที่พึ่ งของกระทรวง พม.  
คณะรฐัมนตรีจึงได้ตัดสนิใจส่ง “อศัวินขีม้่ำขำว” ดร.ปรเมธ ีข้ำรำชกำร
ท่ีขึ้นชื่อทั้งเรื่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมซื่อสัตย์ และตรงไป 
ตรงมำ เข้ำมำน่ังเก้ำอ้ีปลดักระทรวง พร้อมด้วยพันธกจิส�ำคญัเร่งด่วน
คอื กำรกูค้วำมเชือ่มัน่ของประชำชนทีม่ต่ีอกระทรวง พม. ให้กลับคนืมำ
ด้วยกำรปฏริปูกระทรวงให้มคีวำมโปร่งใส น่ำเชือ่ถอื และท�ำให้กลไก 
ต่ำง ๆ ท�ำงำนได้ตำมควำมคำดหวังของสังคม

“ทุกคนที่ผมได้คุยด้วยเห็นว่ำกระทรวงนี้เป ็นกระทรวงที่มี 
ควำมส�ำคญั ยิง่นโยบำยของประเทศไทยจะเป็นประเทศพฒันำทีไ่ม่ทิง้
ใครไว้ข้ำงหลังและได้เข้ำสู่สังคมสูงวัย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมำตรกำร
เพื่อดูแลคนตลอดช่วงชีวิต และก�ำหนดกรอบนโยบำยมหภำค 
ด้ำนสงัคม และนโยบำยภำพรวมเกีย่วกบัระบบสวสัดกิำรสังคม ซึง่เป็น
พันธกจิของกระทรวง พม. ดงัน้ัน ทุกคนกห็วงัอยำกจะเหน็กระทรวงน้ี 
เป็นกระทรวงที่เข้มแข็งส�ำหรับอนำคตด้ำนสังคมของประเทศ”  

ดร.ปรเมธี เล่ำว่ำ กระทรวง พม. ยกระดับขึ้นมำจำกหน่วยงำน 
ปฏิบัติที่ท�ำหน้ำที่ดูแลในเรื่องสังคมสงเครำะห์ โดยรวมกรม
ประชำสงเครำะห์ของกระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้ำไว้ด้วยกัน จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปฏิรูปกำรดูแลและให้
บริกำร โดยเฉพำะส�ำหรับคนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ
ขำดโอกำสทำงสังคม ให้ได้รับกำรช่วยเหลือดูแลที่ดีกว่ำที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประกำรที่สอง

“ในระยะยำว นโยบำยด้ำนสงัคมจะมคีวำมส�ำคญัมำกขึน้ โดยเฉพำะ
สังคมไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ ‘สังคมสูงวัย’ และเรำมุ่งเน้นกำรพัฒนำที ่
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ดังนั้น บทบำทของกระทรวงต้องเปลี่ยนจำก
กำรเป็นผู้ให้บรกิำร (Operator) ไปสูก่ำรเป็นผู้ก�ำกบัดแูล (Regulator) 
และผู้สนับสนุน (Facilitator) ให้หน่วยงำนท้องถิ่น ภำคเอกชน 
องค์กรทำงสังคม ฯลฯ ได้เข้ำมำช่วยดูแล ‘คนตัวเล็ก’ ในสังคม ส่วน
กระทรวงก็หันไปท�ำด้ำนนโยบำยมำกขึ้น เพื่อวำงแผนว่ำในอนำคต
เรำควรดูแลเรื่องสวัสดิกำรสังคมและดูแลคนอย่ำงไรให้ไม่เป็นภำระ
ทำงกำรคลัง มีควำมยั่งยืน และลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม” 

ดร.ปรเมธี มองว่ำ ทั้งสองพันธกิจเป็นเรื่องท้ำทำย ด้วยควำม 
ร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรบวกกับควำมมีจิตใจทุ ่มเทของ 
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรดูแลคนให้ดีขึ้น ท�ำให้กำรขับเคล่ือนกระทรวง  
พม. น่ำจะไม่ยำกล�ำบำกนัก และแม้ว ่ำในประเทศไทยจะม ี 
“คนท่ีดูแลตัวเองไม่ได้” จ�ำนวนมำก จนงบประมำณปีละหมื่น 
กว่ำล้ำนบำทก็ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึง แต่อีกด้ำนหนึ่ง สังคมไทยก็ยังมี 
“จิตอำสำ” และมูลนิธิต่ำงๆ จ�ำนวนไม่น้อย ที่พร้อมเข้ำมำเป็นพลัง
ขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสูก่ำรเป็น “Sharing-Caring-Giving Society” 
ซ่ึงเป็นสังคมในอุดมคติของใครหลำยคน รวมถึง ปลัดกระทรวง  
พม. คนนี้ด้วย 

พันธกิจหลักและภารกิจรองภายใต้หมวกประธาน 
คณะกรรมการ ธปท.

เพียง 3 เดือนหลังนั่งเก้ำอี้ปลัดกระทรวง พม. ดร.ปรเมธี ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นประธำนคณะกรรมกำร ธปท. (กกธ.) ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
ส�ำคัญและท้ำทำยไม่แพ้กัน ท้ังควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินนโยบำย
กำรเงินของ ธปท. ในช่วงของกำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินกลับสู่
ภำวะปกต ิ(Normalization Policy) ของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (FED)  
และควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินนโยบำยก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน
และนโยบำยระบบกำรช�ำระเงิน ท่ำมกลำงควำมเปล่ียนแปลงของ 
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน

ในฐำนะประธำน กกธ. ดร.ปรเมธ ีมองว่ำ แม้ ธปท. จะเป็นองค์กร
ตวัอย่ำงทีม่คีวำมเข้มแขง็ มบีคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ อกีทัง้
เป็นองค์กรแถวหน้ำที่มีบทบำทส�ำคัญทำงเศรษฐกิจและเป็นองค์กร 
ทีส่งัคมให้ควำมเช่ือมัน่และเช่ือถอืในเร่ืองของกำรดแูลควำมมัน่คงทำง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยท่ำมกลำงกระแสควำมเปลี่ยนแปลงและ
คล่ืนควำมผนัผวน ธปท. จ�ำเป็นต้องเตรียมตวัรับมอืและเร่งปรบัตวัให้
ทนักบัสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเทคโนโลยใีหม่ทีจ่ะเข้ำมำ

“ธปท. ต้องเพิ่มควำมเร็วในกำรปรับตัวให้ทันในเรื่องของข้อมูล
ใหม่ ๆ องค์ควำมรู้ และเคร่ืองมือ เพื่อจะติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
และน�ำมำปรบัใช้ เพือ่รกัษำเสถยีรภำพและควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ
ของประเทศ”

นอกจำกภำรกิจหลักในด้ำนกำรดูแลเศรษฐกิจให้มีควำมเติบโต
และมีเสถียรภำพ ดร.ปรเมธี มองว่ำ เมื่อพิจำรณำ “ยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี” ธปท. น่ำจะมีภำรกิจรองเพิ่มเข้ำมำอีกบทบำท นั่นคือกำร
ท�ำนโยบำยเพื่อสนับสนุนเป้ำหมำยด้ำนสังคม โดยเฉพำะเร่ืองของ 
กำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในสงัคม ซึง่เป็นเรือ่งทีย่ำก แต่หำกปล่อยทิง้ไว้
จะกลำยเป็นปัญหำต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ ทำงสังคม หรอืแม้แต่
ระบอบประชำธิปไตย 

“ในฐำนะสถำบันหน่ึงในสังคม ธปท. ควรจะมีบทบำทในเรื่อง
กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ ซึ่งเป็นเร่ืองส�ำคัญในยุทธศำสตร์ชำติ ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ ‘คนตัวเล็ก’ ‘คนท่ีถูกลืม’ หรือ ‘คนที่เคย
ไม่มีโอกำส’ ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินด้วยต้นทุนท่ีต�่ำลง 
หรือเร่ืองกำรได้รับสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศัย หรือกำรประกอบอำชีพที่
สร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต ซึ่งหลำยเร่ือง ธปท. ก็ท�ำอยู่ แต่ก็ยังมีอีก 
หลำยเรื่องที่ ธปท. สำมำรถน�ำควำมรู้ควำมช�ำนำญและน�ำศักยภำพ
ทีอ่งค์กรม ีเข้ำไปช่วยขบัเคลือ่นเป้ำหมำยทำงสงัคมให้มปีระสทิธภิำพ
มำกขึ้นได้” ประธำนคณะกรรมกำร ธปท. คนใหม่ ฝำกไว้

เคล็ดลับความสำาเร็จและความสุขที่แสนเรียบง่าย
ดร.ปรเมธี ยอมรับว่ำ ภำรกิจที่ล้นมือตั้งแต่สมัยด�ำรงต�ำแหน่ง

เลขำสภำพัฒน์ ท�ำให้สมดุลชีวิตกำรท�ำงำนอำจไม่ค่อยดีนัก ยิ่ง
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ช่วงน้ีเพิ่งเข้ำมำรับต�ำแหน่งที่ท้ำทำยและมีควำมส�ำคัญต่อประเทศ 
อย่ำงมำก และมำพร้อมกันถึง 2 ต�ำแหน่ง อำจกล่ำวได้ว่ำ ชีวิตของ
ท่ำนช่วงนี้คงไม่มีสมดุล น่ำจะมีแต่งำน

“ตั้งแต่ตอนที่เป็นเลขำสภำพัฒน์ ก็มีเรื่องน่ำเครียดเยอะแยะ 
ไปหมด กำรดูแลเรื่อง EQ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ถือเป็นควำมโชคดี 
เพรำะโดยธรรมชำติแล้ว ผมเป็นคนใจเย็น สำมำรถควบคุมอำรมณ์ 
และจัดกำรควำมเครียดได้ดี แต่ก็มีกำรหำกิจกรรมผ่อนคลำยท�ำบ้ำง 
ผมชอบฟังเพลง ฟังได้ทุกแนว และก็ชอบเล่นฟุตบอล” 

ควำมชื่นชอบเสียงดนตรีของท่ำน ไม่ใช่จบแค่กำรฟังเพลง แต่
ท่ำนยังจัดตั้งวงดนตรีสภำพัฒน์ ขณะท่ีกำรชื่นชอบฟุตบอลของท่ำน
ก็ไม่ได้จบแค่กำรออกก�ำลังชิล ๆ เป็นครั้งครำว แต่จริงจังถึงขนำด
เป็นกัปตันทีมฟุตบอลของสภำพัฒน์ และเคยน�ำทีมไปแข่งชนะ 
มำแล้วหลำยแมทช์

“ตอนนี้ไม่ค่อยได้เตะบ่อย แต่ก็ยังมีโอกำสได้ไปเตะอยู ่บ้ำง  
มันเป็นกีฬำที่ได้ออกก�ำลังเต็มที่ภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง แถมยังได้รู้จัก
คนเยอะ เล่นครั้งนึงก็รู้จักกันเป็น 20 คน จริง ๆ ฟุตบอลก็เหมือน
กีฬำอีกหลำยประเภทท่ีสอนหลำย ๆ อย่ำง โดยเฉพำะเร่ืองของ 
ทีมเวร์ิค เพรำะในเกมฟตุบอล เรำเก่งคนเดยีวกค็งชนะไม่ได้ นอกจำกน้ี  
ยังสอนให้รู ้แพ้รู ้ชนะรู้อภัย สอนในเรื่องของกำรท�ำเกมน้ีให้ดีท่ีสุด  
และสอนให้รู้จักควำมทุ่มเทและควำมพยำยำมเพื่อควำมส�ำเร็จ”

 บนเส้นทำงชีวิตกำรท�ำงำนของข้ำรำชกำร ดร.ปรเมธี กล่ำวว่ำ 

เคล็ดลับควำมส�ำเร็จของท่ำนไม่มีอะไรมำก หลักกำรข้อแรกคือ  
“ท�ำในสิ่งที่เรำรัก และเห็นว่ำสิ่งน้ันส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำต ิเพยีงเท่ำนีก้จ็ะท�ำงำนออกมำได้ด”ี ส่วนหลกักำรส�ำคญั
อีกข้อ ได้แก่ “กำรท�ำงำนเป็นทีม” โดยในกำรท�ำเป็นทีมต้องรู้จัก
ให้เกียรติเพื่อนร่วมงำน ต้องท�ำควำมเข้ำใจจุดแข็งจุดอ่อนและข้อดี 
ข้อเสียของคนอื่น แล้วพยำยำมให้โอกำสเขำได้แสดงศักยภำพและ
ช่วยให้เขำได้พัฒนำตัวเอง

ส�ำหรับบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก�ำหนดนโยบำยส�ำคัญ 
ของประเทศอย่ำงสภำพัฒน์ และ ธปท. ท่ำนย�้ำว่ำ ยังมีอีกหลักกำร
ส�ำคัญท่ีต้องใช้เป็นหลักยึดในกำรท�ำงำน นั่นคือ กำรยึดมั่นในควำม 
ถูกต้องและควำมโปร่งใส ทั้งในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริง หลักคิด
ทฤษฎีที่น�ำมำใช้ และควำมถูกต้องตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม

ท�ำในสิ่งที่เรำรัก และเห็นว่ำสิ่งนั้นส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ 
เพียงเท่ำนี้ก็จะท�ำงำนออกมำได้ดี
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คุณศิริชัย สาครรัตนกุล
นักเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม

ศิริชัย สาครรัตนกุล
นักเศรษฐศาสตร์เพ่ือสังคม
คุณศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นลูกหม้อของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งในฐานะนักเรียนทุน ธปท. 
ประเภทมัธยมปลาย รุ่นที่ 7 ซึ่งเป็นปีแรกที่ ธปท. เริ่ม
ขยายการใหท้นุไปทีป่ระเทศเยอรมน ีและในฐานะพนกังาน  
โดยได้เริ่มทำางานในร้ัววังบางขุนพรหมเมื่อปี 2520 รวม
ระยะเวลาทัง้เปน็นกัเรียนทนุและทำางานท่ี ธปท. กว่า 27 ป ี

	บุคคลต้นแบบในดวงใจของคุณศิริชัยมี	2	ท่าน	ท่านแรก 
คอื	อาจารย์ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	ซึง่คณุศริชิยัยงัจ�าค�าสอนตอนไป 
กราบลาท่านก่อนไปเยอรมนีได้แม่นย�ามาจนถึงทุกวันนี ้
ว่า	“เมืองไทยมีคนเก่งเยอะ	เอาง่าย	ๆ	ถือว่า	‘คนติดบอร์ด’ 
ทุกคนเป็นคนเก่ง	คณุดสู	ิปีหนึง่มตีัง้ร้อยคนทกุ	ๆ 	ปี	แต่จะหา 
คนท่ีเป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนั้นหายาก	เพราะฉะน้ัน	
‘จงเป็นทั้งคนเก่งและคนดี’”	ท่านที่สอง	คือ	คุณไพบูลย์	
วัฒนศิริธรรม	นักเรียนทุน	ธปท.	รุ่นพ่ี	รุ่นท่ี	1	คุณไพบูลย์
เป็นลูกศิษย์ที่ด�าเนินรอยตามอาจารย์ป๋วย	ได้อย่างครบถ้วน 
ท้ังยงัเป็นพทุธมามกะ	ทีป่ฏบิตัธิรรมเข้าถงึธรรมะและสามารถ 
น�าพทุธธรรมมาใช้ในชวิีตได้อย่างบงัเกดิผล”	นอกเหนอืไปจาก 
บทบาทหน้าท่ีผู ้บริหารระดับสูงและกรรมการในองค์กร
รัฐวิสาหกิจและเอกชน	คุณศิริชัยยังสนใจในเรื่องการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื	โดยเคยเป็นท่ีปรกึษาสถาบนัธรุกจิเพือ่สังคม	(CSRI)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเคยเป็นกรรมการ 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ	์ 
ท่ีอาจารย์ป๋วยได้ตัง้ขึน้	และคณุไพบลูย์ได้เข้ามาฟ้ืนฟ	ูปัจจบุนั
คุณศิริชัยเป็นประธานกรรมการเครือข่ายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืของสถาบันไทยพฒัน์	จะว่าไปแล้วเขาคอื	หนึง่ในบุคคล
ที่ติดตามพัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ยุค 
เริ่มแรกเลยทีเดียว
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ผู้เฝ้ามองพัฒนาการของ Sustainable Development
ด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดและโตมาในครอบครัวที่ไม่ได ้

ร�่ารวยนัก	จึงได้เห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบท่ีคนต่างจังหวัดคุ้นเคย	 
เมื่อสอบเป็นนักเรียนทุน	ธปท.	และได้เรียนรู ้วิถีการท�างานของ	
ดร.ป๋วย	 อ๊ึงภากรณ์	ท�าให้คุณศิริชัยสนใจปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหา
สังคม	และปัญหาของคนยากไร้ไปด้วย	เมื่อได้พบกับระบบการเรียน
มหาวิทยาลัยในเยอรมนีที่เปิดเสรีให้เลือกเรียนอะไรก็ได้	จึงให้ความ
สนใจกิจกรรมและลงเรียนวิชาปรัชญา	สังคมวิทยา	และวิชาอื่น	ๆ	
ที่นอกเหนือไปกว่าเศรษฐศาสตร์	ความสนใจเหล่าน้ันบ่มเพาะให้เขา
ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเพียงแค่เรื่องตัวเลขและการค�านวณ

“ผมเป็นนักสังคมศาสตร์มากกว่านักเศรษฐศาสตร์ด้านเทคนิค	
ผมสนใจปัญหาของโลก	ปัญหาความยากจน	ความเหลื่อมล�้า	ความ
ไม่เท่าเทียมกัน	ไปจนถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม	ซึ่งทั้งหมดนี้คือประเด็น
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คุณศิริชัยเล่าว่า	ค�าว่า	Sustainable	เกิดขึ้นในศตวรรษที่	17	-	18	
โดยโยงใยกบัค�าว่า	Sustainable	Forest	Management	เพราะตอนน้ัน 
ในอังกฤษคนตัดไม้ท�าลายป่ากันมาก	จึงเกิดกระแสการดูแลรักษาป่า 
และพัฒนามาเรื่อย	ๆ	จนกระทั่งในปี	1987	มีรายงานที่ยิ่งใหญ ่
ฉบับหน่ึงชื่อว ่า	Our	Common	Future	 ได ้จุดประกายเร่ือง	 
Sustainable	Development	และได้นิยามค�าว่า	Sustainable	
Development	ไว้ในท�านองนี้

“การพฒันาอย่างยัง่ยนืนัน้	จะต้องตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน 
หรือปัจจัยสี่ของคนในยุคปัจจุบันให้ได้	แต่โลกเรายังมีปัญหาคนจน
เต็มโลก	ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาวะ	 เหล่านี้คือความ
ต้องการพื้นฐานของชีวิตที่ต้องตอบสนองให้ได้	แต่	Sustainable	เป็น
มากกว่านั้น	คือ	ต้องตอบสนองความต้องการในปัจจุบันให้ได้โดยที่ 
ไม่ไปเบยีดเบยีนความต้องการของคนรุน่หลงั	กค็อือย่าไปใช้ทรัพยากร
เสียจนคนรุ่นหลังไม่มีใช้”

หากจะแยกให้เหน็ชดั	ความยากไร้และสขุอนามยั	คอื	ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม	และการไม่ไปเบยีดเบยีนทรพัยากรของคนรุ่นหลัง	
คือ	ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม	การพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยค�านึงถึงทั้ง	3	ด้านเป็นส�าคัญ	

ความตื่นตัวเรื่อง Sustainable Banking
โลกเริ่มให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนกระทั่งกลาย

เป็นวาระของโลก	มีการจัดประชุม	United	Nations	Conference	on		
Environment	and	Development	(UNCED)	ในปี	1992	ที่กรุงริโอ- 
เดจาเนโร	ที่เรียกกันว่า	Rio	Summit	หรือ	The	1st	Earth	Summit	โดย 
นานาประเทศตกลงกันว่าจะท�าอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขึน้จรงิ	ในช่วงเดยีวกันนัน้	กม็คีนกลุม่หนึง่ทีค่ดิว่า	หากมวัแต่เรียกร้อง 
ให้รัฐบาลสนใจการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วปล่อยให้ธุรกิจที่มีอ�านาจ

มากในปัจจุบันท�าตามใจชอบคงไม่ได้	ค�าว่า	Corporate	Social	
Responsibility	หรือ	CSR	จึงเกิดขึ้น

“ในช่วงน้ัน	United	Nations	Environmental	Programme	
หรือ	UNEP	คิดว่าคานงัดที่ผลักดันให้ธุรกิจมี	CSR	น้ันอยู่ที่ธนาคาร 
เพราะธุรกิจต้องพึ่งเงินทุนจากธนาคาร	จึงพยายามผลักดันให้
ธนาคารสนใจ	CSR	และ	Sustainable	Development	อันเป็น
ที่มาของการเกิด	UNEP	Banking	Initiative	และ	UNEP	Insurance	
Initiative	ซึ่งล่าสุดรวมกันเป็น	UNEP	Finance	Initiative	ซึ่งปัจจุบัน 
มีสถาบันการเงินเป็นสมาชิก	200	กว่าแห่ง	กระจายอยู่กว่า	40	
ประเทศ	ในช่วงต่อมา	คือ	ในปี	2003	ก็เกิด	The	Equator	Principles	
(EPs)	ขึ้น	ที่ก�าหนดว่า	 เมื่อธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับโครงการใด 
ก็ต้องค�านึงถึงปัญหาสังคม	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	โดยต้องดูแลให้
โครงการนั้นไม่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	
หรือถ้าต้องท�าด้วยความจ�าเป็นก็ต้องมีมาตรการชดเชย	เช่น	การ 
สร้างเข่ือน	นอกจากจะดูแลไม่ให้เข่ือนพังแล้ว	ชาวบ้านที่ถูกไล่ที่ 
ต้องได้รับการชดเชยให้ไม่เดือดร้อน	ป่าท่ีถูกท�าลายจะดูแลอย่างไร	
เช่น	ให้มีการปลูกป่าทดแทน	เป็นต้น”

ปัจจบุนั	มธีนาคารช้ันน�า	92	แห่งจาก	37	ประเทศได้ร่วมลงนามรบั 
EPs	อย่างเป็นทางการ	และ	EPs	น้ีจะถูกน�าไปใช้กับธุรกรรมทั่วโลก
ใน	4	ลักษณะ	คือ	(1)	สินเช่ือโครงการ	(2)	บริการที่ปรึกษา	(3)	 
สินเชื่อแก่ธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงการ	และ	(4)	Bridge	Loans

จาก MDGs มาเป็น SDGs
ในปี	2000	สหประชาชาติก�าหนด	Millennium	Development	

Goals	(MDGs)	หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	8	ประการ	
(1)	มุ่งขจัดความยากจนและความหิวโหย	(2)	ให้เด็กทุกคนได้รับการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา	(3)	ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและ
บทบาทสตรี	(4)	ลดอัตราการตายของเด็ก	(5)	พัฒนาสุขภาพของ
สตรีมีครรภ์	(6)	ต่อสู้กับเอดส์	มาลาเรีย	และโรคอื่น	ๆ	(7)	รักษา
และจดัการสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	และ	(8)	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมเพือ่
การพฒันาในประชาคมโลก	โดยก�าหนดระยะเวลาเพือ่บรรลเุป้าหมาย	
MDGs	ไว้	15	ปี	เมื่อครบก�าหนดในปี	2015	สหประชาชาติได้ก�าหนด 
เป้าหมายใหม่	โดยปรับเพิม่	8	เป้าหมายของ	MDGs	เป็น	17	เป้าหมาย 
และตั้งชื่อว่า	Sustainable	Development	Goals	หรือ	SDGs

“สมยั	MDGs	ดเูหมอืนว่าประเทศร�า่รวยมองมาท่ีโลกกเ็ห็นปัญหา
ของประเทศยากจนทั้งหลาย	จึงต้ังเป้าจะแก้ปัญหาออกมาเป็น	8	
ประการตามทีก่ล่าวมาข้างต้น	โดยลมืดตูวัเองว่ากม็ปัีญหาเหมอืนกนั	
แต่	SDGs	คิดใหม่ท�าใหม่	โลกทั้งโลกต้องพัฒนาไปด้วยกัน	ต้องแก้
ปัญหาไปด้วยกนั	ประเทศร�า่รวยกม็ปัีญหาเหมอืนกนั	ภาคธรุกจิกต้็อง 
เข้ามาร่วม	ค�าว่า	CSR	ก็เลยถูกเปลี่ยนไปเป็น	Sustainable	Business	
ทุกองค์กรต้องหันมาสนใจ	SDGs”
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ภาคการธนาคารเองก็หนีไม่พ้นการกระโดดเข้าร่วมขบวน	SDGs	
ด้วยเช่นกัน	ค�าว่า	การธนาคารที่ย่ังยืน	(Sustainable	Banking)	 
จึงเกิดขึ้น	ความคืบหน้าล่าสุดคือ	UNEP	Finance	Initiative	 
ได้รวบรวมธนาคาร	26	แห่งมาร่วมกันร่าง	Principle	for	Responsible	
Banking	(PRB)	 เป็นแนวทางส�าคัญส�าหรับการธนาคารที่ย่ังยืน	
และมีก�าหนดจะหารือร่วมกันที่	UNEP	Finance	Initiative	Global	
Roundtable	ในเดือนพฤศจิกายน	2018	นี้	ที่กรุงปารีส	โดยจะน�า 
PRB	 เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อจะท�า	“ประชาพิจารณ์”	ก่อนที่จะ 
น�าเข้าสมัชชาในเดือนกันยายน	2019

PRB	จะ
l	Direct	banks’	efforts	to	align	with	society’s	goals	as	

expressed	in	the	SDGs,	the	Paris	Agreement,	as	well	as	national	
and	regional	frameworks
l	Set	the	global	benchmark	for	“sustainable	banking”
l	Drive	ambition	by	requiring	signatory	banks	to	set	

goals	for	and	report	on	their	contribution	to	national	and	
international	social,	environmental	and	economic	targets
l	Ensure	accountability	and	transparency	on	banks’	impacts
l	Challenge	the	banking	industry	to	play	a	leading	role	

in	creating	a	more	sustainable	future
จะเห็นได้ว่าเร่ืองการธนาคารที่ยั่งยืนในระดับโลกยังอยู่ในช่วง

ของการพัฒนา	ส่วนของไทยก็ได้ประกาศเริ่มแล้วโดย	ดร.วิรไท	 
สนัตปิระภพ	ผูว่้าการ	ธปท.	คนปัจจบุนั	เมือ่	ธปท.	จดังาน	“Bangkok	
Sustainable	Banking	Forum	2018”	ขึ้นเมื่อวันท่ี	23	กรกฎาคม	
2561	ที่ผ่านมา

หนึ่งฟันเฟืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศ
	ในจังหวะชีวิตหลังจากที่คุณศิริชัยเข้ารับต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโอกาส
เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง	CSR	ที่กรุงเบอร์ลิน	นอกจากจะได้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับ	CSR	แล้วยังได้เห็นความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจไทย 
ในเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื	บรษิทัไทย	2	บรษิทัทีเ่ข้าร่วมขบวนการ	

CSR	โลก	ตั้งแต่ต้น	คือ	กรุงเทพประกันภัย	ที่เข้าร่วม	Insurance	
Initiative	และบริษัท	ทิสโก้	 ที่ตอนน้ันยังเป็นบริษัทไฟแนนซ์ 
ได้เข้าร่วม	Banking	Initiative	ของ	UNEP

	“พอผมกลับจากเบอร์ลินในปี	2001	ตอนน้ันก็รู ้จักสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทยและ	Thailand	Business	Council	for	Sustainable	
Development	(TBCSD)	แล้วจึงได้เชิญ	ดร.ไชยยศ	บุญญากิจ	จาก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและ	TBCSD	รวมทั้งท่านอื่น	ๆ	อีกหลายท่าน 
ทีท่�าเรือ่งนีอ้ยู	่หรอืยงัไม่ได้ท�าแต่น่าจะสนใจในเรือ่งนี	้มาคยุเพือ่ผลกัดนั 
CSR	ในประเทศไทยที่พอจะนึกออก	มีคุณมัชฉิมา	กุญชร	ณ	อยุธยา 
นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทยในขณะนัน้	คณุปรดีา	เตยีสวุรรณ์ 
ประธาน	SVN	Asia	(Thailand)	คนแรก	และ	ผศ.	ดร.สมพร	 
กมลศิริพิชัยพร	แห่งคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ผูบ้กุเบกิเรือ่งระบบรายงานเพือ่ความยัง่ยนืเป็นคนแรกของประเทศไทย	
รวมท้ังผู้บริหาร	Kenan	Institute	Asia	หลายท่าน	เช่น	Mr.	Paul	
Wedel	ผู้อ�านวยการในช่วงนั้น	คุณกิตติ	คัมภีระ	และคุณปิยบุตร	 
ชลวจิารณ์	ผูอ้�านวยการคนปัจจบุนั	ทกุคนทีช่วนมาคยุ	คดิไปในทศิทาง 
เดียวกันจึงมีเฮ	และได้ท�าเรื่อง	CSR	ร่วมกัน	ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้”

หลังจากน้ันไม่กี่ปี	เกิดอะไรข้ึนมากมายในประเทศไทย	ในเรื่อง	
CSR	ตัวอย่างเช่น	ในปี	2014	คุณศิริชัยได้จัด	CSR	และ	SRI	(Socially	
Responsible	Investment)	Conference	 ข้ึนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	
โดยมีวิทยากรชาวอังกฤษที่เป็นผู้ผลักดัน	SRI	ในเอเชียมาร่วมด้วย	 
และในปี	2007	มกีารจดัตัง้สถาบนัธุรกจิเพือ่สงัคมข้ึนทีต่ลาดหลกัทรัพย์ฯ	
โดยมี	คุณไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	เป็นประธานคณะที่ปรึกษา	และ 
คณุศริิชัยร่วมเป็นทีป่รึกษาอยูด้่วย	ที	่ก.ล.ต.	มกีารตัง้คณะท�างานเรือ่ง	
CSR	และ	SRI	โดยมคีณุกติตริตัน์	ณ	ระนอง	เป็นประธาน	และคณุศริชิยั 
ร่วมอยูด้่วย	ทีก่ระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มกีาร
จัดตั้ง	CSR	Center	ขึ้น	โดยคุณศิริชัย	เป็นประธานที่ปรึกษา	รมช.	
(นพ.พลเดช	ปิ่นประทีป)	ท�าหน้าที่ดูแลศูนย์นี้

	อกีเหตกุารณ์หน่ึงทีค่ณุศริิชัยได้เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดของการผลกัดนั 
CSR	ในประเทศไทยที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น	คือ	กิจกรรมของ	SVN	
Asia	(Thailand)	โดยมีตัวตั้งตัวตี	คือ	คุณปรีดา	เตียสุวรรณ์	ซึ่งมี
การจัด	SVN	Conference	ทุกปี	โดยมอบรางวัลให้กับธุรกิจที่ท�าด	ี
บุคคลที่ท�าดี	ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือ	NGO	ที่ท�าดี	ในปี 
2004	คุณศิริชัยได้รับเชิญให้เป็น	Keynote	Speaker	พูดเรื่อง	CSR

“ตอนน้ันผมได้พบกับ	ดร.พิพัฒน์	ยอดพฤติการ	ที่ได้รับรางวัล	
SVN	และมาได้ยินเรื่อง	CSR	จากผมเป็นครั้งแรก	หลังจากนั้นเขา
พัฒนาตัวเองเป็น	CSR	Expert	และประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
จนกระทั่งตั้งสถาบันไทยพัฒน์	ภารกิจหนึ่งของสถาบัน	คือ	การออก
รายงานประเมินสถานการณ์	CSR	ในประเทศไทยเป็นรายปี	ประเมิน
ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร	และทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร	รวมถึง 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หลังจากเกิด	SDGs	 
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เขาก็ต้ังคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	โดยมีผมเป็น
ประธาน	เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะรณรงค์ให้บริษัทไทยเข้าขบวน	
SDGs	มาร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน	ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของ
โลก	ปัจจุบันรวบรวมได้	80	บริษัทแล้ว”

ต่อมาในปี	2009	เกดิ	CSR	Club	ขึน้ทีส่มาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
และในปีนั้น	คุณศิริชัยได้รับแต่งตั้งจากศูนย์คุณธรรมให้เป็นประธาน
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	4	ในหัวข้อ	“ธุรกิจคุณธรรม”	
“ผมได้เชญิผูค้นและหน่วยงานจ�านวนมากมาร่วมจัดงานและได้จดัให้ 
มีการพบปะพูดคุย	ทั้งก่อนวันงานและในช่วงงานสมัชชาอย่าง
สนุกสนาน	ในมิติต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับ	CSR	ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงประเด็น	
เช่น	สถาบันการเงิน	การท่องเที่ยว	การผลิต	การบริโภค	ฯลฯ	และ
มิติเชิงพื้นที่	 โดยอาศัยความเป็นศิษย์เก่า	ธปท.	ขอความร่วมมือ
จากส�านักงานภาคต่าง	ๆ	ของ	ธปท.	มาเป็นแกนให้	ซึ่งก็ได้รับ 
ความร่วมมอืด้วยด	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่จากภาคเหนอืทีมี่ผูช่้วยผูว่้าการ	
จันทวรรณ	สุจริตกุล	ที่ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโส	 
ที่เชียงใหม่

คนหนุ่มอีกคนหนึ่งที่จะต้องเอ่ยถึง	คือ	คุณสุนิตย์	เชรษฐา	แห่ง	
Change	Fusion	ที่เป็น	NGO	สมัยใหม่	สามารถดึงดูดหนุ่มสาว 
รุ่นน้อง	ๆ	มาร่วมขบวนพัฒนาสังคมได้มากมาย	คุณสุนิตย์	สนใจ	
CSR	โดยเฉพาะ	SRI	และได้ชวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนมาท�า
เรื่องนี้อย่างเป็นผล

ธปท. หัวจักรการขับเคลื่อน Sustainable Banking
	ธปท.	เป็นองค์กรก�ากับดูแลสถาบันการเงินทั้งระบบ	จึงจะต้อง

เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนการธนาคารที่อย่างยั่งยืนได้
“Sustainable	Business	หรือ	CSR	พูดสั้น	ๆ	คือ	‘ธุรกิจท�าดี’	ซึ่ง

มันยิ่งใหญ่มาก	ยิ่งใหญ่กว่าท�าบุญบริจาคและไม่ท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง”	
คุณศิริชัยยังให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงสิ่งที่	ธปท.	สามารถช่วยส่งเสริม
ให้	“สถาบันการเงินท�าดี”	หรือเป็น	“Sustainable	Banks”	นั่นคือ	
“นอกจากไม่ท�าสิง่ท่ีไม่ถูกต้อง	คอื	ไม่ท�าผิดกฎหมายต่าง	ๆ 	(กฎหมาย
สถาบนัการเงนิ	กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค	ฯลฯ)	ไม่เอารดัเอาเปรยีบ
ผู้บริโภค	คู่ค้า	ลูกจ้าง	ฯลฯ	ไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปหาผลประโยชน์ 
อนัมคิวรแล้ว	ยงัท�าดอีกีด้วย	เช่น	ดแูลพนกังานไม่ให้เครยีดจากการท�า
เป้าต่าง	ๆ 	ดแูลลกูค้าให้กูอ้ย่างเหมาะสมไม่พัฒนาเป็น	NPL	ในอนาคต 
และอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	ซึง่ถ้าตัง้ใจท�าด	ีกจ็ะคดิออกเอง	และอาจสนใจ
ปัญหาของสังคมโดยดูไปที่เป้าหมายทั้ง	17	ของ	SDGs	และพัฒนา
ว่าองค์กรของตน	จะมีส่วนร่วมตรงไหนได้บ้าง	นี่คือ	‘ท�าดีสมัยใหม่’ 
หลังปี	2015	คือ	ท�าดีตามสไตล์	SDGs”

คุณศิริชัยยังแตะไปถึงปัญหาหนึ่งในสังคมไทยท่ีเป็นเรื่องการเงิน 
ทีเ่กีย่วกบั	ธปท.	และสถาบนัการเงนิที	่ธปท.	ก�ากบั	คอื	การสร้างวนิยั
ทางการเงินของประชากร	“ผมเห็นความพยายามที่	ธปท.	กระทรวง

การคลัง	ตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานอื่น	และบุคคลต่าง	ๆ	ที่
พยายามท�าเรือ่งนีอ้ยู	่อาจจะอยูใ่นชือ่	‘ความรูท้างการเงนิ	(Financial	
Literacy)’	ก็ขอชื่นชม	แต่ผมอยากจะเสนออะไรที่เป็นการขับเคลื่อน
อย่างมีพลัง	ปูพรมทั้งประเทศ	ไม่ใช่ท�าเป็นจุด	ๆ	อย่างที่ท�ากันอยู่	
ผมเคยฝันว่า	ถ้าเราสามารถระดมบคุลากรธนาคารพาณชิย์ทีก่ระจาย
อยูท่ัว่ประเทศ	มาเป็นหวัจกัรส�าคญัในเรือ่งวนัิยทางการเงนิได้	จะเป็น
พลังมหาศาล	และจะเป็นการสนับสนุนให้เขาสร้างความดีแบบหนึ่ง	
โดยจะต้องท�าให้เป็นระบบ	เราจะต้องมีวิธีการเข้าถึงคนกลุ่มต่าง	ๆ	
ในเชิงรุก	เช่น	เด็กอนุบาล	เด็กมัธยม	เด็กมหาวิทยาลัย	ชาวบ้าน	มี	 
Tool	Kits	มีการฝึกแกนน�า	มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยจัด 
ระบบให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ	โดยมทีัง้คนในพืน้ทีแ่ละมคีนส่วนกลาง
คอยสนับสนุน	จะกลายเป็นระบบทีเ่คลือ่นไปเพือ่สร้างวนัิยทางการเงนิ
ให้ได้ภายในเวลาอันสัน้	หรอืไม่ส้ันนกัแต่ตัง้ความหวงัได้ว่าจะส�าเรจ็”

	ต่อด้วยค�าถามถงึบคุลากร	ธปท.	ว่าจะเกีย่วข้องกบัการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืได้อย่างไร	คณุศิรชิยัตอบว่า	“บคุลากรของ	ธปท.	เป็นทีเ่ล่ืองลอื 
กันว่ามีแต่คนเก่ง	ถ้าจะยึดตามค�าสอนของอาจารย์ป๋วยที่ว่า	ให้เป็น
ทั้งคนเก่งและเป็นคนดีนั้น	จะต้องท�าอย่างไร	ง่ายนิดเดียว	ดูไปท่ี	 
อาจารย์ป๋วย	ท่านไม่ได้ยึดถือแต่ภารกิจของผู้ว่าการ	ธปท.	แต่อะไร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	ต่อสังคมไทย	โดยเฉพาะต่อส่วนของ 
สังคมที่ยากไร้ที่มีปัญหา	อาจารย์ป๋วยก็จะให้ความสนใจ	ทุ่มเท 
สติปัญญา	และพละก�าลังเข้าไปช่วย	ไม่ว่าจะในฐานะผู้ว่าการ	ธปท.	
(เช่น	เงินให้กู้แก่รัฐบาลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ไปท�าโครงการ 
โรงพยาบาลรามาธบิด	ีเป็นต้น)	ในฐานะประธานมลูนธิบิรูณะชนบทฯ 
ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ฯลฯ	 
อาจจะมีคน	ธปท.	แย้งว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าการ	ธปท.	น่ี	จะท�าเหมือน
ที่อาจารย์ป๋วยท�าได้อย่างไร	ก็ไม่ต้องท�าเหมือนอาจารย์ป๋วยก็ได้	 
แต่ท�าแบบอาจารย์ป๋วย	คือ	กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เป็นภาระของใคร  
เห็นแต่ประโยชน์ของคนอื่น”	คุณศิริชัยฝากทิ้งท้ายไว้ว่า	ให้ท�างาน 
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก	และไม่ท�าให้ประโยชน์ของ 
ส่วนรวมเสียหายหรือไม่ได้เท่าที่ควร	โดยให้พยายามมองส่วนรวมให้
กว้างกว่าองค์กร	หรือหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่

ผมเป็นนักสังคมศาสตร์มากกว่านักเศรษฐศาสตร์
ด้านเทคนิค ผมสนใจปัญหาของโลก 
ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้า 

ความไม่เท่าเทียมกัน ไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งทั้งหมดนี้คือประเด็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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มุมมองคนรุ่นใหม่กับ
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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	โดย	BOT	 พระสยาม	MAGAZINE	 มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยอย่าง 
เข้มข้นกบั	3	ก�าลงัส�าคญัตวัแทนคนรุ่นใหม่	ได้แก่	นนัท์ - สณัฎฐนนัท์ 
สังสิทธิวงศ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน บอย - 
เกรียงศักดิ์ อารีย์จิตเกษม ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายการก�ากับ
สถาบันการเงนิ	และ	บุค๊ - ณชัชา ชณุหจนิดา ผูว้เิคราะห์ ฝ่ายนโยบาย
การก�ากับสถาบันการเงิน 

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสถาบันการเงิน
บอย :	ปัจจุบันผมอยู่ทีมนโยบายการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน	

โดยความรับผิดชอบหลัก	 คือ	 ศึกษาและเสนอแนวทางพัฒนากรอบ	
Crisis	Management	 และการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินของไทย
ให้มีประสิทธิภาพ	โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ	พร้อม
ปรบัให้เหมาะกบับรบิทของระบบสถาบันการเงินของไทย	เพ่ือส่งเสรมิ
ให้ภาคการเงินไทยมีกรอบดังกล่าว	ไว้รองรับวิกฤติการณ์ทางการเงิน
หากเกิดขึ้นในอนาคต	พูดง่าย	ๆ	ก็คือ	เป็นการเตรียมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีไฟให้พร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาจริง	ๆ	

 บุ๊ค :	 งานท่ีรับผิดชอบในฐานะผู้ออกนโยบายการก�ากับดูแล
สถาบันการเงิน	 นับว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส�าคัญต่อการช่วยเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของสถาบันการเงิน	 เช่น	 การก�ากับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาล	 ให้สถาบันการเงินมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับ 
การด�าเนินธุรกิจ	โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ที่จะสามารถ
น�าพาธุรกิจสถาบันการเงินให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 นันท์ : งานตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ	จะเน้นด้านการ
สนบัสนนุการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ	(Inclusion)	โดยเฉพาะส�าหรบั	
SMEs	ซึง่จะเกีย่วข้องกบัการจัดหามาตรการสนบัสนนุการเข้าถงึแหล่ง
เงินทุนของ	SMEs	 โดยศึกษาบทบาทผู้ให้บริการ	 และผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินส�าหรับ	SMEs	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อประเมินว่า	 
ควรสนับสนุนผู้เล่นหรือธุรกรรมประเภทใหม่	 ๆ	 ที่จะไม่ทับซ้อนกับ 
ผู้ให้บริการประเภทเดิม	 และสามารถตอบสนองความต้องการของ	
SMEs	ได้อย่างแท้จริง	อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการศึกษารูปแบบโครงสร้าง
พืน้ฐานทีส่�าคญั	ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิของ	
SMEs	โดยเฉพาะในเรื่องของ	Information-based	Lending

มุมมอง ถึงนิยามค�าว่า Sustainable 
 บอย :	การเติบโตและด�าเนินไปอย่างมั่นคง	สง่างาม	คือ	รู้จัก

น�าจดุแขง็ของตนเองมาต่อยอด	สร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้าง	และ
ขยายวงออกไปเพื่อตอบแทนสังคมที่เราอยู่

การก�ากับตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นับเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีบทบาทส�าคัญ  
ในการขบัเคลือ่นแนวคิดเรือ่งการธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื (Sustainable Banking) สูอ่นาคต ทา่มกลางความเปลีย่นแปลง 
ทั้งในแง่เทรนด์ของเทคโนโลยีทางการเงิน หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้บริการทางการเงิน 
ของคนไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

 บุ๊ค :	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 คือ	 การพัฒนาหรือการเจริญเติบโต 
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด	 โดยธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น	 ไม่ควรมุ่งแต่การแสวงหา
ก�าไรเพียงอย่างเดียว	 แต่จะต้องด�าเนินธุรกิจ	 พร้อมค�านึงถึงผลเสีย
ที่อาจส่งผลกระทบกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย	มิฉะนั้น	 
ผลเสยีทีเ่กดิขึน้เหล่านัน้	กจ็ะย้อนกลบัมาเป็นอปุสรรคทีจ่ะท�าให้ธรุกจิ
ไม่สามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

 นันท์ :	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดความย่ังยืน	 คือ	 การมีความ 
รับผิดชอบ	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม	 และมองการณ์ไกลหรือ 
มุ่งผลส�าเร็จในระยะยาว	 ทั้งนี้	 หากยกตัวอย่างในแง่มุมของธุรกิจ	
ธุรกิจที่ยั่งยืนจะหมายถึง	 ธุรกิจที่ไม่ได้มุ ่งหวังการเติบโตหรือ 

ความยั่งยืนของภาคสถาบันการเงิน  
ควรมาจากการเติบโตของตัวธุรกิจ คู่ขนานไปกับ 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนส่วนใหญ่ในสังคม

บอย - เกรียงศักดิ์ อารีย์จิตเกษม
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ผลก�าไรในระยะสั้น	แต่มุ่งหวังการเติบโตอย่างระยะยาวและต่อเนื่อง	
โดยมีหลักคิดในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์	 หรือไม่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อส่วนรวม	 ไม่ว่าจะเป็นต่อสังคมหรือ
ส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งการด�าเนินธุรกิจในลักษณะน้ีจะส่งผลให้ธุรกิจได้
รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ	 จากสังคมและผู้บริโภค	 อันจะ 
น�าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

เทรนด์การใช้เทคโนโลยีทางการเงินกับความยั่งยืน 
ในภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร

 บอย :	 ความยั่งยืนของภาคสถาบันการเงิน	 ควรมาจากการ
เติบโตของตัวธุรกิจ	 คู่ขนานไปกับชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของคน 
ส่วนใหญ่ในสังคม	 เราจึงควรดูแลให้สถาบันการเงินน�าเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้ด้วยความรับผิดชอบ	และมุ่งให้เกิดการพัฒนาของ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน	 อาจเปรียบสถาบันการเงิน
เป็นเจ้าของบ้านแต่ละหลัง	ที่น�าคอมพิวเตอร์หรือ	Internet	of	Things		
(IoTs)	มาใช้	เพือ่ให้สมาชกิในครอบครวั	ซึง่กค็อืลกูค้า	มคีวามสะดวก
สบายและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	 ขณะเดียวกันเจ้าของบ้านก็ควร 
เปิดใจ	แบ่งปันและบอกต่อสิง่ด	ีๆ 	ให้กบับ้านหลังอืน่	ทียั่งไม่สามารถ
เข้าถึง	หรือขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าว	พร้อมหมั่น
คอยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีต่อบุคคลหรือ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อให้ทุกครอบครัวได้รับประโยชน์และพัฒนา
ร่วมกันไปอย่างยั่งยืน

 บุ๊ค :	 ปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า	 เทคโนโลยีมี
บทบาทส�าคญัต่อการพฒันาธรุกจิทกุประเภท	รวมไปถึงธรุกจิการเงนิ 
การธนาคาร	 ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับการด�าเนินธุรกิจ
ธนาคารอย่างมาก	 นอกจากธนาคารแล้ว	 ยังมผู้ีเล่นใหม่	 ๆ	 ทีเ่ข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการเงินธนาคารมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 
Crowdfunding	หรอื	e-Wallet	นอกจากนัน้	ด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและคู่แข่งที่มากยิ่งขึ้น	 อาจส่งผลให้ตัวกลางด้านการเงิน
อย่างธนาคารไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป	ซึ่งนั่นหมายถึง	การพัฒนา
ในแง่ของราคาและความรวดเรว็กอ็าจยงัไม่เพยีงพอ	แต่ธนาคารต้อง
ค�านึงถึงการพัฒนาในด้านอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	การให้บริการที่มีความ
เป็นธรรมแก่ลูกค้า	 หรือการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย 
มากย่ิงขึน้	 ดงันัน้	 โดยส่วนตวัแล้วมองว่า	 เทคโนโลยีอย่างเดยีวอาจไม่ได้
ท�าให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจการเงินการธนาคาร	 แต่ธุรกิจจ�าเป็น
ต้องปรับตัว	 เพื่อให้สามารถอยู ่รอดโดยการน�าเทคโนโลยีมา 
ประยุกต์ใช้เสียมากกว่า

 นันท์ :	 เทคโนโลยีทางการเงิน	 หรือ	 FinTech	 ถูกน�ามาใช ้
ในอตุสาหกรรมการเงนิ	เพือ่ช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ	พฒันาผลติภณัฑ์
และบริการเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม	 โดยในมุมมองของ
พนักงาน	 ธปท.	 ซึ่งเป็นผู้ก�ากับดูแลสถาบันการเงิน	 จะต้องมั่นใจ 

ได้ว่า	สถาบนัการเงนิและผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิอืน่	ๆ 	จะเห็นประโยชน์
ของการด�าเนินธุรกจิธนาคารทีย่ัง่ยืนจากการน�าเทคโนโลยทีางการเงนิ
ไปใช้	 และไม่น�าเทคโนโลยีเหล่าน้ันไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อเน้นเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ไม่จ�าเป็น	หรือใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการฟอกเงิน

ความหวงัของคนรุน่ใหม่ กับโครงการส่งเสรมิ Sustainable
Banking ไทยในอนาคต 

 บอย :	 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตจากสินเชื่อของภาค
ธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก	 จึงอยากเห็นธนาคารเร่ิมหันมาเน้นการ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	 เช่น	
ธุรกิจพลังงานสะอาด	 หรือมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน	 เช่น	 เร่ืองของสุขภาพหรือการศึกษา	 ส�าหรับ 
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได	้
โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินได้
แสดงออกถงึความรบัผดิชอบและความใส่ใจในเรือ่งชวีติความเป็นอยู่
ของคนในสังคมไทย	 อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
ได้อย่างแนบแน่นและยั่งยืนอีกด้วย

ส่วนตัวเชื่อว่า ธนาคารควรมีบทบาทส�าคัญในการช่วย
แก้ปัญหาสังคม เพราะนั่นจะส่งผลให้ธนาคาร

สามารถพัฒนาและอยู่กับสังคมไปได้อย่างยั่งยืน”

บุ๊ค - ณัชชา ชุณหจินดา
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 บุ๊ค :	 แม้ว ่าปัจจุบันประชาชนมีความคุ ้นเคยกับการเงิน 
การธนาคารมากขึน้	แต่ปัญหาหนีน้อกระบบและการขาดความรูพ้ืน้ฐาน
ทางการเงนิยงัคงเป็นปัญหาอยู่	ดงันัน้	ในฐานะผู้ใช้บรกิารคนหนึง่	จงึ
อยากเหน็ความร่วมมอืของทัง้ภาครฐัและภาคการเงนิในการสรรสร้าง
แนวทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 ผลิตภัณฑ ์
สินเชื่อส�าหรับผู้มีรายได้น้อย	อย่างไรก็ดี	ธนาคารเองก็ควรท�าหน้าที่
เป็นตวักลางในการถ่ายทอดข้อมลู	ความรูเ้ก่ียวกับการออมการลงทนุ	
หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 แก่ลูกค้าให้ถูกต้องเหมาะสม	
เพราะส่วนตัวเชือ่ว่า	ธนาคารควรมบีทบาทส�าคญัในการช่วยแก้ปัญหา
สังคม	เพราะจะท�าให้ธนาคาร	สามารถพัฒนาและอยู่กับสังคมไปได้
อย่างยั่งยืน

 นันท์ :	 อยากเห็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน	 เพื่อใช้ร่วมกัน	(Share	
Resource)	ซึง่จะช่วยให้ระบบการเงนิมปีระสทิธภิาพ	และมกีารแข่งขนั
กันมากขึ้น	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทาง 
การเงินได้	 โดยเฉพาะ	SMEs	 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง
บรกิารทางการเงนิ	เช่น	e-Factoring	Platform	ซึง่เป็นแพลตฟอร์มกลาง 
ที่เปิดให้	SMEs	 ในกลุ่ม	Supplier	 มายื่นเสนอขายลดต่อนักลงทุน
สถาบันและนักลงทุนทั่วไป	 โดยใช้	 Invoice	 ในการอ้างอิง	 และ	
Application	Platform	 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางส�าหรับ	SMEs	 
ท่ีต ้องการยื่นขอรับบริการสินเชื่อ	 โดยประเมินคุณสมบัติและ 
ความเส่ียงของ	SMEs	ในเบือ้งต้น	พร้อมจับคูใ่ห้กบัผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร 
ที่เหมาะสม	ซึ่งเป็นการลด	Search	Cost	ให้กับ	SMEs	ได้

ความท้าทายส�าหรับงานด้านการก�ากับสถาบันการเงิน
ในปัจจุบัน

 บอย :	ส่วนตัวคดิว่าเป็นเรือ่งของการดแูลความเสีย่งภาคสถาบนั 
การเงิน	 ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน	 
ความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่เพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เรื่อย	 ๆ	 รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาจากภาวะดอกเบี้ย	 ซึ่งม ี
แนวโน้มกลับทิศมาสู่ขาข้ึน	 หลังจากอยู่ในระดับต�่ามาเป็นเวลานาน	
ดงัน้ัน	ธปท.	จะต้องสามารถก�ากบัดแูลความเสีย่งของสถาบนัการเงนิ
ในเชิงรุก	โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่รายสถาบันการเงิน	ไปจนถึง
ความเสี่ยงในเชิงระบบ	(Systemic	Risk)	 รู้เท่าทันพัฒนาการและ
ความเสี่ยงใหม่	ๆ	ในตลาดการเงิน	และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และข้อมูลที่มีอยู่จ�านวนมหาศาล	(Big	Data)	 ในการออกนโยบาย
สถาบันการเงินที่ช่วยจัดการกับความเสี่ยงได้ตรงจุด	มีประสิทธิภาพ
และทันเวลา

 บุ๊ค :	 ปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคารมากขึ้น	 ทั้งในแง่การให้บริการลูกค้าที่สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น	 รวมถึงในแง่ของกระบวนการหลังบ้านของธนาคาร	

ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้แม่นย�าและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้	แต่ขณะเดียวกนั	กม็าพร้อมกบัความเสีย่ง	ทัง้ด้าน
เทคโนโลยีและด้านกฎหมาย	ดังนั้น	ไม่เพียงแค่ธนาคารจะต้องระวัง
ถึงความเสี่ยงเหล่านี้	 ด้านผู้ก�ากับดูแลเองก็จะต้องศึกษาหาความรู้	
เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหม่	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น
กับระบบสถาบันการเงินได้อย่างเท่าทัน

 นันท์ :	 ปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิภาคการเงนิได้เปลีย่นแปลงไป	
เพราะปัจจัยทางเทคโนโลยี	 ซึ่งน�าไปสู่ความเสี่ยงประเภทใหม่ที ่
เกิดขึ้น	ความท้าทายในฐานะผู้ก�ากับดูแล	คือ	การปรับตัวให้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลง	 เพื่อก�าหนดทิศทางและแนวทางการก�ากับดูแลที่
เหมาะสมได้	โดยจะต้องมคีวามสมดลุในเรือ่งของการพฒันานวตักรรม	
และการก�ากบัดูแลไม่ให้การด�าเนินงานของสถาบนัการเงนิ	 ก่อให้เกดิ
ความเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อผูใ้ช้บรกิาร	และเสถยีรภาพของระบบการเงนิ	
นอกจากนี้	 ยังจ�าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้	 เรื่องธรรมาภิบาล
และ	Market	Conduct	ให้กับบุคลากรทางการเงินทุกระดับ	ตั้งแต ่
ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ	 เพื่อให้ด�าเนินงานโดยม ี
ความรับผดิชอบต่อผู้อืน่	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และค�านึงถงึผลประโยชน์ 
ในระยะยาวตามหลักการของ	Sustainable	Banking	ด้วย

หัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดความยั่งยืน  
คือ การมีความรบัผดิชอบ ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

และมองการณ์ไกลหรือมุ่งผลส�าเร็จในระยะยาว

นันท์ - สณัฎฐนันท์ สังสิทธิวงศ์
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เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

โครงการ BOT Challenge & Experience 2018
ในปีนี ้จดัขึน้ระหว่างวนัที ่3 - 5 ตลุาคม 2561 โดยนกัเรยีนทีไ่ด้รบั 

การคดัเลอืกจาก 5 เขตการสอบ (เขตการสอบภาคเหนอื, เขตการสอบ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื, เขตการสอบภาคใต้, เขตการสอบภาคกลาง 
รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และเขตการสอบกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล) เขตละ 12 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ 
การเงนิรอบชงิแชมป์ประเทศไทย ณ ธปท. ส�านกังานใหญ่ นอกจากนัน้ 
ยงัได้จดักจิกรรมเพือ่เพิม่ Engagement กบักลุ่มนักเรยีนและอาจารย์ 
อาทิ การจัดเสวนาโดยเจ้าหน้าที่จากสายงานหลักของ ธปท. ซึ่ง 

BOT
Challenge & Experience 2018

ต้ังแต่ปี 2547 เป็นเวลา 15  ปีแล้ว ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน 
ที่เรียกกันว่า โครงการ BOT Challenge & Experience มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ 
ธปท. ในฐานะของธนาคารกลาง และสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการแบ่งเป็น  
2 สว่น ไดแ้ก่ (1) BOT Challenge : การแขง่ขนัตอบปญัหาเศรษฐกิจการเงนิและ (2) BOT Experience : การเขา้ร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนผู้มีความรู้และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
การเงินสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ

คนรุ่นใหม่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานที่ ธปท. การจัด
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ และการเย่ียมชม 
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

แนวคิดของโครงการ BOT Challenge & Experience ยังเน้น 
การสร้างเครือข่ายในการติดต่อกับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง Facebook และ Line Group ของ
โครงการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่สามารถสื่อสารนโยบาย ธปท. 
ไปยังกลุ ่มอาจารย์และนักเรียน เพื่อส่งต่อไปสู ่สังคมแวดล้อม 
ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BOT Challenge & Experience 2018
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ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูน
ในปีน้ีโครงการได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการสมคัร จากเดมิโรงเรยีนละ 

 2 คน  เป็นโรงเรยีนละ 5 คน  เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนทีม่คีวามสนใจ 
ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าปีก่อน ๆ นอกจากน้ี 
ธปท. ได้เพิ่มจ�านวนทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนที่เข้ารอบแข่งขัน 
ชงิแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้าย เพ่ือศกึษาในระดบัปรญิญาตรสีาขา 
วิชาเศรษฐศาสตร์ การเงนิ บญัช ีคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ สถติิ 
คณติศาสตร์ และกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยของรฐัในประเทศ จากเดมิ 
จ�านวนปีละไม่เกิน 5 ทุน เป็นจ�านวนปีละไม่เกิน 10 ทุน นอกจากนี ้
หากผู้ขอรับทุนมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
ขณะขอรับทุน ธปท. จะพิจารณาให้สิทธิ์ฝึกงานท่ี ธปท. อีกด้วย 
ส�าหรบัเงนิรางวัล ได้เพิม่รางวัลชมเชยจากเดมิ 2 รางวลั เป็น 5 รางวลั 
เพื่อเป็นก�าลังใจในการศึกษาต่อไป

เปิดประตูความรู้ ให้ครูอาจารย์
ธปท. เล็งเห็นความส�าคัญของครูและอาจารย์ ผู้อยู่เบ้ืองหลัง 

ความส�าเร็จของนักเรียน และเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ ธปท. จัดกิจกรรมพิเศษ
ให้อาจารย์ในหัวข้อ “จัดการเงินดี Happy แน่นอน” โดยเน้นการให้
ความรู้ทางการเงินที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และ
น�าความรูท้างการเงนิทีไ่ด้ไปต่อยอดเสรมิสร้างความเข้มแขง็และวนัิย
ทางการเงินให้กับนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้ ยังจัดอบรมด้าน
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน 
สถาบันการเงิน และระบบการช�าระเงิน ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าที่ส�าคัญ
ของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ เพ่ือให้อาจารย์ได้รับ
ความรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัย และสามารถน�าไปถ่ายทอดให้แกน่ักเรียน
ต่อไป

อยากเป็นผู้ว่าการ ต้องทำาอย่างไร?
วันสุดท้ายของกิจกรรม ดร.วิรไท สันติประภพ ได้มอบรางวัล

และตอบค�าถามน้องๆ อย่างเป็นกันเอง หน่ึงในค�าถามท่ีได้รับ
จากน้อง ๆ คือ ถ้าอยากเป็นผู้ว่าการบ้าง ต้องท�าอย่างไร? ซึ่ง 
ดร.วิรไท ได้อธิบายไว้ว่า “อย่างแรกคือเร่ืองของความรู้ หมายถึง  
ความรูด้้านเศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน มคีวามเข้าใจ หมายถงึ เข้าใจเรือ่ง 
ระบบการเงิน บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเข้าใจด้าน 
เทคโนโลยี แต่ผมคิดว่าความตั้งใจที่จะถามคงไม่ใช่แค่เฉพาะ
ต�าแหน่งผูว่้าการ ธปท. แต่เป็นต�าแหน่งใดกต็ามที ่ธปท. หรอืองค์กร
สาธารณะประโยชน์อืน่ ๆ  ซึง่ผมมองว่าความใส่ใจในเร่ืองของส่วนรวม  
การอยากจะเห็นสังคม ประเทศชาติดีข้ึน และดีข้ึนได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงความกล้าที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ผมคิดว่าอันนี้เป็น
คุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุด และดีใจที่ได้ยินค�าถามนี้ เพราะแสดงว่า 
มีน้อง ๆ สนใจที่จะท�างานที่ ธปท. และองค์กรอื่น ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ”

ผู้ว่าการ ธปท. มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

ไม่ใช่แค่เฉพาะต�าแหน่งผู้ว่าการ ธปท. 
แต่เป็นต�าแหน่งใดก็ตาม...ผมมองว่าความใส่ใจ

ในเรื่องของส่วนรวม การอยากจะเห็นสังคม 
ประเทศชาติดีขึ้น และดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน 

รวมถึงความกล้าที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว 
ผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญที่สุด”

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
ตอบคำาถามนักเรียนในงาน 

BOT Challenge & Experience 2018



เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ วิกฤติสภาพอากาศ 
ท่ีแปรปรวนอย่างรุนแรง รวมถึงความก้าวหน้าสดุล�า้ของเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ (AI) โดยล่าสดุองค์การเพ่ือความร่วมมอื
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ยังคาดการณ์ด้วยว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 
4 เท่าภายในปี 2050 นั่นหมายถึงความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 80

Future Living
เทรนด์โลกใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน

ด้วยเหตุน้ี หลายประเทศจงึเริม่เสาะหาโมเดลเพือ่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวได้สร้างแนวทางการจัดการพลังงานรูปแบบ
ใหม่ ๆ พร้อมสะท้อนภาพความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะน�าพา 
ไปสู่ “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ร่วมกันของผู้คนทั่วโลก

Green Transformation
ประเทศโมร็อกโกซ่ึงเคยขึ้นช่ือว่าเป็นผู้น�าเข้าพลังงานรายใหญ่

ที่สุดในตะวันออกกลาง ก�าลังเดินหน้าโปรเจกต์พัฒนาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก ภายใต้ชือ่ “Noor Complex” 
ที่ตั้งอยู่บนทะเลทรายซาฮารา ห่างออกไปนอกเมือง Ouarzazate 
ราว ๆ 20 กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2018 โรงไฟฟ้า
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พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงแห่งนี้ จะท�าหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนชาวโมร็อกโกได้มากกว่า 1.1 ล้านคน และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 760,000 ตันต่อปี

 นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นน�าด้านพลังงานสีเขียวระดับภูมิภาคแล้ว 
โมร็อกโกยังวางแผนพัฒนาทางนิเวศน์ให้เมืองโบราณ ซ่ึงครองใจ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยทัศนียภาพของตึกรามบ้านช่องสีฟ้าอย่าง 
Chefchaouen สู่การเป็นเมืองสีเขียว ด้วยการฝังแนวคิดการอนุรักษ์
ให้ลึกลงในวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และอุปนิสัยของผู้คน ผ่าน 
ไลฟ์สไตล์การด�าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไอเดีย 
การเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของโมร็อกโกน้ัน  
ยังน่าสนใจตรงที่ศักยภาพในการดึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กลับคืน
สู่ประเทศและประชากรชาวโมร็อกโกทุกคนนั่นเอง

AgTech
แม้ว่าแนวทางการเร่งผลิตผลทางการเกษตร อาจไม่ใช่วิธีคิด 

ที่ ย่ังยืนสักเท่าไหร่ แต่ผู ้ประกอบการ AgTech (Agriculture 
Technology) หลายรายทั่วโลก ก็เริ่มหันมาปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานของภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงมือผู้บริโภค ซ่ึงยัง

มีปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ การลงทุนเพาะปลูกแต่กลับไม่ได้ผลก�าไร 
ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาการเงิน 
โดยเทคโนโลยี AgTech จะมาช่วยจัดการฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นเทรนด์ส�าคัญที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกในอนาคต

ตัวอย่างเช่น กาแฟ เป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากน�้ามันปิโตรเลียม โดย Fairtrade 
Foundation ประมาณการว่ามีผู้คนกว่า 125 ล้านคนทั่วโลกที่ปลูก
กาแฟเลี้ยงชีพ แต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซ่ึงมีรายได้เฉลี่ย
วันละไม่ถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ประกอบการอย่าง Bext360 จึง 
พัฒนาหุ่นยนต์คัดกรองคุณภาพผลกาแฟ มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 
Blockchain โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
สามารถต่อรองราคาผลผลติทีเ่ป็นธรรม และได้รบัเงนิค่าผลผลติทนัที

Urban Transportation
อนาคตการขยายตัวของสังคมเมืองย่อมส่งผลให้มีแนวคิดใหม่

เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของคนเมือง โดยเฉพาะบริการ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองใหญ่ในสหรัฐฯ อย่างที่นครอาร์ลิงตัน  
รฐัเท็กซสั มคีวามพยายามลดการใช้งานรถบัสโดยสาร ทีว่ิง่ตามตาราง
เวลาและเส้นทางที่ก�าหนด ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน แล้วหันไป
พัฒนาระบบขนส่งในเมืองผ่านเทคโนโลยีขับเคล่ือนอัตโนมัติ (Self-
driving Car) โดยร่วมมือกับ Drive.ai สตาร์ทอัพที่ช่วยผลักดัน 
วสิยัทศัน์ของการคมนาคมขนส่งในศตวรรษที ่21 ให้เป็นจรงิได้ ควบคู่
ไปกบัโมเดลการให้บรกิารแบบ On Demand ของ Via (คูแ่ข่งของ Uber 
ในสหรัฐฯ) ซึ่งให้บริการชาวเมืองอาร์ลิงตัน โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียง  
3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรอบการวิ่งในพื้นที่บริการเท่านั้น

Noor Complex ที่มา: www.bbc.com

ที่มา: www.bext360.com

ที่มา: www.drive.ai
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สภากาแฟในต�านาน
ย่านกรุงเก่า

ย้อนอดีต 

โลกยุค 4.0 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิถีและการใช้ชีวิตของผู้คนย่อมปรับเปลี่ยนไป BOT พระสยาม MAGAZINE  
ขอพาทา่นกลับไปสัมผสักับกลิน่อายของ 2 รา้นกาแฟโบราณยา่นกรงุเก่า ทียื่นหยัดผา่นกาลเวลามากวา่ครึง่ศตวรรษ 
นอกจากทุกท่านจะได้มาอิ่มท้องและเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสแล้ว ยังเป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
ก่อนเริ่มต้นวันทำางาน บรรยากาศแบบนี้เราคุ้นเคยกันดีกับคำาว่า “สภากาแฟ”

ออน ล๊อก หยุ่น
	หากท่านใดมโีอกาสใช้เส้นทางถนนเจรญิกรงุในช่วงเช้า	แล้วผ่านบรเิวณโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง 

จะสังเกตเหน็คนต่อแถวยาวเพือ่รอเข้าร้านอาหารห้องแถว	1	คหูาเลก็	ๆ 	นัน้คอืร้าน	“ออน	ล๊อก	หยุน่”	
ร้านในต�านานที่เปิดมายาวนานกว่า	80	ปี	ภายในร้านมีบรรยากาศท่ียังคงความดั้งเดิมของสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์ด้านหน้า	ตู้เก็บของในร้าน	และโต๊ะเก้าอี้	ปัจจุบันร้านนี้เป็นของคุณแม่กาญจนา	 
ทยานกูุล	ซ่ึงบรหิารงานโดยลูกชาย	คณุประพนธ์	ทยานกูุล	ทายาทรุน่ที	่3	และทมีงานยงัคงเปิดต้อนรบั
ลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่	คนไทย	รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

	เมนูของร้านน้ี	เรยีบง่าย	แต่ถกูใจทกุเพศทกุวยั	ไม่ว่าจะเป็น	ไข่ดาวเด้ง	ๆ 	ไข่ลวก	หมแูฮม	ไส้กรอก	
และเบคอนกรอบ	ๆ	ส่วนเมนูที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะหาชิมได้ยาก	คือ	“ขนมปังชุบไข่”	 
หรอื	French	Toast	ทีม่รีปูลกัษณ์คล้ายกบัไข่เจยีว	มคีวามกรอบของขนมปังด้านล่างและมไีข่เจยีวนุม่	ๆ  
อยู่ด้านบน	เมื่อกินคู่กับซอสแล้ว	อร่อยจนหยุดไม่ได้เลยทีเดียว	

	ตบท้ายด้วยของหวานทีเ่ป็น	Signature	ของร้านนัน่กค็อื	“ขนมปังสงัขยา”	น�าขนมปังอุน่	ๆ 	เหนยีวนุม่ 
จิ้มสังขยาไข่สีส้มรสชาติหวานมันเข้มข้น	เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุด	ๆ	จนใครที่ได้แวะมากินอาหาร 
ที่ร้านนี้เป็นต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากแทบทุกคน

เวลาเปิด/ปิด ทุกวัน เวลา 05.30 - 16.00 น. 
โทรศัพท์  0-2223-9621
ราคาเฉลี่ยต่อคน 200 บาท 
ที่จอดรถ  เจริญกรุง ซอย 3 
   หรือ ดิโอลด์สยามช้อปปิ้งพลาซ่า

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ
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	ถัดมาที่ร้านกาแฟโบราณที่ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนวิสุทธิ์กษัตริย์	 ร้านนี้ 
เปิดมานานกว่า	60	ปี	โดยจุดเริ่มต้นของร้านแต่เดิมเป็นร้านโชห่วยเล็ก	ๆ	 
ที่ขายของให้ชุมชนโดยรอบ	จนกลายมาเป็นร้านกาแฟที่มีถึง	4	สาขา 
ในปัจจุบัน	เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของร้าน	คือ	บรรยากาศแบบโบราณที่ดู
อบอุ่นและเป็นกันเอง	ข้าวของเครื่องใช้	และการตกแต่งภายในร้านที่ใช้โต๊ะ
และเก้าอี้กลม	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้าน	“โกปี้	เฮี้ยะไถ่กี่”

เสน่ห์ท่ีท�าให้สาขาวสุิทธิก์ษตัรย์ิซึง่เป็นสาขาแรก	แตกต่างจากร้านกาแฟ
อืน่	ๆ 		คอื	ความอบอุ่นและความเป็นกนัเองของเจ้าของร้าน	รปูครอบครัวต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันยังถูกแขวนประดับเรียงรายไว้ท่ัวผนัง	ท�าให้รู้สึกเหมือน 

โกปี้ เฮี้ยะไถ่กี่

เวลาเปิด/ปิด ทุกวัน เวลา 05.00 - 14.00 น. 
   (เฉพาะสาขาวิสุทธิกษัตริย์)
โทรศัพท์  09-1979-1498 
ราคาเฉลี่ยต่อคน 100 บาท 
ที่จอดรถ   ลานจอดรถวัดตรีทศเทพ

กินอาหารเช้าอยู่ในบ้านกับครอบครัว	โดยมีพี่ใหญ่-คุณสิงหชัย	 
คมนาธรรมโกมล	ทายาทรุ่นที่	3	ของร้านคอยดูแลเสิร์ฟชาร้อน
และพูดคุยกับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาอย่างคุ้นเคย	ซึ่งส่วนใหญ่
ก็เป็นลูกค้าวัยเก๋าขาประจ�า	ที่มักจะมานั่งล้อมวงสนทนาข่าว	
แลกเปลี่ยนมุมมองในเหตุการณ์ต่าง	ๆ

นอกจากเมล็ดกาแฟที่มีให้เลือกหลากหลายแล้ว	เมนูของ
ร้านกม็ใีห้เลอืกมากมายเช่นกนั	แต่ทีพ่ลาดไม่ได้	คอื	ขนมปังป้ิง 
เนยน�้าตาลสูตรโบราณที่มีเน้ือขนมปังบางนุ ่ม	ขอบกรอบ 
เคีย้วเพลนิ	และไส้ขนมปังท่ีหวานมนัเข้มข้น	กนิขนมปังป้ิงคูก่บั 
ชาร้อน	ตดัความหวานมนัของขนมปังได้เป็นอย่างด	ีและไข่กระทะ
ทีม่าพร้อมกบัขนมปังกนุเชยีงและหมยูอย่างหอม	ๆ 	นอกจากนี้	 
ร้านโกปี้	 เฮ้ียะไถ่ก่ียังมีเมนูอื่น	ๆ	เช่น	สเต๊ก	ข้าวต้ม	ติ่มซ�า	 
และเมนูเครื่องดื่ม	ให้ลูกค้าเลือกได้แบบไม่มีเบื่อ
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ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
	ความคดิสร้างสรรค์	คอื	หน่อของต้นอะไรบางอย่างทีท่�าให้เราได้

ใช้สมอง	ใช้ความคิดสร้างสรรค์	ไม่เบื่อชีวิต	รวมถึงยังช่วยแก้ปัญหา
ให้กับตนเองและผู้อื่น

“เวลาเราเห็นความคิดสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต	 เราจะคิดว่า	 
ตลก	เออ	ฉลาดดนีะ	แล้วท�าไมเราคดิไม่ออก	ผมว่าทกุคนเคยคดิออก	
แต่พอเราโตขึ้น	เราเริ่มถูกกรอบ	ถูกค�าสั่งบางอย่างที่ท�าให้เรากลัว 
ที่จะคิดท�าอะไรแปลก	ๆ	อีกอย่างเรากลัวโง่	กลัวท�าไปแล้วไม่หล่อ	 
ไม่สวย	ความคิดเหล่านี้ท�าให้เราไม่กล้าคิดอะไรใหม่

“ความคดิสร้างสรรค์ให้ประโยชน์กับเรา	ในแง่ท่ีเป็นคนด	ูท�าให้เรา
สนกุสนาน	สปาร์คไอเดียอะไรบางอย่าง	ในแง่ของคนท�า	มนัท�าให้เรา
รู้สึกว่าทุกวันนี้	ไม่มีอะไรที่ซ�้ากัน	เราตื่นมาแล้วเจออะไรใหม่	ๆ	ไม่ 
รู้สึกว่าตื่นมาแล้วเจออะไรที่เหมือนเดิม”

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่เห็นจุดขาวในพื้นด�าเสมอ
เมื่อประมาณ	4	ปีที่แล้ว	นิ้วกลมเดินทางไปท�าสารคดีที่มณฑล

ซินเจียง	ประเทศจีน	ซึ่งมีพื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย	ที่เมือง 
ถูหลู่ฟานแห้งแล้งมาก	จนเขาถึงกับเอ่ยปากกับทีมงานว่า	“น่าสงสาร
คนที่นี่	แห้งแล้งขนาดนี้จะปลูกอะไรได้	ชาวบ้านจะเอาอะไรกิน”	แต่

6 แนวคิดสู่ชีวิตที่ดี 
แบบ “นิ้วกลม”
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจาก

คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือที่เรารู้จักกัน 
ในนาม “นิว้กลม” ผูม้ชีวิีตอยู่นอกเหนอืมิติ 
บนนามบัตรและท�างานอย่างหลากหลาย 
ทั้งนักเล่าเรื่อง ครีเอทีฟ พิธีกร ช่างภาพ 
คนแต่งเพลง นักบรรยาย ศิลปิน และ
อีกมากมายหลายสิ่ง มาเล่าเร่ือง “ชีวิต 
ที่ดี” Inspiration ฉบับนี้ ขอน�าเสนอ 
เน้ือหาบางส่วนเพ่ือขับเคล่ือนแรงบันดาลใจ 
ให้กับทุกคน

เม่ือได้ไปเดินตลาดก็พบว่า	มีผักผลไม้ตากแห้งวางขายเต็มไปหมด	
เพราะเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องการ	“ตากแห้ง”

การเดินทางในคร้ังน้ันท�าให้เขาพบว่า	สิ่งส�าคัญที่ต้องระวังคือ	
ทุกครั้งที่เรามองโลก	เรามองจากมุมมองของตัวเอง	แต่เราอาจจะ
ลมืคดิไปว่าสิง่ทีเ่หน็มนัแคบกว่าสิง่ทีเ่ป็นนกั	ในภาวะทีเ่หมอืนจะมแีต่
อปุสรรค	ถ้าเรามองให้ด	ีๆ 	จะเหน็จดุขาวในพืน้ด�าเสมอ	เพราะทกุสิง่ 
ในโลกล้วนมีข้อดี

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่เติบโตผ่านเรื่องยาก
“ตอนผมไปท�าสารคดีเกีย่วกบันักมวย	ผมพบว่า	นักมวยเป็นอาชพี

ที่ซ้อมหนักมาก	ไม่ได้ไปเที่ยว	ดูหนังกับเพื่อนหรือแฟน	กินข้าวก็ต้อง
กินอย่างระมัดระวัง	ผมถามนักมวยหลายคนว่า	‘การซ้อมหนักหน่วง
ขนาดน้ัน	ไม่อึดอัดเหรอ’	ทุกคนตอบว่าอาชีพนักมวยเหนื่อย	หนัก	
แต่ก็ต้องซ้อม	เพราะถ้าซ้อมน้อย	ก็เจ็บหนัก	ถ้าซ้อมหนัก	ก็เจ็บน้อย	
เขาต้องขึ้นไปสู้กับใครสักคนที่แกร่ง	และไม่รู้ว่าใครจะแกร่งกว่ากัน

	“ผมว่าไม่ใช่แค่อาชีพนักมวยเท่าน้ัน	ทุกวันมีคนท่ีตื่นมา	แล้ว 
คนหนึง่ก�าลงัท�าอะไรอยู	่กบัอกีคนท่ีไม่ท�า	ผมว่าในเวทีทีเ่รามาเจอกนั	 
ก็จะเห็นเองว่าคนที่ตื่นมาท�า	แกร่งกว่าอีกคนอย่างไร	 เพชรจีจ้า	 
อ.	มีคุณ	(นักมวยหญิง)	สอนผมในเร่ืองน้ีว่า	ในแต่ละวันท่ีตื่นมา	 
เราต้องรู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไรอยู่”
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น้ิวกลมยกตัวอย่างหนังสือชื่อ	Resilience:	Hard-Won	Wisdom	
for	Living	a	Better	Life	โดย	Eric	Greitens	ที่พูดถึงทหารนายหนึ่งที่
เข้มแขง็มาก	เมือ่กลบัมาจากสนามรบ	แล้วกลายเป็นคนซมึไม่อยากท�า
อะไร	และนั่งเฉย	ๆ 	อยู่บ้าน	ผู้เขียนได้สรุปว่าสิ่งที่ทหารนายนี้ขาดไป 
กค็อื	“ภารกจิ”	เพราะในสนามรบ	เรารูว่้าทุกวันต้องต่ืนขึน้มาท�าอะไร	

ในหนังสือเล่มนี้ยังสรุปถึงความสุขของมนุษย์ว่ามี	3	ประเภท	คือ	
ความสุขพื้นฐานท่ัวไป	เช่น	การกินอาหารอร่อย	และได้อยู่กับคนท่ี
เรารัก	ความสุขประเภทที่สอง	เกิดขึ้นในบรรยากาศที่รู้สึกว่าตัวเรา
หายไป	เช่น	การอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่	เป็นช่วงเวลา
ที่อัตตาเราหายไป	ซึ่งความสุขทั้ง	2	ประเภท	เป็นความสุขที่เราเดิน
เข้าไปหามันได้

ความสุขประเภทที่	3	จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่านเรื่องยาก	ๆ	
เท่านัน้	ธรรมชาตขิองมนษุย์ทีเ่มือ่เอาชนะความล�าบากได้	สมองจะหลัง่ 
สารแห่งความสขุ	แต่มนษุย์กไ็ม่ชอบเรือ่งยาก	ถ้าเราหลกีเลีย่งบ่อย	ๆ 	
ชีวิตจะว่างเปล่า	ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเพื่ออะไร	ดังนั้น	มนุษย์จึงจ�าเป็นที่
ต้องเผชิญกับเรื่องยาก	เพราะหากผ่านไปได้	เราก็จะมีความสุขและ
เติบโต	น้ิวกลมเลือกการวิ่งมาราธอนให้เป็น	“เรื่องยาก”	ที่เขาต้อง
ข้ามผ่าน	และพบกับความสุขประเภทนี้

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีมิติอื่นนอกนามบัตร
“เวลาท่ีเราไปท�างาน	ทกุคนมนีามบตัร	เมือ่ถามว่าท�าอะไร	เราจะ

ตอบตามอาชพีบนนามบตัร	ซึง่ได้จ�ากดักรอบให้มนษุย์ละทิง้ศกัยภาพ
หลายอย่างไปโดยท่ีไม่รู้ตวั	เราเป็นได้หลายอย่าง	ผมเคยคิดว่า	มนษุย์
เป็นเหมือนท่อนซุง	แล้วเราก็เหลาท่อนซุงนั้นจนกลายเป็นไม้จิ้มฟัน	 
ทีมี่ปลายแหลมเพยีงด้านเดยีว	ต่อมาผมกค็ดิว่า	เราควรมีปลายแหลม 
2	ด้าน	คือ	มีสิ่งที่ถนัด	และอาจไม่ถนัดบ้าง	และต่อมาก็คิดว่า	 
เราควรเป็นคนที่เหมือนมีดพับสวิส	คือ	ท�าอะไรได้หลาย	ๆ	อย่าง	 
มีศักยภาพด้านอื่น	ๆ	ด้วย”

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่กว้างขวาง
	ประเด็นน้ี	 น้ิวกลมยกตัวอย่างการเดินทางโบกรถเที่ยว

ประเทศไทยตั้งแต่ใต้สุดถึงเหนือสุด	รวมทั้งภาคอีสาน	โดยใช้เวลา
เดินทาง	30	วัน	อาศัยรถ	140	คัน	ท�าให้ได้พบมิตรภาพใหม่และ
เรียนรู้ผู้คนที่หลากหลาย

“ก่อนออกเดินทางผมเป็นคนแบบหนึ่ง	แต่การเดินทางท�าให้
หวัใจผมเปิดมากขึน้	เส้นทางทีเ่ดนิทางทัง้หมด	นวดให้หวัใจนุม่ขึน้	
กล้าไว้ใจ	และกล้าหาญข้ึน	เพราะไม่รู้เลยว่าพรุ่งน้ีจะเกิดอะไรขึ้น	
มีวิธีคิดยืดหยุ่นในชีวิตสูงข้ึน	ผมเช่ือว่าการเดินทางท�าให้หัวใจเรา
นุ่มขึ้น	แต่การเดินทางมีหลากหลาย	การคุยกับคนที่คิดไม่เหมือน
เราเลย	อายุไม่เหมือนกัน	เพศไม่เหมือนกัน	การดูหนังที่ไม่เคยคิด
จะด	ูอ่านหนังสอืทีไ่ม่เคยอ่าน	เหล่านีค้อื	การเดนิทางทางความคดิ	
และท�าให้เราออกจากวังวนที่คิดว่าโลกมีอยู่เพียงแค่นั้น”

ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่ตระหนักว่าสิ่งที่ท�าอยู่มีความหมาย
“ครัง้หนึง่ผมมีนดัเวลาหกโมงเยน็	แต่ออกจากออฟฟิศห้าโมงกว่า 

คดิว่าสายแน่	ๆ 	ผมเลยจอดรถและนัง่มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง	โดยบอก 
เขาว่าช่วยเร่งหน่อยเพราะมีนัดส�าคัญ	พี่คนขับมอเตอร์ไซค์
เขาทุ่มเทมาก	พยายามหาเส้นทาง	และท�าเวลาให้ถึงเร็วที่สุด	 
โดยช้าไปแค่	5	นาทีเท่าน้ัน	 ระหว่างที่เดินไปหาคนท่ีนัดผม	 
ผมคิดว่าพี่มอเตอร์ไซค์เขาทุ่มเทกับสิ่งที่ท�ามาก	ท�าให้งานเขามี
คุณค่าขึ้นมา	ถ้าเราท�างานแบบเดียวกับพ่ีเขา	งานของเราคงมี
คุณค่ามากเช่นกัน	

“สุดท้ายแล้ว	ความหมายของชีวิตเกิดขึ้นเม่ือเราเชื่อมโยงกับ 
คนอืน่	เมือ่เราเป็นลกูของแม่	เป็นเพือ่นของเพือ่นร่วมงาน	เป็นพีน้่อง 
เป็นสามี	 เป็นภรรยา	 เป็นของกันและกัน	ถ้าเราตระหนักถึง 
ความหมายของชีวิตในแง่นี้	ไม่ว่าในแง่มุมของชีวิต	หรือแง่มุมของ
การท�างาน	เราจะรู้ว่าเราอยู่ไปท�าไม	ท�าไมเราต้องงอกรากและอยู่
ตรงนี้	แผ่กิ่งก้านออกไป	เพราะมีชีวิตที่แวดล้อมเราอยู่	สิ่งน้ีท�าให้
ชีวิตเรามีความหมาย”

ทุกวันมีคนที่ตื่นมา 
แล้วคนหนึ่งก�าลังท�าอะไรอยู่ กับอีกคน

ที่ไม่ท�า ผมว่าในเวทีที่เรามาเจอกัน 
ก็จะเห็นเองว่าคนที่ตื่นมาท�า 

แกร่งกว่าอีกคนอย่างไร
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คุณสุรพล เกิดเมื่อปี 2469 ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน แต่
ด้วยเป็นผู้มีความอุตสาหะท�าให้เรียนจนจบการศึกษาช้ันมัธยมปีท่ี 
6 และเริ่มท�างานในต�าแหน่งเสมียน ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข บางรัก 
เมื่ออายุเพียง 20 ปี ท�างานได้เพียงสองปีก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร แต่
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง จึงใช้เวลาในขณะนั้นฝึกพิมพ์ดีด
จนเก่งทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากน้ียังไปเรียนภาษาอังกฤษ 
กบั British Chamber of Commerce จนได้รับประกาศนียบตัรจากมอื
ของอคัรราชทูตองักฤษโดยตรง ซึง่ต่อมากลายเป็นจดุเด่นท่ีท�าให้ได้รบั 
คัดเลือกเข้าท�างานที่ ธปท. โดย ม.ร.ว.เทวไทย เทวกุล หัวหน้า
ส่วนการเลขานุการ รับคุณสุรพลเข้ามาเป็นเสมียนในส่วนเลขานุการ  
ในปี 2493

เมื่อผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ใน
ปี 2502 เลขานุการของผู้ว่าการป๋วย จึงขอให้คุณสุรพลมาช่วยงาน 
ในฐานะ “หน้าห้องผูว่้าการ” และอยูช่่วยงานตลอด 12 ปี 2 เดือน 4 วัน 
ทีผู่ว่้าการป๋วยด�ารงต�าแหน่ง  คณุสรุพลได้บนัทกึช่วงเวลาทีไ่ด้ช่วยงาน
ผู้ว่าการที่ด�ารงต�าแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคารกลาง

สุรพล เย็นอุรา
ผู้ร่วมวางรากฐาน

วารสาร 
“พระสยาม” 

วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE เล ่ม ท่ี 
อยู ่ในมือของท่านขณะน้ี ยืนหยัดมานานถึง 48 ปี  
ผ่านการพัฒนาจากวารสารภายในองค์กรเพ่ือส่ือสาร 
ให ้พนักงานได้ทราบข่าวคราวความเป็นไปต่าง ๆ  
ใน ธปท. และเพื่ออ�านวยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดีย่ิงขึ้น มาสู่การเป็นหนึ่งในส่ือตัวแทนธนาคารกลาง 
ที่น่าเชื่อถือ วารสาร “พระสยาม” ของชาว ธปท. ทุกคน
คงไม่เกิดขึ้น หากขาดผู้ร่วมผลักดันที่ชื่อ สุรพล เย็นอุรา

BO
T 

M
A

G
A

ZI
N

E 
 B

O
T 

M
o

m
e

nt
s 

 ฉบ
ับท

ี่ 5
 ป

ี 2
56

1

58



ของไทยในหนังสอืชือ่ “12 ปี 2 เดอืน 4 วนั ในต�าแหน่งผู้ว่าการ ธปท.” 
เมื่อผู้ว่าการป๋วยลาออกในปี 2513 คุณสุรพลก็ได้ไปเป็นเลขานุการ 
ช่วยงานรองผูว่้าการฉลอง ปึงตระกูล และส้ินสุดภารกิจใน ธปท. ด้วย
ต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสารบรรณและสื่อสาร ฝ่ายธุรการด้วยอายุ
งานที่ ธปท. รวม 37 ปี

นอกจากงานประจ�าแล้ว เป็นที่รู้กันในหมู่พนักงานว่าคุณสุรพล
รักการเขียนเป็นชีวิตจิตใจ และเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุราว  
30 ปี โดยเขียนเรื่องสั้นลงหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยและนิตยสาร
สยามนิกร ต่อมาจึงได้เขียนลงหนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐและ 
วารสารต่วยตูนอีกด้วย ผลงานเขียนท่ีสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจ
ให้คือ “สวนหลวง...เส้ียวหนึ่งของชีวิต” ท่ีได้รับเลือกให้เป็นหนังสือ 
ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา จัดพิมพ์โดยกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2533 แต่สิ่งที่ท�าให้ชาว ธปท. จดจ�าได้
ไม่เคยเปลี่ยน คือ การเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมจัดท�าวารสารภายในชื่อ 
“ธนาคารสาร” เมื่อปี 2513 ก่อนจะปรับเป็น “ธ.ป.ท. ปริทรรศน์”  
ที่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวารสาร “พระสยาม” โดยคุณสุรพล 
รับหน้าที่เป็นทั้งบรรณาธิการและนักเขียนประจ�าจนเกษียณอาย ุ 
แต่ด้วยความรักและความผูกพันกับวารสาร แม้ท่านจะเกษียณไป 
ก็ยังคงส่งบทความมาตีพิมพ์ให้ชาว ธปท. อ่านเป็นประจ�า 

นับเป็นวิสัยทัศน์เรื่องการส่ือสารภายในองค์กรจากพนักงานกลุ่ม
เลก็ ๆ  ในยคุทีเ่ทคโนโลยกีารสือ่สารยงัไม่ก้าวไกลเท่าปัจจบุนั วารสาร
พระสยามเปรียบเป็นสะพานที่เชื่อมพนักงาน ธปท. เข้าไว้ด้วยกัน 
และเป็นแหล่งข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัของพนกังาน มคีอลมัน์หลากหลาย 
อาทิ ผู้บริหารมาเล่าแนวคิดและนโยบายให้ทุกคนได้อ่าน ไปจนถึง
คอลัมน์วาไรต้ีท่ีพนักงานเขียนส่งเข้ามาแบ่งปันความรู้ ท่องเท่ียว 
กลอน ศิลปะ เรื่องราวหยอกล้อ และข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ที่เป็นประโยชน์จนท�าให้ผู้อ่านรอคอยฉบับใหม่อยู่เสมอ พูดได้ว่า 

คุณสุรพลและคณะผู้จัดท�าในยุคแรกได้สร้างเคร่ืองมือชิ้นส�าคัญ 
ทีท่�าหน้าทีส่ือ่สารภายในองค์กร แม้ว่าปัจจบัุน วารสาร ”BOT พระสยาม 
MAGAZINE” จะเปล่ียนแปลงไปอยู่ในรูปแบบวารสารองค์กร และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่กว้างขึ้น เช่น คลิปวิดีโอ และบทความ
ออนไลน์ตามยุคสมัย แต่เจตนารมณ์เดิมของผู้จัดท�ารุ่นแรก ๆ 
คือ การเป็นวารสาร “ของธนาคารและพนักงาน เพื่อพนักงานและ
ธนาคาร” ก็จะยังคงอยู่

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเขียนผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของชาว ธปท. และอดีตบรรณาธิการผู้สรรสร้างวารสารพระสยาม 
ที่เติบโตขึ้นพร้อม ๆ กับ ธปท. มาเกือบครึ่งศตวรรษ ได้ละจาก
โลกนี้ไปด้วยวัย 92 ปี ทิ้งแนวคิดและงานเขียนมากมายไว้เป็นมรดก 
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ให้ชาว ธปท. ร่วมภาคภูมิใจและ
สานต่อเจตนารมณ์ตราบนานเท่านาน

ทีมงานวารสารพระสยามขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
คุณสุรพล เย็นอุรา และขอร�าลึกถึงคุณูปการและผลงานที่ท่านมีต่อ
วารสารพระสยาม และ ธปท. ตลอดไป

ด้วยรักและเคารพ

แหล่งที่มา :

1. สรุพล เยน็อรุา. (2548). สองรส. กรงุเทพฯ: บรษิทั พลสัเพรส จ�ากดั.

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2551) เล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ.  

 กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน).  

3. รณดล นุ ่ มนนท ์ .  (2561 ) .  บุ รุษหน ้ าห ้องผู ้ ว ่ าการป ๋ วย  
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เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Banking for a Better World: 
Nanno Kleiterp in Conversation 
with Marijn Wiersma
	 โดย	Nanno	Kleiterp

ปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญกับปัญหำที่ท้ำทำยหลำย
ประกำร	เช่น	ควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม	กำรย้ำย
ถิ่นฐำนของประชำกร	และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ	
โดยแนวคิดธนำคำรเชิงพัฒนำ	ได้ถูกมองและกล่ำวถึง 
ในบทบำทที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรดูแลปัญหำเหล่ำนี้

หนังสือเล ่มนี้ 	 เขียนโดยผู ้ เขียน	2	 ท ่ำน	 ที่มี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในหัวข้อนี้ถึง	45	ปี	มำร่วมกัน
วิเครำะห์และวิพำกษ์ถึงธนำคำรเชิงพัฒนำว่ำ	สำมำรถ 
มีบทบำทในเชิงสร้ำงสรรค์ได้หรือไม่อย่ำงไร	 จะเกิด
อะไรข้ึนหำกภำคกำรเงินกำรธนำคำรมีกำรลงทุนอย่ำง
ยั่งยืนในระยะยำว	ในหนังสือผู้อ่ำนจะได้พบตัวอย่ำงที่
น่ำสนใจอย่ำงมำกของกำรด�ำเนินธุรกิจของ	FMO	:	the	
Dutch	Development	Bank	ที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรเงิน
กำรธนำคำรในรูปแบบทีค่�ำนึงถงึผลกระทบด้ำนสงัคมและ
สิง่แวดล้อม	เน้ือหำของหนังสือเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง
ประสบกำรณ์ส่วนตัวกับข้อมูลท่ีรวบรวมและสัมภำษณ	์ 
น�ำเสนอภำพที่ชัดเจนระหว่ำงธุรกิจที่สร้ำงก�ำไรจำกกำร
ลดผลกระทบ	กับธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบจำกกำร 
สร้ำงก�ำไร	ซึง่เป็นเรือ่งท้ำทำยอย่ำงมำกส�ำหรบัทกุภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภำคกำรเงิน	ภำคธุรกิจ	ภำครัฐบำล	 
และภำคสงัคม	ทีต้่องหนัมำให้ควำมส�ำคญั	และเร่ิมค้นหำ
วธิกีำรด�ำเนนิชวีติทีช่่วยลดช่องว่ำงระหว่ำงควำมต้องกำร
ส่วนตัว	กับควำมรับผิดชอบต่อโลกของเรำ

Sustainable Banking: Managing 
the Social and Environmental 
Impact of Financial Institutions
	 โดย	Olaf	Webber	และ	Blair	Feltmate

กำรธนำคำรทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Banking)	วิธกีำรท่ีท�ำให้ธนำคำรและสถำบนั
กำรเงนิสำมำรถด�ำเนินธรุกจิในรปูแบบท่ีก่อผลเชงิบวกต่อสงัคม	และด�ำเนนิธรุกจิได้
อย่ำงยั่งยืน	ตอบสนองควำมต้องกำรของคนในยุคปัจจุบัน	โดยไม่สร้ำงผลกระทบ 
ต่อคนรุ่นหลัง

หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอแนวคิดกำรธนำคำรที่ยั่งยืนส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ภำคกำรเงินกำรธนำคำร	ด้วยวิธีจัดกำร	ลด	และบรรเทำผลกระทบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	อำทิ	กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ทำงกำรเงนิทีส่นับสนนุควำมยัง่ยนื	กำรลงทนุและกำรปล่อยสนิเชือ่อย่ำงรบัผดิชอบ 
ต่อผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้น	ฯลฯ	 เพ่ือสร้ำงผลก�ำไรขององค์กรควบคู ่ไปกับ 
กำรพัฒนำทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ESG Risks and Bank’s 
Risk Management System 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล กับระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของธนาคาร
	 โดย	สฤณี	อำชวำนันทกุล,	วีณำริน	ลุลิตำนนท์	
	 และวันไรมีย์	แวดอเล๊ำะ

หนังสือเล่มน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร	“กำรจัดท�ำและเผยแพร่ชุดงำนวิจัย 
เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำ	‘กำรธนำคำรท่ีย่ังยืน’”	ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนำ	 
มเีนือ้หำเก่ียวกับกระบวนกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมำภบิำล	
โดยเฉพำะควำมเส่ียงในกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำธนำคำร	นับเป็นรำกฐำนที่ขำด 
ไม่ได้ของสถำบันกำรเงินทุกแห่งที่มุ่งปรับเปลี่ยนวิธีกำรท�ำธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
หลักกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	ซึ่งนอกจำกจะเป็นผลดีต่อสังคมแล้ว	ยังเป็นประโยชน์ 
ต่อธนำคำรด้วย

คณะวิจัยเชื่อว่ำไม่ช้ำก็เร็วธนำคำรไทยทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกและหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในที่สุด

Sustainable 
Banking

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทุกเล่มได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เทศกาลศิลปะระดับโลก Bangkok Art Biennale 2018 ครั้งแรกกับการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชื่อดังในสถานท่ี 
ท่องเที่ยวและสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

ศิลปิน 2 กลุ่มที่ไม่ควรพลาด คือ กลุ่มของศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทยและต่างชาติที่รวมตัวกันภายใต้ช่ือ Souled Out Studios 
(SOS) ซึ่งหน่ึงในนั้นคือ ALEX FACE ศิลปินสตรีทอาร์ตช่ือดังของเมืองไทย มาพร้อมกับผลงานเด็กน้อยสามตา หรือที่รู้จักกันในชื่อ  
มาร์ดี (Mardi) มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

 อีกหนึ่งผลงานคุณภาพ จากสุดยอดปรมาจารย์ และศิลปินหัวก้าวหน้าของจีนผู้ก่อตั้งกลุ่ม “เซียะเหมิน ดาดา” (Xiamen Dada)  
ซึง่เกดิจากการผสมผสานแนวคดิศลิปะแบบดาดา (Dadaism) ของโลกตะวนัตก เข้ากบัแนวคดินิกายเซนของโลกตะวนัออก หวง หย่ง ผงิ 
(Huang Yong Ping) ศิลปินชาวจีนที่ย้ายไปใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เราจะได้พบกับประติมากรรม
เรือมังกรขนาดใหญ่ที่ส่ือถึงเรื่องราวของการพลัดถ่ินฐานของชาวจีน มีความยาวถึง 16 เมตร สูง 4.2 เมตร จะข้ามน�้าข้ามทะเลจาก 
มลฑลฝูเจี้ยน มาให้ชมกันถึงเมืองไทย

ผลงานจากศลิปินชือ่ดงัทัง้สองกลุม่ จะมาจดัแสดงให้ชมกนัทีศ่นูย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วอย่าลืมหาโอกาสมากนิลม  
ชมงานอาร์ต ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมสะพานพระราม 8 กับเทศกาล Bangkok Art Biennale 2018 กันนะคะ

Bangkok Art Biennale 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.botlc.or.th หรือ www.bkkartbiennale.com

กินลมชมงานอาร์ต ริมสะพานพระราม 8
กับเทศกาลศิลปะ 

ที่มา : www.nymag.com ที่มา : www.baanlaesuan.com






